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อิสรภาพแหงความคิด

โควิดตายตํ่ารอย/ยะลาระบาดหนัก!

วันอาทิตยที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  แรม 12 ค่ํา  เดือน 10  ปฉลูปที่ 25 ฉบับที่ 9091

จับสัญญาณน้ําทวมป 64

จะซ้ํารอยมหาอุทกภัยป 54 หรือไม

พปชร.-ในวันคล� นลมเริ่มสงบ

ความในใจ 

‘สุชาติ-รมว.แรงงาน’

‘ตองเลนการเมืองแบบลูกผูชาย’

‘บิ๊กปอม’ทุบโตะ!ไมปรับครม.-พปชร.

4ตุลาลุยฉีดวัคซีน

นักเรียน-เยาวชน

‘29จว.’พื้นที่สีแดง

‘การเมืองเกา’

กัดกรอน‘3ป.’

มองโลกใหสวยๆ เขาไวกอน

ชัชรินทร ไชยวัฒน

2หนา...

9หนา...

กรมชลฯเตือน‘ชัยนาท’

เจาพระยาสูงอีก20ซม.

2หนา...

ทําเนียบรัฐบาล • สถานการณการระบาด

โควิด-19 ในไทยถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งเม� อมีผู

เสียชีวิตรายวันต่ํากวารอย   ศบค.รายงานยอด

ผูเสียชีวิตเม� อวันเสารลดลงเหลือ 87 ราย ติด

เชื้อใหม 11,375 คน ขณะที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตยังระบาดรุนแรง ยะลาทุบสถิติติดเชื้อ

อันดับ 2 ของประเทศรองจาก กทม.

เม� อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงาน

สถานการณ โควิด-19 ประจําวันวา มีผูติด

เชื้อรายใหม 11,375 ราย เปนการติดเชื้อ

ในประเทศ 11,174 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 10,245 ราย, มาจาก

การคนหาเชิงรุกในชุมชน 929 ราย, จาก

เรือนจําและที่ตองขัง 184 ราย และเปนผู

เดินทางมาจากตางประเทศ 17 ราย 

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” ยืนยันไมมีการปรับ 

ครม. และไมมีการปรับเปลี่ยนตําแหน�งใน 

พปชร. ลั่นตอนนี้ยังไมทําอะไรทั้งนั้น ขอแก

ปญหาประเทศกอน “ชัยวุฒิ” ยัน “สุพัฒนพงษ” 

มีผลงาน เปนไปไมไดที่จะหลุดจากตําแหน�ง

รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน ขณะที่ประ

ชาธิปตยฟนเฟรม “ดร.ซุป” ไมรวม ครม. 

เลือกตั้งครั้งหนา “จุรินทร” เปนแคนดิเดต 

นายกฯ ของพรรค 

เม� อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ทามกลาง

กระแสขาว พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เตรียมปรับคณะ

รัฐมนตรี 2/5 ในเดือน ต.ค. ทาบนายศุภชัย 

พานิชภักดิ์ อดีตผูอํานวยการใหญองคการ

การคาโลก (WTO) นั่งรองนายกรัฐมนตรีดาน

เศรษฐกิจ ควบ รมว.พลังงาน แทนนายสุพัฒน

พงษ พันธมีเชาว สวน พล.อ.อนุพงษ เผา

จินดา รมว.มหาดไทย จะใหควบรองนายกฯ 

และกําลังหาบุคคลที่เหมาะสมมาเปน รมว.

การตางประเทศ แทนนายดอน ปรมัตถวินัย 

รองนายกฯ และ รมว.การตางประเทศนั้น

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชา

รัฐ ยืนยันวาไมมีการปรับ ครม.และไมมีการ

ปรับเปลี่ยนตําแหน�งอะไรในพรรค ตอนนี้ยังไม

ทําอะไรทั้งนั้น เพราะรัฐบาลยังตองใชเวลาแก

ปญหาประเทศกอน โดยเฉพาะปญหาน้ําทวม

ซึ่งเปนปญหาใหญ และนายกฯ ยังไมมีมาปรึกษา

เร� องปรับ ครม. ตอนนี้ยังไมมีการปรับ ครม.

สวนนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.

ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) 

กรมชลประทาน • กรมชลฯ ทําหนังสือ

ดวนถงึผูวาฯ  ชัยนาทแจงประชาชน  หน�วย 

งานที่เกี่ยวของ บริษัท หางรานที่ประกอบ

กิจการในแมน้ําเจาพระยา ใหเตรียมรับ

สถานการณน้ําเจาพระยาสูงขึ้นอีก 20 ซม. 

“นิพนธ” ยืนยันปนี้ปริมาณน้ํานอยกวา

ป 2554 มาก เข� อนสิริกิติ์และเข� อนภูมิพล

มีปริมาณน้ํารอยละ 40  

เม� อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 นาย

ประพิศ จันทรมา อธิบดีกรมชลประทาน 

มีหนังสือดวนที่สุด ถึงผูวาราชการจังหวัด

ชัยนาท ใหแจงเตือนประชาชน หน�วยงาน

ที่เกี่ยวของ บริษัท หางรานที่ประกอบกิจการ

ในแมน้ําเจาพระยา อาทิ งานกอสราง เข� อน

ปองกันตลิ่ง แพรานอาหาร 

ทําเนียบรัฐบาล • คิกออฟฉีดวัคซีนเด็ก

นักเรียนเยาวชน 29 จังหวัดสีแดงเขม เริ่ม

วันที่ 4 ตุลาคม โฆษกรัฐบาลเผยมีจํานวน 

5,048,081 คน เบื้องตนมีผูประสงคจะฉีด 3.61 

ลานคน คิดเปน 71.67% ฉีดสูตรไฟเซอร+

ไฟเซอร ขณะที่ อภ.แจงโมเดอรนาสงมอบ

เดือนนี้ตัดยอดจากอเมริกาแทนยุโรป 

เม� อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ 

มนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม ใหความสําคัญกับการฉีดวัคซีนโค

วิด-19 สําหรับนักเรียน/เยาวชน โดยตองไดรับ

ความยินยอมจากผูปกครอง เพ� อใหนักเรียน

กลับมาใชชีวิตท่ีเรียนหนังสือในโรงเรียน

โดยเร็วที่สุด โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทาง

ไปรวมพิธี Kick off สรางเกราะปองกันดวย

วัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุนใจ ตอนรับเปด

เทอม ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ พรอมกับ

โรงเรียนใน 12 เขตสุขภาพทั่วไทย เพ� อให

กําลังใจนองๆ นักเรียนที่จะไดรับการฉีดวัคซีน

โควิด-19 ไฟเซอรเปนเข็ม 1 โอกาสนี้ จะ

ไดเยี่ยมชมจุดฉีดวัคซีนและชมนิทรรศการ

โรงเรียนปลอดภัยของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข ณ ภายในบริเวณพื้นที่จัดงาน

สําหรับโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ เปนโรง 

เรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา (สพป.) กรุงเทพมหานคร สํานัก 

งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปดการเรียน

การสอนตั้งแตชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 6

“เม� อยังอยูในการเมืองเกา 

การดําเนินงานทางการ

เมืองจึงเต็มไปดวยการตอ

รองผลประโยชน ชิงไหว 

ชิงพริบ เม� ออีกฝายเลม

เกม ตัวเองก็ตองเดิน

เกมหักเหลี่ยมโหด

เชนกัน”

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

16หนา...
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2 ในประเทศ

4

ถานะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ในช่วงนี้เป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งสำาหรับ

จังหวะก้าวทางการเมืองว่าจะเลือกเดินอย่างไร และจะ

กระทบต่อองคาพยพการเมืองไทยและสมการการเมืองก็จะ

เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

โดยฝ่ายค้านได้เปิดประเด็นข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ

ปัจจุบัน พ.ศ.2560 มาตรา 158 วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรี

จะดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ

ดำารงตำาแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่าง

ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำาแหน่ง” 

จนทำาให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า พล.อ.ประยุทธ์ที่เคย

เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี ยุค คสช.มาด้วย 5 ปี รวมกับปัจจุบันที่เป็น     

นายกฯ หลังเลือกตั้งอีก 2 ปี จะเหลือเวลาการเป็นนายกฯ อีกนาน

แค่ไหน 

ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 3 แนวทาง คือ 

1.ให้นับตั้งแต่สิงหาคม 2557 ภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

ลงมติเห็นชอบเป็นนายกฯ ซึ่งถ้านับตามแนวนี้ เมื่อพ้นสิงหาคม 

2565 พล.อ.ประยุทธ์ต้องพ้นเก้าอี้ทันที 2.นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 

2560 ซึ่งเป็นวันแรกของการประกาศและบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ฉบับประชามติ จะเป็นนายกฯ ได้ถึงเดือนเมษายน ปี 2568 และ 

3.นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นเวลาตามพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกฯ ตามมติของที่ประชุมรัฐสภา ถ้ายึด

ตามแนวทางนี้จะเป็นนายกฯ ได้ถึงมิถุนายน 2570 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านยังไม่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ 

เพราะเหตุยังไม่เกิด ต้องรอให้ถึงเดือน ส.ค.65 อาจจะมีการยื่นให้ศาล

รัฐธรรมนูญตีความเพื่อความชัดเจน พล.อ.ประยุทธ์จึงไม่มีอะไรน่า

กังวลใจในช่วงนี้

แต่ที่ร้อนระอุขึ้นมาคือ กรณี พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีต

ประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และผู้ร่วม

ก่อตั้งพรรค พปชร. เพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 12 (ตท.12) ของ 

บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ เปิดเผยว่า ไม่อยู่พรรค พปชร.แล้ว เพราะจะไป

ร่วมงานในพรรคใหม่กับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวง

มหาดไทย ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการ โดยยืนยันว่าพรรคใหม่จะต้อง

หนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ และเชื่อว่าถ้า พล.อ.ประยุทธ์อยู่

พรรคไหนพรรคนั้นไปได้ ขณะเดียวกันการเลือกตั้งคราวหน้าของ  

พปชร.ก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกัน และเวลานี้คนมองที่ตัวของ    

นายกฯ ไม่ใช่ที่พรรค

ทำาให้คนใกล้ชิด พล.อ.ประวิตรแสดงความไม่พอใจ ว่า 

“พ.อ.สุชาติไม่รู้จักกาลเทศะ เหมือนมาทำาลายบรรยากาศระหว่างพี่

น้อง 2 ป.ที่กำาลังไปได้สวย และพี่น้องคู่นี้ก็ไม่มีวันแตกคอ แล้วการ

รีบเปิดตัวนำา ส.ส.ใต้ของ พปชร.ไปซบอกพรรคปลัดฉิ่ง มันเหมือนหัก

หน้า พล.อ.ประวิตรที่นั่งเป็นหัวหน้าพรรคอยู่”

ทั้งนี้ พ.อ.สุชาติเป็นหนึ่งในขุนพลภาคใต้ที่ทำาให้ พปชร.ปักธง 

ส.ส.ในภาคใต้ถึง 13 ที่นั่ง แต่ภายหลังเกิดความบาดหมางใจกับ 

พล.อ.ประวิตร จึงไม่ได้มีบทบาทใน พปชร.อีก 

สำาหรับ ปลัดฉิ่ง-ฉัตรชัย ได้รับการมอบหมายจาก บิ๊ก

ป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้เตรียมจัดตั้ง

พรรคการเมืองไว้รองรับสถานการณ์ทางการเมืองในวันข้างหน้า ซึ่ง

ล่าสุด พ.อ.สุชาติเปิดชื่อพรรคใหม่ เศรษฐกิจไทย แต่มีอีกชื่อคือ 

พรรครวมไทยสร้างชาติ น่าจะเป็นชื่อที่โดนมากกว่า 

หากย้อนไปช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมามีข่าวว่า 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค พปชร.เดินเกมล็อบบี้ 

ส.ส.โหวตไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ แต่ความแตก พล.อ.ประยุทธ์แก้

เกมกลับได้ แล้วก็สั่งปลด ร.อ.ธรรมนัส พ้น รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

พร้อมกับ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน ์พ้น รมช.แรงงาน โดยมีข่าวว่า 

พล.อ.ประวิตรได้ขอ พล.อ.ประยุทธ์ไว้แล้ว แต่ขุนพลข้างกายก็ยังโดน

ปลดจนได้

ที่น่าสนใจก่อนการลงมติโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส.ส.พปชร.                                                                            

กลุ่มหนึ่งเข้าไปพบ พล.อ.ประยุทธ์ในห้องทำางานที่รัฐสภา ซึ่ง 

พล.อ.ประยุทธ์รับปากจะดูแล ส.ส.ด้วยตนเอง ขณะที่ ส.ส.พรรคเพื่อ

ไทยแฉว่า มีการแจกเงิน ส.ส.คนละ 5 ล้าน แลกกับการโหวตลงมติ

ไว้วางใจ

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์พลิกบทบาทหันมา

พบปะรับฟัง ส.ส.มากขึ้น และเดินสายลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ 

พล.อ.ประวิตรก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกัน และมีกำาหนดการตรงกัน จนถูก

มองว่าเป็นการวัดพลังกันของ พี่น้อง 2 ป.

กรณี พล.อ.ประวิตรตั้ง พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นั่ง

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค พปชร.ถูกมองว่าเป็นการตี

กันไม่ให้ ประยุทธ์-อนุพงษ์ เข้ามามีบทบาทในพรรค และจะไม่มีการ

ปรับโครงสร้างพรรค ขณะที่ พล.อ.วิชญ์-ร.อ.ธรรมนัส ก็เริ่มเตรียม

การเลือก โดย ร.อ.ธรรมนัสประเมินว่า กระแสความนิยมของ พปชร. 

อาจรั้งท้ายพรรคก้าวไกล จึงต้องทำางานหนักขึ้น เพราะไม่รู้ว่าจะมี 

การยุบสภาเลือกตั้งเมื่อไหร่ 

ล่าสุด พล.อ.ประวิตร ได้เรียกประชุมหัวหน้าภาคทั้ง 9 ภาค 

หารือถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น และเพื่อวางกลยุทธ์เลือกตั้งใหญ่ที่มูลนิธิ

ป่ารอยต่อฯ โดยได้หารือถึงบุคคลที่พรรคจะสนับสนุนเสนอชื่อเป็น

นายกฯ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่ง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า พรรคจะ

เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ในนามพรรค ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันยืนยัน

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ และสนับสนุน พล.อ.ประวิตร

เป็นหัวหน้าพรรคเช่นเดิม โดย พล.อ.ประวิตรได้พูดย้ำากลางที่ประชุม

ว่า “ผมยังเป็นหัวหน้าพรรค ส่วนนายกฯ เป็น พล.อ.ประยุทธ์ ลุงตู่

อยู่กับเรา จะไปไหน ต้องตายจากกันไปข้างหนึ่ง ไปไหนกันไม่ได้ ไม่มี

แตกแยก ไม่ขัดแย้ง”

แต่ในวันรุ่งขึ้น พล.อ.ประวิตรกลับปฏิเสธที่จะตอบคำาถามถึง

เรื่องดังกล่าว

ความขัดแย้งใน พี่น้อง 3 ป. แม้เจ้าตัวจะยืนยันกับสื่อตลอดว่า

ไม่มีความขัดแย้ง แต่การเมือง ไม่มีมิตรแท้ ศัตรูถาวร หากจัดสรรผล

ประโยชน์ไม่ลงตัวก็แตกคอกันได้เช่นกัน

ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย แกนนำาคณะราษฎร ผู้ร่วม

ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 หลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้ง

แย่งชิงอำานาจตามไล่ล่าเข่นฆ่ากันอย่างน่าเวทนา

หากว่ากันตามทฤษฎีการเมืองในการยึดกุมอำานาจรัฐ นอกจาก

ยึดกุมอำานาจกองทัพไว้ให้ได้แล้ว ต้องยึดกุมอำานาจพรรคการเมือง มี 

ส.ส.เป็นฐานอำานาจในรัฐสภาได้ด้วย แต่สถานะของ พล.อ.ประยุทธ์

ในเวลานี้เหมือนคน ขาลอย ต้องพึ่งพา ส.ส.จากพรรค พปชร.ที่ 

ประวิตร-ธรรมนัส กุมอำานาจอยู่ในมือ 

ล่าสุดมีข่าวว่าแกนนำาพรรค พปชร.แอบส่งชื่อ ส.ส.พปชร. 2 

คน ให้นายกฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีแทนตำาแหน่งที่ว่าง ซึ่งก็

ทำาให้แกนนำาพรรคอีกฝ่ายไม่พอใจ และยืนยันว่าต้องผ่านความเห็น

ของคณะกรรมการบริหารพรรคก่อน

ล่าสุดมีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์จะตัดสินใจปรับ ครม. 

“ประยุทธ์ 2/5” ในช่วงเดือน ต.ค.นี้ ที่น่าสนใจมีชื่อ พล.อ.อนุ

พงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย จะมาดำารงตำาแหน่งรองนายกฯ อีก 

1 ตำาแหน่งด้วย และชื่อ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ จะเข้ามาดำารง

ตำาแหน่ง รมช.กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง และหากจัดสรรไม่ลงตัวก็

ต้องเกิดความขัดแย้งกันอีก

และหากเปิดประชุมสภาฯ เดือน พ.ย.นี้ แล้วมีการเสนอ 

พ.ร.ก.เงินกู้ก้อนใหม่ นายกฯ ก็ต้องอาศัยเสียง ส.ส.ในการโหวตลงมติ 

ซึ่งก็จะเกิดการเจรจาต่อรองผลประโยชน์กันอีกรอบ

ในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลก็เกิดความขัดแย้งเช่นกัน กรณีมติ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

กำากับ 4 กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นงานของ 

ร.อ.ธรรมนัส อดีต รมช.เกษตรฯ จากเดิมที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) เป็นผู้กำากับดูแล โดยไม่ได้บอกกล่าวหรือปรึกษาหารือกับผู้รับ

ผิดชอบโดยตรง 

ทำาให้พรรค ปชป.ไม่พอใจเสมือนการไม่ให้เกียรติกัน โดยนาย

จุรินทร์กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาในพรรค พปชร.ควรจะยุติ ไม่ควรที่

จะกระทบถึงส่วนอื่นหรือพรรคการเมืองอื่น ไม่เช่นนั้นอาจกลายเป็น

เรื่อง แทนที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดให้ลุล่วงไปได้ ก็จะเป็นการแก้ปัญหา

หนึ่ง แต่ไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งโดยไม่จำาเป็น ซึ่งตนสื่อสารเรื่องนี้กับ

นายกฯ แล้ว 

ขณะที่ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรค ปชป. 

ได้แสดงความเห็นในไลน์กลุ่ม ส.ส.ปชป. ว่า “คำาสั่งให้รองนายกฯ                                                                         

กำากับราชการกรม ซึ่งมิใช่กระทรวง น่าจะไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ม.11 (2) บัญญัติ

ถึงอำานาจนายกรัฐมนตรีไว้ว่า มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี

กำากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่ง หรือหลาย

กระทรวงหลายทบวงส่วน (3) บัญญัติว่า บังคับบัญชาข้าราชการ

ฝ่ายบริหารทุกตำาแหน่ง ซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ในลักษณะ

เป็นหัวหน้ารัฐบาล ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาตรา 20 

บัญญัติว่า กระทรวงหนึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับ

บัญชา และจะให้มีรัฐมนตรีช่วยฯ เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการมอบหมาย จะเห็นว่าการมอบรองนายกฯ 

กำากับหน่วยงานระดับกรมกระทำามิได้ เพราะกรมขึ้นกับรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวง คำาสั่งเช่นนี้ ไม่เคยมีมาก่อน และไม่น่าถูกต้องทั้ง

กฎหมาย และมารยาทการร่วมรัฐบาลผสม”

นายสาทิตย์ยกข้อกฎหมายชี้ให้เห็นหลักการบริหารราชการ

แผ่นดินได้อย่างชัดเจน ซึ่งต้องจับตาว่านายกฯ จะยกเลิกเหมือนที่เคย

ออกคำาสั่งที่ 85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิด

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ซึ่งทำาให้ ปชป.ไม่พอใจ

ออกมาคัดค้านจนนายกฯ ต้องยกเลิกคำาสั่งดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม สถานะของ พล.อ.ประยุทธ์ในช่วงนี้ ไม่ได้มี

อำานาจต่อรองกับกลุ่มการเมืองต่างๆ เหมือนเดิม แม้กลุ่มพลังนอก

สภาที่ตั้งม็อบไล่ไม่สามารถสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลได้ แต่ปัญหา

ภายใน พปชร.-พรรคร่วมรัฐบาล หากยังแก้ปมไม่ได้ก็ส่งผลให้อำานาจ

ต่อรองลดลง จึงต้องกำาหนดจังหวะก้าวทางการเมืองใหม่ และเพื่อ

เตรียมก้าวขึ้นสู่นายกฯ สมัยที่ 3 ด้วย

ทั้งนี้ หากจะกระโดดเข้าไปรับตำาแหน่งใน พปชร.อย่างเต็มตัว

ก็ต้องเคลียร์ ประวิตร-ธรรมนัส ให้ได้ หรือจะไปร่วมพรรคใหม่ ของ 

ปลัดฉิ่ง ก็ต้องประเมินสถานการณ์ทางการเมืองให้รอบด้านทุกมิติ ทั้ง

กระแสความนิยมในตัวเอง การดึง ส.ส.เก่าบางส่วนมาร่วมด้วย เงิน

ทุนที่ต้องใช้จำานวนมาก กติกาในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขใหม่ หากใช้

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะได้เปรียบ-เสียเปรียบอย่างไร 

แต่ทั้งหมดก็ยังอยู่ในวังวนของ การเมืองเก่า ที่ยังไม่มีการ

ปฏิรูปประเทศในทุกด้าน เป็น 7 ปีที่ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ในอำานาจ ซึ่ง

ถูกมองว่า เสียของ บางคนถึงกับมองว่า เสียหายต่อประเทศชาติ 

เพราะปัญหาเมื่อ 7 ปีที่แล้วก็ยังดำารงอยู่เหมือนเดิม ความสงบก็ไม่ได้

จบที่ลุงตู่ ยังมีม็อบชุมนุมอยู่แทบทุกวัน ประชาชนก็ยังแตกแยกเป็น 

2 ขั้ว สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกจาบจ้วงมากที่สุดในยุคนี้ ลิง ก็ยัง

ชอบร้องกิน กล้วย น้ำาก็ยังท่วมเหมือนเดิม แล้วก็ยกโขยงกันไปเยี่ยม

ชาวบ้าน แจกถุงยังชีพ ถ่ายรูปโชว์สื่อ ต้นปีหน้าก็ตามแก้ปัญหาฝน

แล้งกันอีก ยังไม่มีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม 

ซึ่งเป็นผลพวงจาก การเมืองเก่า ที่กัดกร่อน ระบอบ 3 ป. ให้

เสื่อมทรุด และฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ

เมื่อยังอยู่ใน การเมืองเก่า การดำาเนินงานทางการเมืองจึงเต็ม

ไปด้วยการต่อรองผลประโยชน์ ชิงไหว ชิงพริบ เมื่ออีกฝ่ายเล่นเกม 

ตัวเองก็ต้องเดินเกมหักเหลี่ยมโหดเช่นกัน บางครั้ง อำานาจ ก็ต้องมา

ก่อน พี่น้อง บางคนก็ต้อง กลืนเลือด เป็น กับดัก ที่วางไว้เองทั้งสิ้น.

‘การเมืองเก่า’ กัดกร่อน ‘3 ป.’

ทางเลือก ‘บิ๊กตู่’ สู่นายกฯ สมัยที่ 3 

ส “สถานะของพลเอกประยุทธ์ ในช่วงนี้ ไม่ได้มี                                 

อำานาจต่อรองกับกลุ่มการเมืองต่างๆ เหมือน                     

เดิม แม้กลุ่มพลังนอกสภาที่ตั้งม็อบไล่ไม่สามารถ 

สั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลได้”

(1)

ะท่วมกันในระดับปี 54 หรือไม่? อย่างไร? เห็น

ยังเถียงๆ กันอยู่ในเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ ซึ่งมี

แต่ทำาให้ ปวดหัว หนักขึ้นไปอีก เพราะเมื่อลอง

ย้อนคิดดูอีกที ถึงจะหนักหนา-สาหัส ระดับปี 54 ถ้าหาก 

ใจ มันยังนิ่งๆ ยังสบายๆ มันก็อาจไม่ถึงกับน่าหงุดหงิด 

งุ่นง่าน กันซักเท่าไหร่นัก เผลอๆ...อาจเป็นอะไรที่ชิลๆ ที่

โรมันคาทอลิก ไปซะอีกต่างหาก...

(2)                                                                             

คือด้วยเหตุเพราะความ หูแหก-ตาแหก ช่วงปี 

54 ที่มักหยิบมาพูดๆ กันในช่วงนี้ เลยทำาให้ต้อง เผ่น ไป

ไกล ไปตั้งหลักแถวๆ อ่างศิลา แถวๆ จังหวัด ชลบุรี โน่น

เลย ต้องไปเช่าห้อง เช่าโรงแรม พักกันเป็นอาทิตย์ๆ เป็น

เดือนๆ เสียเงิน-เสียทอง กันไปมิใช่น้อย แต่ก็นั่นแหละ...

ตามประสาผู้ที่ไม่ค่อยได้เที่ยว-เทียวไกล สองขาพาไป    

บ่มัวบ่เมา เขลาขลาด เหมือนอย่างคนอื่นเขา การร่อนเร่

พเนจร หนีน้ำา กันเป็นเดือนๆ ก็คงไม่ต่างอะไรไปจากการ

ได้ออกจาก ถ้ำา ได้ออกไปเปิดหู-เปิดตา ได้เห็นอะไรต่อมิ

อะไรที่พอช่วยให้เกิดความเป็นไปในแบบ โทษหลายกลาย

แก้แปรปรวน-เจือจุนคุณควร-เพราะเหตุที่เที่ยวเทียวเดิน 

อะไรประมาณนั้น...

(3)

คืออย่างน้อย...ต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้

ว่า การตื่นเช้า (สาย) ขึ้นมา พร้อมกับได้เจอ อาหารเช้า 

หรือประเภทที่เรียกกันว่า เบรกฟาสต์ อะไรทำานองนั้น 

ตามรีสอร์ต หรือตามโรงแรมต่างๆ มันออกจะเป็นอะไร

ที่ต่างไปจากมื้ออาหารเช้าที่บ้านอยู่ตามสมควร แม้ว่า

จะสามารถปรุง สามารถลอกเลียนแบบไม่ถึงกับยากเท่า

ไหร่ ประเภทไข่ดาว ฮอตดอก เบคอน ขนมปัง ฯลฯ ที่เอา

มาปิ้งๆ ทอดๆ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย แต่โดยอารมณ์-

ความรู้สึก หรือโดยการทอด การปิ้ง ที่มันอาจผิดแผก 

แตกต่าง กันไปแบบไหน อย่างไร ก็มิอาจทราบได้ มันเลย

ทำาให้ความ อร่อยฉิบหาย ออกจะฉิบหายมาก ฉิบหาย

น้อยต่างไปจากกันอยู่มั่ง หรือทำาให้ความปลอดโปร่ง โล่ง

สบาย ความรีแล็กซ์ มันไม่ได้เหมือนกัน ด้วยกัน ไปซะ

ทั้งหมด...

(4)                                                                

ยิ่งได้เจอกับ ไข่ดาว ประเภทยังมีน้ำาขลุกขลิก 

สามารถเอาขนมปังมากวาดไป-กวาดมาพร้อมๆ กับน้ำา

ซีอิ๊ว ตามด้วยกาแฟดำารสเข้มๆ ก่อนล้างปากด้วย น้ำาส้ม

คั้น ที่เย็นฉ่ำาเข้าไปถึงปอด ถึงลำาไส้ ยิ่งเป็นอะไรที่ทำาให้

การ หนีน้ำา เที่ยวนั้น ออกจะโรมันคาทอลิก โรแมนติก 

ไม่ถึงกับซาดิสต์ มาโซคิสต์ มากมายซักเท่าไหร่นัก ยิ่ง

ช่วงมื้อกลางวัน หรือมื้อเย็น ได้นั่งละเลียดอยู่กับก้ามปู 

ก้ามกุ้ง จิ้มพริกน้ำาส้ม น้ำาปลาพริก ขณะมองออกไปใน

ความเวิ้งว้างของชายหาด ชายทะเล สวนทางกับลม

อ้าวๆ ที่โบกสะบัดพัดวีเข้ามาอย่างเป็นระลอก หัวสมอง

ก็เลยเลิกคิด เลิกหมกมุ่น เลิกผูกพยาบาทต่อการกระ

ทำาใดๆ ก็ตาม ของคุณน้อง นารีขี่ม้าขาว ไปโดยปริยาย 

เกิดความรู้สึกถึงความเป็น เพื่อนร่วมวัฏสงสาร เข้ามา

แทนที่...

(5)                                                                   

หรือเพราะโดยการได้พบ ได้สัมผัส กับ ธรรมชาติ 

ท่านนั่นแหละ...ที่น่าจะมีส่วนทำาให้บรรดาความโกรธ 

เกลียด เคียดแค้น อาฆาต พยาบาท ริษยาและชิงชัง 

หรือแม้แต่ความรัก ความลุ่มหลง ความคลั่งไคล้ ต่อ

สิ่งหนึ่ง-สิ่งใด บุคคลหนึ่ง-บุคคลใด มันค่อยๆ ถูกทำาให้

ละลาย กลายสภาพ แปรสภาพ ไปสู่ ความเป็นเช่นนั้น

เอง หรือ ความเป็นพรรค์นั้นแหละ อันเนื่องมาจาก 

เงื่อนไข และ เหตุปัจจัย ของแต่ละสิ่ง แต่ละอย่าง แต่ละ

บุคคล ย่อมผิดแผก แตกต่าง หรือย่อมไม่มีวันเหมือนกัน 

ไปในทุกเรื่อง ทุกกรณี อยู่แล้วแน่ๆ บทสรุปสุดท้าย...ของ

ทุกสิ่ง ทุกอย่าง เลยต้องเป็นไปตามแบบฉบับ ด้วยเหตุ

เพราะสิ่งนี้-สิ่งนี้...สิ่งนี้จึงเป็นไป นั่นแล...

(6)                                                                                

ไม่ต่างอะไรจากการหมุนเวียน เปลี่ยนผัน ของ

สรรพสิ่งต่างๆ ใน ธรรมชาติ นั่นเอง...ด้วยเหตุเพราะการ

มีอยู่ของสิ่งหนึ่งๆ ย่อมก่อให้เกิดความผูกพัน โยงใย เกิด

ผลกระทบไปยังอีกสิ่งหนึ่ง สิ่งใด อันทำาให้สิ่งนี้-สิ่งนี้...

ต้องเป็นไปตามความมีอยู่ของสิ่งนั้นๆ อย่างมิอาจปฏิเสธ

และหลีกเลี่ยงได้ แต่ไม่ว่าจะหมุนเวียน เปลี่ยนผัน ไปใน

ลักษณะไหน สุดท้าย...ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมหนีไม่พ้นต้องตก

อยู่ภายใต้ กฎเหล็กแห่งธรรมชาติ อีกชนิดหนึ่ง นั่นก็คือ...

อะไรก็ตามที่ เกิดขึ้น และ ตั้งอยู่ ย่อมเป็นอันต้อง ดับ

ไป ไม่ว่าวันหนึ่ง วันใด จังหวะหนึ่ง จังหวะใด ตาม กฎ

อนิจจะลักษณะ ที่ใครก็ไม่รู้? หรืออะไรก็ไม่รู้? จัดวางเอา

ไว้ กำาหนดเอาไว้ ตั้งแต่ยังไม่มีโลก ไม่มีจักรวาล เอาเลย

ก็ไม่แน่!!!

(7)                                                                     

ด้วยเหตุนี้...กะอีแค่น้ำาท่วม ท่วม-ไม่ท่วม โควิด-ไม่

โควิด หรือกระทั่งบิ๊กตู่-ไม่บิ๊กตู่ ฯลฯ จึงออกจะเป็นอะไร

ที่ หีดหุ้ย ซะเหลือเกิน เป็นอะไรที่ผ่านมา-แล้วผ่านไป 

เป็นอะไรที่เป็นไปตามเงื่อนไข-เหตุปัจจัย ของแต่ละห้วง 

แต่ละระยะ แต่ละฉากสถานการณ์ ที่ต่างก็วนไป-วน

มาอยู่ภายใต้ กฎเหล็กแห่งธรรมชาติ หรือ กฎอนิจจะ

ลักษณะ ไปด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น...ไม่ว่าอะไรจะเกิด-ไม่

เกิดนับแต่นี้ต่อไป อย่างมาก...ก็อาจถือเป็นช่วงเวลาแห่ง

การปรับรส ปรับลิ้น ปรับบรรยากาศไปสู่การเปลี่ยนที่รับ

ประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็น ไปตามสภาพนั่นเอง...

มองโลกให้สวยๆ เข้าไว้ก่อน

จ



าแล้ว “โผปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/5” ภายหลังจากที่เก้าอี้

รัฐมนตรีว่างลง 2 ตำาแหน่ง คาดว่าจะมีการปรับเก้าอี้รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางกระทรวงในโควตาของ

นายกรัฐมนตรี โดยมีรายงานข่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย จะมาดำารงตำาแหน่งรอง

นายกฯ อีกหนึ่งตำาแหน่ง  และมีชื่อ 

“ดร.ซุป” ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้

อำานวยการใหญ่องค์การการค้าโลก ถูก

ทาบทามมาดำารงตำาแหน่งรองนายกฯ  

ด้านเศรษฐกิจ ควบ รมว.พลังงาน แทน 

“สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์“ รองนายกฯ                                       

และ รมว.พลังงาน ส่วนตำาแหน่ง 

รมว.การต่างประเทศ แทนนายดอน 

ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯ และ รมว.

การต่างประเทศนั้น เป็นอีกตำาแหน่งที่

อยู่ระหว่างนายกฯ  พิจารณาบุคคลที่

เหมาะสม ขณะที่ “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” 

บุตรชาย ดร.ซุป เชื่อว่าข่าวไม่น่าจะเป็นจริง เพราะปัจจุบันบิดายังคง

สนับสนุนใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์อยู่ และยังเป็นมันสมองด้าน

เศรษฐกิจให้พรรค

ฮือฮากันเลยทีเดียว หลัง “ผู้การชาติ” พ.อ.สุชาติ จันทรโชติ

กุล อดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ  เพื่อน

ร่วมรุ่นเตรียมทหาร 12 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะนำา ส.ส.ใต้กว่า 

10 คนไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยของ 

“ลุงฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัด

กระทรวงมหาดไทย พร้อมชูจุดขาย

ให้  พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ พราย

กระซิบฝ่าย “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ  รองนายกฯ กะซวกหนัก

ถึงมุ้ง “ผู้การ” ว่าไม่รู้จักกาลเทศะ 

และจะยิ่งทำาให้สถานการณ์ความไม่

เข้าใจกันระหว่าง พล.อ.ประวิตรกับ 

พล.อ.ประยุทธ์หมางเมินเพิ่มขึ้น สำาทับ

ด้วย “ศิษย์หลวงพ่อป้อม” สิระ เจน

จาคะ” ส.ส.กทม. พรรค พปชร. ฟันธง

ว่า นี่คือขบวนการปล่อยข่าว เพราะการ

ที่บอกว่ามี ส.ส.อยู่ในมือถึง 13 คนนั้น 

หวังสร้างราคาและเครดิตให้ตัวเอง ท้ายที่สุดจะหวังตำาแหน่งอะไร

ด้วยหรือไม่ เพราะในการลงสนามเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลาครั้ง

ล่าสุดไม่มีคนเลือก 

พูดถึงพรรคใหม่ภายใต้ชื่อ “ปลัดฉ่ิง” มีการวิเคราะห์ประเมิน

จาก “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” อดีต ส.ส.พัทลุง 8 สมัยว่า พรรคน้ีจะ

มีฐานการเมือง-ฐานคะแนนเดียวกับพรรคพลังประชารัฐ ซ่ึงระบบ

การเลือกต้ังแบบบัตรสองใบ เวลาแข่งขันกันตอนเลือกต้ังก็จะสู้กัน

จริง ไม่สามารถประนีประนอมกัน

ได้  เว้นแต่จะมีการแบ่งพ้ืนท่ีกัน ซ่ึง

ทำาได้ยากเพราะระบบบัตรสองใบไม่

เอ้ือ ไม่เหมือนกับบัตรใบเดียวตอนเลือก

ต้ังปี 2562  จึงมองว่าไม่น่าจะประสบ

ความสำาเร็จ โดยเฉพาะในยุคน้ีท่ีอาจ

จะไปได้ไม่ยาว เพราะยุคปัจจุบันการ

ต้ังพรรคการเมืองใหม่ควรต้ังโดยคนรุ่น

ใหม่ๆ แต่ก็มีข้อยกเว้นบางกรณี เช่น 

กรณีพรรคการเมืองใหญ่บางพรรค แกน

นำาพรรคประเมินว่าพรรคของตัวเองอาจ

จะแตกในอนาคต เลยมีการให้คนไป

เตรียมต้ังพรรคการเมืองสำารองไว้ 

หลังมีการชี้ปมประเด็นข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ

ปัจจุบัน มาตรา 158 วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรีจะดำารง

ตำาแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำารง

ตำาแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่

อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำาแหน่ง” จนทำาให้เกิดการแสดง

ความคิดเห็นทางการเมืองกันว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่เคยเป็น

อดีตนายกรัฐมนตรียุค คสช.มาด้วย 5 

ปี รวมกับปัจจุบันที่เป็นนายกฯ  หลัง

เลือกตั้งอีก 2 ปี จะเหลือเวลาการเป็น

นายกฯ อีกนานแค่ไหน ไฟต์บังคับ

ให้ “แด๊ก” ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ต้องตอบ

คำาถามสื่อมวลชนหลังการประชุมคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ระบุ

ว่า “นายกฯ  ชี้แจงว่าต้องไปศึกษาดูว่า 

นายกฯ ดำารงตำาแหน่งมา 2 ครั้งด้วย

รัฐธรรมนูญฉบับใด ซึ่งมีฝ่ายกฎหมาย

พิจารณาเรื่องนี้อยู่แล้ว นายกฯ จะต้องวิตกทำาไม เป็นเรื่องของ

รัฐธรรมนูญ” ...
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3ในประเทศ

พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล

ทร.ต่อไป ชื่อนี้คุ้นหูเพราะทำางานด้านการประชาสัมพันธ์

และงานกิจการพลเรือนมาก่อน เคยดำารงตำาแหน่ง 

ผอ.กองประชาสัมพันธ์ที่

กรมกิจการพลเรือน ทร. 

แม้จะย้ายไปเป็นผู้ช่วยเจ้า

กรมกิจการพลเรือนทหาร

ที่กองบัญชาการกองทัพ

ไทย ก็กลับมากองทัพเรือ

อีกครั้งในตำาแหน่งรองผู้

อำานวยศูนย์การท่องเที่ยว 

กองทัพเรือ แล้วย้ายไป

ศูนย์อำานวยการรักษาผล

ประโยชน์ของชาติทาง

ทะเล (ศร.ชล.) เป็นโฆษก

ของ ศร.ชล. ส่วน “บิ๊ก

ปาน” แว่วว่ายังได้รับ

ความไว้วางใจให้ช่วยเป็น

ทีมที่ปรึกษาให้คำาแนะนำา

น้องๆ ต่อไป •

 ขณะที่กองทัพอากาศอาจจะมีการเปิดตัวทีม

โฆษกฯ ใหม่ 2 คน ชื่อแรก พล.อ.ต.ประภาส สอน

ใจดี เคยเป็นรอง  ผอ.กองประชาสัมพันธ์ และ ผบ.กรม

นักเรียนนายเรืออากาศฯ  ผู้ช่วยทูตอินโดนีเซีย ตำาแหน่ง

ปัจจุบันผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผนกรมกิจการ

พลเรือน ทอ. นอกจากนั้นยังมีชื่อ พล.อ.ต.บุญเลิศ อัน

ดารา เป็นอาจารย์ โรงเรียนนายเรืออากาศฯ มาก่อน 

เติบโตมาทางสายการศึกษา นักวิชาการ เสริมทีมการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เข้มแข็ง ขณะที่ บิ๊กป้อง-

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ 

(ผบ.ทอ.) มีกำาหนดการแถลงข่าวกับสื่อมวลชน เปิดข้อมูล

นโยบายและแนวทางการทำางานในวันที่ 5 ต.ค.นี้  ปม

ประเด็นใหญ่ไม่พ้นปัญหารอยร้าวใน 2 ขั้วของกอง

ทัพอากาศ จากการจัดซื้อ 3 โครงการในยุค บิ๊กแอร์-

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ที่ถูกโจมตีอย่างหนัก หลัง

ถูกมองว่าล้มแนวทางเดิมของ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย ์

อดีต ผบ.ทอ.ที่วางไว้ ข้อมูลปลิวว่อนในทัพฟ้าลอยไปถึง

สื่อเป็นระยะ ไม่เท่านั้นยัง

ไปเข้ามือของ ป๊อป-น.อ.อนุ

ดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อ

ไทย ที่เปิดประเด็นตั้งโต๊ะ

แถลงข่าวความไม่ชอบมา

พากลเรื่องนี้รัวๆ พุ่งเป้าไป

ที่แก๊งชื่อย่อ อ.บ.จ. จนใน

ที่สุดผลของการเปิดโปงส่งผล 

กระทบต่อคนนามสกุล นาคร

ทรรพ ใน ทอ.ที่ต้องหลุดโผ

ในการโยกย้ายครั้งที่ผ่านมา 

เรื่องนี้ยังไม่จบต้องไปติดตาม

ต่อได้ที่คอลัมน์กรองข่าวก้น

ตะกร้าหน้า 5 ภาคขยายของ 

ทอ.-ทร.    

ทิ้งท้ายด้วยการส่งมอบ

หน้าที่ปลัดกระทรวงกลาโหม จาก  พล.อ.ณัฐ อินทร

เจริญ ให้ บิ๊กหน่อย-พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เพื่อน

ร่วมรุ่น ตท.20 ที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม คำากล่าว

ระหว่างพิธีการไม่ต้องใช้ โพย เพราะพูดกันแบบ บาย

ฮาร์ต ส่วนเนื้องานคงไม่มีปัญหา รับไม้กันแบบไร้รอยต่อ 

ยิ่ง “บิ๊กหน่อย” มาทางสายอำานวยการ เคยดำารงตำาแหน่ง

เจ้ากรมข่าวทหารบก มาเป็นรองเสนาธิการทหารบก และ

เสนาธิการทหารบก เรียกว่างานในฐานะปลัดกระทรวง

กลาโหมเข้าทาง ส่วน “อดีตปลัดณัฐ” น้องรัก บิ๊กป้อม-

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เข้าเสริมทัพ “บิ๊กสีเขียว” ที่

ป่ารอยต่อฯ โดยพลัน ส่วนตำาแหน่งใหม่ในสายเสนาบดี

ต้องรอไปอีก 2 ปี เพราะติดเงื่อนไขกฎหมายจากการนั่ง

เก้าอี้วุฒิสมาชิกมาก่อน.

ก่าไปใหม่มาเป็นวัฏจักรของข้าราชการทุกหน่วย

งาน  กรมปทุมวัน ปีนี้ ในระดับ บริหาร มีการ

เปลี่ยนแปลงหลายตำาแหน่ง จึงเป็นธรรมเนียม

ปฏิบัติที่ต้องมีการแบ่งหน้าที่การทำางานและความรับผิด

ชอบให้ รอง ผบ.ตร. และ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดูแล ตั้งแต่วัน

ที่ 1 ต.ค.64 โดย บิ๊กปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข 

ผบ.ตร.แบ่งการทำางานออกเป็น 7 ด้าน งานบริหาร (บร.) 

มี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย 

รอง ผบ.ตร.เป็นหัวหน้า 

พล.ต.ท.ชินภัทร 

สารสิน, พล.ต.ท.ไกร

บุญ ทรวดทรง, 

พล.ต.ท.ปรีชา         

เจริญสหายานนท์, 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาล, พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์, 

พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร  ผู้ช่วย ผบ.ตร.ทำาหน้าที่ผู้

ช่วย งานป้องกันปราบปราม (ปป.) มี พล.ต.อ.รอย อิงค          

ไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.เป็นหัวหน้า  พล.ต.ท.สุรเชษฐ์, 

พล.ต.ท.ธนา, พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข, พล.ต.ท.กิตติ์

รัฐ, พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุข

วิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร.ทำาหน้าที่

ผู้ช่วย งานสืบสวนสอบสวน 

(สส.) มี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระ

สวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.เป็นหัวหน้า 

พล.ต.ท.ปรีชา, พล.ต.ท.สุร

เชษฐ์, พล.ต.ท.กิตติ์

รัฐ, พล.ต.ท.ประจวบ,  

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้

ช่วย ผบ.ตร.ทำาหน้าที่ผู้ช่วย •

งานกฎหมายและ

คดี (มค.) มี พล.ต.อ.สุทิน 

ทรัพย์พ่วง  รอง ผบ.ตร.เป็น

หัวหน้า พล.ต.ท.สราวุฒิ การ

พานิช, พล.ต.ท.สมพงษ์, 

พล.ต.ท.ธนา, พล.ต.ท.ชยพล 

ฉัตรชัยเดช, พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ทำาหน้าที่ผู้

ช่วย งานความมั่นคง (มค.) มี พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติ

ประภัสร์ รอง ผบ.ตร.เป็นหัวหน้า พล.ต.ท.ไกรบุญ, 

พล.ต.ท.สราวุฒิ,  พล.ต.ท.ปรีชา, พล.ต.ท.ประจวบ, 

พล.ต.ท.ชยพล ผู้ช่วย  ผบ.ตร.ทำาหน้าที่ผู้ช่วย งาน

กิจการพิเศษ (กศ.) มี พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง 

ผบ.ตร.เป็นหัวหน้า พล.ต.ท.ชินภัทร, พล.ต.ท.ไกร

บุญ, พล.ต.ท.สราวุฒิ, พล.ต.ท.สมพงษ์, พล.ต.ท.ชย

พล, พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ ทำาหน้าที่ผู้ช่วย งานจเรตำารวจ 

มี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำารวจแห่ง

ชาติ (จตช.) เป็นหัวหน้า พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม, 

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ 

รองจเรตำารวจแห่งชาติ  ทำา

หน้าที่ผู้ช่วย นอกจากนี้ 

พล.ต.ท.มนตรี ยังมาช่วย

เหลืองานสืบสวนสอบสวน, 

กฎหมายและคดี ส่วน 

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ ยังมาช่วย

เหลืองานป้องกันปราบปราม 

และงานความมั่นคง •

โชว์ความเป็นผู้นำา 

ลดทอนเสียงเหน็บแนมผู้

บัญชาการหนุ่มน้อยลงไปได้

อักโข บิ๊กก้อง-พล.ต.ท.จิร

ภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการ

ตำารวจสอบสวนกลาง 

(ผบช.ก.) คนใหม่ป้ายแดง  

เข้ารับตำาแหน่งวันแรก 1 

ต.ค. ก็แสดงความเป็นผู้นำาด้วยการสั่งแถวระดับรอง 

ผบช.และ ผบก.ในสังกัดเดินด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้คนอื่น

มาสั่ง พร้อมโชว์ความทันสมัยให้สมกับเป็นคนรุ่นใหม่ 

ทันต่อยุค ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกโซเชียลมีเดีย 

โดยนำาทีมตำารวจที่ดูแลเว็บเพจกองปราบปราม 

ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างมาก มา

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์กองบัญชาการ

ตำารวจสอบสวนกลาง ให้ทันสมัยและทำางานเชิง

รุกมากกว่าเดิม รวมทั้งยังมอบนโยบายเสียงดัง

ฟังชัด การแต่งตั้ง

โยกย้ายไม่ว่าใครจะ

เส้นดี เส้นแข็ง เส้น

กวยจั๊บขนาดไหน 

หากจะเข้ามาทำางาน

ใน บช.ก.จะต้องถูก

ตรวจสอบ ถ้านิสัย

ไม่ดี ความประพฤติไม่ดี ผมไม่รับ เอาซี้...ใครจะ

ลองของเชิญ •

ยกมือสนับสนุนพร้อมชื่นชม พ.ต.อ.วนัส

ชัย ยิ่งยงสมสวัสดิ์ ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี เป็น

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ยึดถือกฎหมายได้อย่าง

ถูกต้อง กรณีมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ใน

สังคมโซเชียลเกี่ยวกับบางเหตุการณ์ของ

ผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ 30  ก.ย.64 บริเวณ

ท่าน้ำานนทบุรี จ.นนทบุรี ซึ่งมาต่อต้าน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ที่มาลงพื้นที่ตรวจ

สถานการณ์น้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยา โดย

บางช่วงของคลิปวิดีโอบันทึกภาพชายคน

หนึ่งเดินเข้าไปตบหัว พ.ต.อ.วนัสชัย ต่อ

มาก็มีข่าวว่าชายคนดังกล่าววัย 31 ปี ได้

เข้ามาที่ สภ.เมืองนนทบุรี และยกมือไหว้

ขอโทษ พ.ต.อ.วนัสชัยแล้ว โดย พ.ต.อ.วนัส

ชัยบอกกับนักข่าวว่า “บุคคลดังกล่าวได้ไหว้

ขอโทษแล้ว ก็ได้ให้อภัย พร้อมทั้งตักเตือน

ในเรื่องของการกระทำา แต่ในส่วนคดีความ

ต้องดำาเนินคดีตามกฎหมาย ในข้อหาทำาร้าย

ร่างกายเจ้าพนักงานฯ และข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” 

ถูกต้องที่สุด ไหว้ขอโทษก็เรื่องหนึ่ง แต่การ

ดำาเนินคดี การบังคับใช้กฎหมายก็ต้องดำาเนิน

การไปตามกฎหมาย  เหมือนที่โซเชียลแชร์

คำาว่า ไหว้สวยยังไงก็ต้องดำาเนินคด ี ถูกต้อง

ที่สุด • 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้

บัญชาการทหารบก  (ผบ.ทบ.) ลงนามในคำา

สั่งแบ่งงานให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ

เสนาธิการทหารบกไปเป็นที่เรียบร้อย โดยให้ 

พล.อ. เจริญชัย หินเธาว ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) คนที่ 1 รับ

ผิดชอบสายงานกำาลังพลและงาน

พิเศษที่ ทบ. มอบหมาย พล.อ.ภูมิ

พัฒน์ จันทร์สว่าง ปฏิบัติหน้าที่ใน

ตำาแหน่ง ผช.ผบ.ทบ.2 รับผิดชอบ

สายงานการส่งกำาลังบำารุง และงาน

พิเศษที่ ทบ. เสธ.ติ่ง-พล.อ.สันติพงศ์ ธรรม

ปิยะ  เสธ.ทบ.รับผิดชอบสายงานการข่าวและ

กิจการต่างประเทศ  สายงานยุทธการ การฝึก

และศึกษาทางทหาร สายงานกิจการพลเรือน 

และสายงานปลัดบัญชี นอกจากนั้น เสธ.ติ่งยัง

คงดำารงตำาแหน่งโฆษกกองทัพบกต่อไป •

ว่าด้วยเรื่องตำาแหน่งโฆษกกองทัพ เมื่อ

มีการเปลี่ยนตำาแหน่งหรือมีการเปลี่ยนผู้

บัญชาการ มักจะมีการเปลี่ยนมือ-รับไม้ให้

คนใหม่ ฟากกองทัพเรือหลังจาก บิ๊กปาน-

พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม เกษียณอายุราชการ

ไปแล้ว ได้วางตัว  โฆษกคลื่น-พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุ

ผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือหมาดๆ เป็นโฆษก 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
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ารเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกรุงโรมในสุดสัปดาหนี้ ผูสมัคร

ชิงตําแหน�งนี้ตางนําเร� องของหมูปามาหาเสียง เน� องจาก

เจาะแผนลับสหรัฐเตรียมอุม ‘จูเลียน อัสซานจ’

หมูปาเปนประเด็นในศึกเลือกตั้งนายกเล็กกรุงโรม

ม� อป 2017 ชวงที่ “จูเลียน อัสซานจ” ผูกอตั้งวิกิลีกสลี้ภัย

อยูในสถานทูตเอกวาดอร ประจํากรุงลอนดอน ไดปที่ 5 เขา

คงไมรูวา ไมค ปอมเปโอ, ซีไอเอ และรัฐบาลทรัมปกําลัง

พิจารณาอุมหรือฆาเขา ฐานฉกขอมูลลับและฉีกหนาหน�วย

งานความมั่นคงสหรัฐจนไมเหลือชิ้นดี

ยาฮูนิวสไดนําเสนอรายงานขาวยาวเหยียดออกมาเม� อไมกี่วัน

กอน โดยไดขอมูลจากแหลงขาวกวา 30 ราย ที่เปนอดีตเจาหนาที่

ทางดานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดการพูดคุยกัน

ในระดับผูบริหารสูงสุดของสํานักขาวกรองกลาง หรือ “ซี ไอเอ” 

และประธานาธิบดี “โดนัลด ทรัมป” ถึงทางเลือกในการลงมือและ

แผนการคราวๆ ไปจนถึงขั้นการวาดฉากเหตุการณที่อาจตองยิงปะทะ

กับเจาหนาที่ขาวกรองของรัสเซียกลางถนนในกรุงลอนดอน

จูเลียน อัสซานจ เกิดในออสเตรเลีย เม� อป 1971 ปจจุบันอายุ 

50 ป หลังจากเขากอตั้ง WikiLeaks องคกรขาวไมแสวงหาผลกําไร

ในป 2006 ความจําเปนของงานทําใหเขาตองเดินทางไปทุกทวีปทั่ว

โลก วิกิลิกสนําเสนอเร� องลับเกี่ยวกับคอรรัปชันและความอยุติธรรมใน

หลายประเทศ โดยไดรับความรวมมือจากนักแฉหรือแหลงขาวนิรนาม

จากภายในองคกรนั้นๆ

เว็บไซตวิกิลีกสถูกพูดถึงเปนอยางมากในป 2010 เม� อเผยแพร

ภาพฟุตเทจวิดีโอจากกลองที่ติดกับปนของทหารสหรัฐในการยิงถลม

จากเฮลิคอปเตอรกลางกรุงแบกแดด เหตุการณเกิดในป 2007 มีผู

เสียชีวิตมากกวา 10 คน รวมถึงนักขาวรอยเตอร 2 คน และมีเด็ก

บาดเจ็บดวยจํานวนหนึ่ง

จากนั้นวิกิลีกสก็นําเสนอรายงานการทําสงครามของสหรัฐ

ในตะวันออกกลางอีกหลายชุด ทั้งกรณีการถลมทางอากาศใน

อิรัก เยเมน และอัฟกานิสถาน รวมถึงเอกสารลับ U.S. Diplomatic 

Cablesมากกวา 250,000 ชิ้น ที่ทูตสหรัฐซึ่งประจําการอยูทั่วโลก

รายงานกลับไปยังรัฐบาล อัสซานจไดรับขอมูลจาก “เชลซี แมนนิง” 

นักวิเคราะหขาวกรองของกองทัพบกสหรัฐ ซึ่งตอมาแมนนิงถูกศาล

สหรัฐตัดสินจําคุก 35 ป แตไดรับการลดโทษในสมัยประธานาธิบดี 

“บารัค โอบามา” ใหเหลือจําคุก 7 ป

อัสซานจถูกตํารวจสวีเดนออกหมายจับในปลายป 2010 คดี

ลวงละเมิดทางเพศสตรี 2 คนในสวีเดน เขาปฏิเสธขอกลาวหาและ

บอกวายินดีจะเผชิญการสอบสวนในสหราชอาณาจักร ใหเหตุผลวา 

“สวีเดนมีกระบวนการยุติธรรมที่แยมากๆ”, “มีคตินิยมแบบผูหญิง

เปนใหญอยางรุนแรงบาคลั่ง” และ “เปนซาอุดีอาระเบียแหงเฟมิ

นิสต” รวมทั้ง “เปนขาหลวงของสหรัฐ” ที่อัสซานจไมตองการถูก

ดําเนินคดีในสวีเดน เพราะเขากลัววาจะตองถูกสงตัวไปใหกับสหรัฐ

อยางแน�นอน จึงยอมมอบตัวกับตํารวจอังกฤษแทน

หลังการไตสวนครั้งที่ 2 อัสซานจไดรับอนุญาตใหประกันตัว 

การไตสวนในครั้งตอมาในป 2011 ศาลมีความเห็นใหสงตัวผูราย

ขามแดนไปยังสวีเดน ศาลอุทธรณและศาลฎีกาในป 2012 ก็ยืนตาม

นั้น เขาจึงประสานงานกับสถานทูตเอกวาดอรในกรุงลอนดอนเพ� อ

ขอลี้ภัย จากนั้นในเดือนสิงหาคม 2012 เขาก็ไดที่อยูใหมในสถานทูต

เอกวาดอร

วิลเลียม อีวานีนา อดีตผูอํานวยการศูนยรักษาความมั่นคงและ

ตอตานขาวกรองสหรัฐ ใหสัมภาษณยาฮูนิวสวา รัฐบาลประธานาธิบดี 

“บารัค โอบามา” กลัววาการอนุญาตใหหน�วยงานดานขาวกรอง

ของสหรัฐทําการสอดแนมและดําเนินปฏิบัติการทางดานไซเบอรกับ

วิกิลีกสนั้นอาจกอใหเกิดผลในทางลบตอรัฐบาลมากกวาจะเกิดผล

ดี จนกระทั่งในป 2013 เม� อ “เอ็ดเวิรด สโนวเดน” เจาหนาที่ของ

สํานักงานความมั่นคงแหงชาติ หรือเอ็นเอสเอ บินไปยังฮองกงพรอม

ขอมูลลับจํานวนมากที่แฉวารัฐบาลสหรัฐทําการสอดแนมพลเมือง 

และวิกิลีกสก็ชวยใหสโนวเดนหนีตอไปยังรัสเซีย บรรณาธิการของวิกิ

ลีกสอยูกับสโนวเดนเปนเวลาหลายเดือน ทั้งที่สนามบินในกรุงมอส

โกจนไดรับการลี้ภัยในรัสเซีย รัฐบาลโอบามาจึงใหไฟเขียวกับหน�วย

งานความมั่นคงในการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบวิกิลีกส โดย

เฉพาะซีไอเอที่ไดจัดตั้ง WikiLeaks Team ขึ้นมาอยางไมเปนทางการ

เจาหนาที่ระดับสูงของหน�วยงานความมั่นคงสหรัฐพยายาม

อยางหนักในการล็อบบี้ใหทําเนียบขาวใหคํานิยามวิกิลีกส รวมถึง

ส� อมวลชนตัวแสบบางรายในสายตาสหรัฐเสียใหมวาเปน Information 

Brokers หรือ “นายหนาคาขอมูล” ซึ่งจะทําใหสามารถใชเคร� องมือใน

การตรวจสอบไดกวางขวางขึ้น นําไปสูการฟองรองดําเนินคดีไดงาย

ขึ้น เน� องจากหากยังคงนิยามวาเปน “ส� อมวลชน” ก็จะถูกขัดขวาง

โดยรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับแกไขครั้งที่ 1 ที่รับรองสิทธิเสรีภาพของ

ส� อมวลชน ทวาถูกรัฐบาลโอบามาปฏิเสธ

การขับเคี่ยวแยงชิงตําแหน�งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม

ระหวาง “ฮิลารี คลินตัน” และ “โดนัลด ทรัมป” เขาสูชวงดุเดือด

ในฤดูรอนป 2016 เว็บไซตวิกิลีกสไดนําเสนอการส� อสารทางอีเมลที่

หลุดออกมาของฝายเดโมแครต ภายหลังทราบวาหน�วยขาวกรองของ

รัสเซียท่ีใชช� อวา GRU คือผูท่ีแฮ็กอีเมลเหลาน้ันแลวสงตอใหกับวิกิลีกส 

อยางไรก็ตาม มีคนตั้งขอสงสัยวาอาจมีบางฝายในสหรัฐเองตองการใช

ประโยชนจากอัสซานจ จึงปลอยใหเร� องดังกลาวเกิดขึ้น และผลออก

มาทรัมปชนะคลินตันไปอยางพลิกความคาดหมาย

ทีมงานความมั่นคงของทรัมปพาเหรดกันเขาไปคุมกระทรวง

ยุติธรรม ซีไอเอ และหน�วยงานสําคัญๆ พวกเขารูพิษสงของอัสซานจ                 

และวิกิลีกสดีขึ้นมาก และไมอยากอยูเฉยอีกตอไป สิ่งที่รัฐบาลโอบา

มาไมกลาทํา รัฐบาลทรัมปไมกลัว

ไมค ปอมเปโอ ผูอํานวยการซีไอเอคนใหมที่ทรัมปเลือกมาใช

งาน (กอนที่จะกาวขึ้นไปเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

ในป 2018) มองอัสซานจเปนภัยตอความมั่นคงอันดับตนๆ และให

คํานิยามวิกิลีกสใหมวาเปน “หน�วยขาวกรองไมใชของรัฐที่เปนภัย

ปรปกษ”

คําประกาศของปอมเปโอเกิดขึ้น 5 สัปดาห หลังวิกิลีกสไดรับ

ชุดขอมูลลับของซีไอเอ ช� อวา “Vault 7” ที่เปนของฝายจารกรรมลับ

สุดยอด หน�วยงานภายในของซีไอเอ เกี่ยวกับเคร� องมือและปฏิบัติ

การจารกรรมตางๆ ของซีไอเอ ทําใหพวกเขาเจ็บปวดอยางยิ่งและ

ตองการแกแคนใหสาสม กอนหนานี้เจาหนาที่ซีไอเอเคยหัวเราะเยาะ

กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการตางประเทศที่ปลอยใหวิกิลีกสได

ขอมูลลับไป คราวนี้ถึงตาพวกเขาเอง

การประกาศใหวิกิลีกสเปน “หน�วยขาวกรองไมใชของรัฐที่เปน

ภัยปรปกษ” ทําใหซีไอเอสามารถใชอํานาจพิเศษในภารกิจตอตานขาว

กรองเชิงรุกได ชวยลัดขั้นตอนการอนุมัติจากทําเนียบขาวและจาก

สภาคองเกรส ดําเนินการในทางลับไดงายกวาทั้งในและตางประเทศ

แผนโจมตีทางไซเบอรไปยังเซิรฟเวอรที่วิกิลีกสใชเก็บขอมูล

ถูกโยนมาใหซีไอเอ แตการโจมตีก็จะทําใหขอมูลที่อยากไดกลับคืนมา

ตองถูกทําลายไปดวย และฝายจารกรรมของรัฐเองก็ไมเคยทราบวา

ขอมูล Vault 7 ที่วิกิลีกสยังไมไดเผยแพรนั้นอยูที่ใดกันแน� วิธีการนี้จึง

ไมมีขอสรุป

กลางป 2017 ซีไอเอประสบความสําเร็จในการสอดแนม

สมาชิกและผูรวมงานของวิกิลีกส ไดขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไป

ยังสถานที่ตางๆ ของคนเหลานี้ รูปแบบการใชชีวิตประจําวัน การ

สนทนาของคนเหลานี้และผูที่พวกเขาสนทนาดวยผานแพลตฟอรม

ตางๆ โดยสิ่งที่ซีไอเอตองการมากที่สุดคือเอกสารการเดินทางของคน

เหลานี้ ไปยังรัสเซีย หรือประเทศที่อยูภายใตอิทธิพลของรัสเซีย

มีขอเสนอภายในซีไอเอและสภาความมั่นคงแหงชาติสหรัฐ 

(เอ็นเอสซี) ที่ตองการตอบโตวิกิลีกส ไดแก การทําใหระบบดิจิตอล

ของวิกิลีกสเปนอัมพาต กอกวนการส� อสารของคนในวิกิลีกสแทรกซึม

หรือปลอมตัวเขาไปเปนหนึ่งในสมาชิก ขโมยอุปกรณส� อสารของพวก

เขา การหวานเชื้อแหงความขัดแยงของคนในวิกิลีกส เพราะพวกเขา

ไมคอยชอบขี้หนากันเองมากนัก และทะเลาะถกเถียงกันเปนประจํา

ขอเสนอเหลานี้บางขออาจไดรับการอนุมัติ เพราะในเดือน

ธันวาคม ป 2020 แฮ็กเกอรชาวเยอรมันที่มีความเกี่ยวของกับการจาร

กรรมขอมูล Vault 7 เปดเผยวา มีคนพยายามงัดประตูอพารตเมนต

ของเขา แตโชคดีที่มีการติดตั้งระบบล็อกประตูไวแน�นหนา นอกจาก

นี้เขายังบอกวาถูกติดตามจากชายปริศนาจํานวนหนึ่ง และโทรศัพทที่

เขารหัสของเขาถูกดักฟง

ในการประชุมผูบริหารระดับสูงในรัฐบาลทรัมป อดีตเจา

หนาที่ 4 คนที่ยอมใหขาวกับยาฮูนิวส เปดเผยวา ปอมเปโอได

พูดเกี่ยวกับการลักพาตัวอัสซานจจากสถานทูตเอกวาดอรในกรุง

ลอนดอนแลวนํากลับมายังสหรัฐผานประเทศที่ 3 อยางลับๆ อีก

แนวทางคือ ชิงตัวอัสซานจมาจากสถานทูตเอกวาดอรแลวสงมอบ

ใหกับเจาหนาที่ของอังกฤษ

“มีการพูดคุยกับอังกฤษถึงความเปนไปไดที่จะแกลงทําเปนไมรู

ไมเห็นเม� อทีมงานของเราเขาไปขางในและกอปฏิบัติการ แตอังกฤษไม

เห็นดวย” อดีตเจาหนาที่ตอตานขาวกรองระดับสูงกลาวกับยาฮูนิวส

มีรายงานขาวกรองแจงดวยวา รัสเซียมีแผนท่ีจะชิงตัวอัสซานจ

ออกมาจากสถานทูตเอกวาดอรเชนกัน จากนั้นก็จะพาขึ้นเคร� องบินไป

ยังกรุงมอสโก เจาหนาที่สหรัฐเปนกังวลมากเม� อสงสัยวาฝายปฏิบัติ

การของรัสเซียอยูในยานพาหนะทูตใกลๆ กับสถานทูตเอกวากอรและ

สามารถหลบหลีกการติดตามไดอยางรวดเร็ว ซึ่งนี่อาจจะเปนการซอม

หรือตระเตรียมแผนโดยรวมมือกับเจาหนาที่ของเอกวาดอร

ฝายสหรัฐก็วางแผนขัดขวางปฏิบัติการของเครมลิน ซึ่งอาจถึง

ขั้นเผชิญหนากันกลางเมืองหลวงอังกฤษ อดีตเจาหนาที่ระดับสูงใน

รัฐบาลทรัมปกลาววา อาจสูกันดวยการแลกหมัด รุนแรงถึงขั้นดวล

ปน หรือแมแตขับรถชนอีกฝาย และหากรัสเซียสามารถนําอัสซานจ

ขึ้นเคร� องบินได ฝายปฏิบัติการของสหรัฐหรืออังกฤษจะตองปองกันไม

ใหเคร� องบินเทกออฟไดดวยการขับรถขวางรันเวย ขับเฮลิคอปเตอร

บินรอนเหนือเคร� องบิน หรือยิงยางลอของเคร� องบิน และหากรัสเซีย

ประสบความสําเร็จในการเทกออฟก็จะขอความรวมมือจากชาติยุโรป

ไมใหเคร� องบินผานน�านฟาของพวกเขา

การหารือเกี่ยวกับการจัดการกับอัสซานจบางครั้งไปไกลถึงการ

ลอบฆา อดีตเจาหนาที่ขาวกรองสหรัฐ 3 คนยืนยัน หนึ่งในนั้นเปด

เผยวา เขาไดรับรายงานสรุปในการประชุมครั้งหนึ่งในชวงฤดูใบไมผลิ 

ป 2017 โดยประธานาธิบดีไดถามวา ซีไอเอสามารถสังหารอัสซานจ

ไดหรือไม และไดให “ทางเลือก” วาจะทําดวยวิธีการใด

อดีตเจาหนาที่ขาวกรองคนหนึ่งบอกวา ผูบริหารซีไอเอบางคน

ขอ และไดรับ “แผนการคราวๆ” ในการสังหารอัสซานจและสมาชิก

วิกิลีกสในยุโรปจํานวนหนึ่งที่ไดเขาถึงขอมูล Vault 7 มีการถกเถียงกัน

วาการฆาอัสซานจนั้นเปนไปไดหรือไม และจะเกิดผลอยางไรในทาง

กฎหมาย

อยางไรก็ตาม ยาฮูนิวสไมกลายืนยันวาขอเสนอดังกลาวนี้เกิด

ขึ้นจริง เจาหนาที่ที่เกี่ยวของบางคนบอกวาไมเคยไดยินการพูดคุย

เกี่ยวกับการสังหารอัสซานจ ดาน “ทรัมป” ก็มีแถลงการณถึงยาฮู

นิวสวาไมเคยพิจารณาถึงการสังหารอัสซานจ แถมยังบอกวา “อันที่

จริง ผมคิดวาเขาไดรับการปฏิบัติที่แยมากๆ”

นักกฎหมายระดับสูงในสภาความมั่นคงแหงชาติสหรัฐเปนหวง

ในกรณีการลักพาตัววา หากเกิดขึ้นจริงจะทําใหการดําเนินคดีกับอัส

ซานจกลายเปนปญหาได และแนะนําใหกระทรวงยุติธรรมรีบตั้งขอหา

และดําเนินการเพ� อขอสงตัวผูรายขามแดนจากอังกฤษกอนการลักพา

ตัวจะเกิดขึ้น

บริษัททางดานความปลอดภัย UC Global ของสเปนที่รับ

งานระบบความปลอดภัยในสถานทูตเอกวาดอร กรุงลอนดอน ก็ได

ทํางานใหกับหน�วยขาวกรองสหรัฐดวย อดีตลูกจางบริษัทกลาวในการ

สอบสวนคดีที่สเปน (จากการรายงานของ El Pais) วา เอกวาดอร

ไดออกหนังสือเดินทางทูตใหกับอัสซานจ และเตรียมสงอัสซานจไป

ปฏิบัติงานในสถานทูตเอกวาดอรที่กรุงมอสโก โดยจะเดินทางผาน

ประเทศที่ 3

วันที่ 21 ธันวาคม 2017 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐไดตั้งขอหา

อัสซานจอยางไมเปดเผย วันเดียวกันนี้หัวหนาหน�วยขาวกรองของ

เอกวาดอรพูดคุยกับอัสซานจถึงแผนการหลบหนี เน� องจากวาหน�วย

ขาวกรองสหรัฐไดรับขอมูลจาก UC Global อยูตลอด ไมกี่ชั่วโมงหลัง

การพูดคุยกันทูตสหรัฐก็เตือนไปยังทูตเอกวาดอร ทําใหแผนการตอง

ลมเลิก

อดีตลูกจางของ UC Global ใหการดวยวา หัวหนาของเขามี

แผนที่จะเดินออกจากสถานทูตเอกวาดอร โดยเปดประตูทิ้งไวเพ� อเปด

ทางใหมีคนเขาไปฉกตัวอัสซานจ และยังมีการพูดคุยกันถึงการวางยา

พิษอัสซานจดวย

แตเม� อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐไดเขาตามตรอกออกทางประตู

เรียบรอยแลว ความจําเปนของแผนอุมหรือสังหารของฝายขาวกรอง

ก็เริ่มไมมีความจําเปน และตองลมเลิกไปโดยปริยาย กระบวนการ

ยุติธรรมเอาชนะศาลเตี้ย

โชครายเกิดกับอัสซานจในวันที่ 11 เมษายน 2019 รัฐบาล

ใหมเอกวาดอรไดเพิกถอนการลี้ภัย และขับอัสซานจออกจากสถาน

ทูต ตํารวจอังกฤษเขาควบคุมตัวในทันที ความผิดฐานไมปรากฏตัวตอ

ศาลเม� อป 2012 ตอมาถูกตัดสินจําคุก 50 สัปดาห สวนคดีลวงละเมิด

ทางเพศของสวีเดนไดยุติการสืบสวนสอบสวนไปแลวตั้งแตเดือน

พฤษภาคม 2017 เพราะหลักฐานออนเกินไป

รัฐบาลสหรัฐเปดผนึกย� นขอกลาวหาในวันเดียวกับที่อัสซานจ

ถูกตํารวจอังกฤษรวบตัว และขอใหสงตัวอัสซานจไปรับการพิจารณา

คดีในสหรัฐ ตอมาศาลอังกฤษปฏิเสธคําขอดวยเหตุผลความเปนไป

ไดที่จําเลยจะฆาตัวตายในคุกสหรัฐ แตรัฐบาลสหรัฐก็ไมรีรอที่จะย� น

อุทธรณ

คําตัดสนิของศาลสูงอังกฤษที่ปลอยลวงผานมานานพอสมควร

คาดวาจะออกมาในปลายปนี้.

อางอิง

- news.yahoo.com/kidnapping-assassination-and-a-

london-shoot-out-inside-the-ci-as-secret-war-plans-against-wiki-

leaks-090057786.html

- en.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange#Hearings_on_

extradition_to_the_U.S.

- en.wikipedia.org/wiki/Chelsea_Manning#Guilty_plea,_

trial,_sentence
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4 บทความ

เ

จูเลียน อัสซานจ ผูกอตั้งวิกิลีกส ภาพลอเลียนจาก ifj.org บรรยายวาสหรัฐมีเสรีภาพส� อ 

ยกเวนเร� องอาชญากรรมสงครามและคอรรัปชัน

เวอรจิเนีย ราจจี นายกเทศมนตรีกรุงโรมปนจักรยานริมฝงแมน้ําไทเบอร 

เพ� อหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เม� อวันที่ 25 ก.ย.2564

เปนสิ่งสะทอนถึงปญหาใหญในเมืองหลวงของอิตาลีในเร� องขยะ

และความสะอาดของเมือง

จากการจัดอันดับเม� อเดือนที่แลวโดยนิตยสาร Time Out 

ของอังกฤษ กรุงโรมติดโผหนึ่งในเมืองที่สกปรกที่สุดในโลก กรุง

โรมปจจุบันมีผูอาศัยอยูราว 2.8 ลานคน พวกเขากังวลมากขึ้น

ในเร� องคุณภาพของระบบขนสงมวลชน, น้ําทวม, ขยะและหลุม

บนถนน

เวอรจิเนีย ราจจี                                  

นายกเทศมนตรีหญิงคน

ปจจุบันของกรุงโรมจาก

พรรคการเคล� อนไหวหา

ดาว ไดรับเสียงช� นชมจาก

ประชาชนในการจัดการ

กับมาเฟยใหมที่เหี้ยมโหด 

“ตระกูลคาซาโมนิกา” ที่

ปลอยเงินกูคิดดอกเบี้ยสูง

มากและคายาเสพติด

แตราจจีโดนลอเลียน

อยางหนักในเร� องแผนของ

เธอที่จะนําแกะมาใชแทน

เคร� องตัดหญา และใชผึ้งเพ� อ

ตอสูกับมลพิษ ในขณะที่ขยะ

เน�าเหม็นยังกองอยูใกลกับ

สนามเด็กเลน รถเมลสภาพ

เกาในกรุงโรมที่บางครั้งเกิด

ไฟลุกไหมขึ้นและวัชพืชที่โต

ขึ้นจนพื้นที่นั้นกลายเปนปา

นิโคลา มิเค็ตติ วัย 55 ป ผูสมัครชิงเกาอี้นายกเทศมนตรี

กรุงโรมจากพันธมิตรฝายขวาของอิตาลีที่เปนทนายความ หาเสียง

โดยบอกใหชาวกรุงโรมเลือกเขาเพ� อเขามาทําความสะอาดมหานคร

แหงนี้ บอกวา “วันนี้กรุงโรมมีนกนางนวล, หมูปา พรุงนี้อาจเปน

อหิวาตกโรค”

ดาน โรแบร โต กัวเตียรี  อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ

ที่ลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกรุงโรมสังกัดพรรคประชาธิปไตย กับ 

คาร โล คาเลนดา ผูสมัครแนวคิดซายกลาง เรียกรองใหจัดประชุม

โตะกลมกับผูเชี่ยวชาญเพ� อแกไขปญหาของหมูปาในกรุงโรม

ในยานทรัสเตเวเรที่งดงามของกรุงโรม แตถังขยะมักจะลน

อยูริมถนนเกาแกที่ปูดวยหิน ติเซียนา ดี ซิลเวสโตร วัย 60 ป ที่จูง

สุนัขมาเดินเลนในยานนี้บอกกับเอเอฟพีวา รากเหงาของปญหาคือ

ขยะที่ลนคางคืนดานหนาบารและรานอาหารตางๆ ในยานนี้ เธอ

บอก “ตอนนี้กรุงโรมเต็มไปดวยสัตวตางๆ เชน อีกา, นกนางนวล 

และสัตวที่ไมน�าพูดถึง เชน หนูและแมลงสาบ” 

ในชวงปหลังๆ นี้ อาสาสมัครที่ทนไมไดกับความสกปรกของ

กรุงโรม ริเริ่มกอตั้งกลุมอาสาทําความสะอาดเมืองเปนระยะๆ แต

พวกเขาเห็นวาผูบริหารกรุงโรมควรทําหนาที่ในสวนนี้ของตนดวย 

คริสเตียโน ตันเครดี จากกลุม “รีเทคโรมา” เลาวา “มีคน

หนุมสาวจํานวนมากและสมาคมอาสาสมัครมากมายที่มีกําลังมี

ปฏิกิริยากับเร� องความสะอาดของกรุงโรม พวกเขาอยากจะบอกวา 

พอแลวกับการทําความสะอาดเมือง

เขาบอก “นายกเทศมนตรีกรุงโรมคนใหมควรนําเร� องนี้ ไป

พิจารณา มีเสียงเรียกรองอยางมากจากประชาชนที่ตองการเมืองที่

ดีกวานี้ กรุงโรมที่แตกตางไปจากที่เปนอยู”.

ก

สมาพันธเกษตรกรแหงชาติอิตาลีชุมนุมตอตานการบุกรุกของ

หมูปาในกรุงโรม เม� อ ก.ค.2564 

หมูปาปนกองขยะที่คาสเทลโรมาโน กรุงโรมเม� อ เม.ย.2562
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5ตางประเทศ

ในอดีตคนทํางานตามตําแหน�งที่ไดรับมอบหมาย ทุกวันนี้ทุกคนเลือก

งานไดเองตามความตองการของตลาดแรงงาน หรือเลือกเปดกิจการ

ของตัวเอง มีความสมดุลระหวางวันทํางานกับวันหยุด

ระบบสาธารณสุขที่พัฒนาและครอบคลุมทําใหอายุขัยเฉลี่ย

เพิ่มจาก 67.8 ปเม� อ 1981 เปน 77.3 ปในป 2019 อัตราตาย

ทารกลดลงจาก 37.6 ตอพันคนเม� อปลายทศวรรษ 1970 เหลือ 5.4 

ในป 2020

5) เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมคือ

เคร� องประกันความยั่งยืน รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมสิ่งแวดลอม

และบังคับใชเขมงวด สนับสนุนใหประชาชนมีนิสัยเปนมิตรกับสิ่ง

แวดลอม ใหประชาชนมีสวนตัดสินใจเพ� อรักษาสิ่งแวดลอม

เพ� อทุกคนมั่งมี:

1) เพ� อแตละคนจะมั่งมี รัฐบาลมีนโยบายแกความยากจน

ของแตละชุมชนและลงถึงรายครอบครัว มีมาตรการเฉพาะ

สําหรับแตละครัวเรือน กระตุนเศรษฐกิจที่สงเสริมการจางงาน 

ความมั่งมีไมไดหมายถึงรายไดเทานั้น ยังหมายถึงทุกคนไดรับ

การศึกษา เด็กในครอบครัวที่มักเลิกเรียนถูกนําเขาระบบอีกครั้ง 

รัฐบาลใหหลักประกันวาผูพิการหรือชวยตัวเองไมไดจะไดรับ

สิ่งจําเปนพื้นฐานและตรงความจําเปนของแตละคน

หลักสําคัญคือ ทุกคนทํางานหนักและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

มีความฝนที่จะกาวหนาขึ้นไปอีก รัฐเขาดูแลทุกครอบครัวอยาง

เจาะจงตอเน� อง ใหความชวยเหลือเฉพาะเจาะจงทันทวงที จนพน

ความยากจนและพึ่งพาตัวเองไดไมตองขอความชวยเหลือจากรัฐ

อีกตอไป

2) พัฒนาบูรณาการชนบทกับเมือง การพัฒนาชนบทกับ

เมืองตองสมดุลมากขึ้น ลดความแตกตางของ 2 เขต ใหเช� อมโยง

กันเหมือนลอกับตัวเกวียน 2 เขตตองสนับสนุนกัน ทําการเกษตร

ทันสมัย วิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีชวยเพิ่มผลผลิต 60% เกิด

อุตสาหกรรมและธุรกิจใหมจากเกษตรกรรม เชน ผลิตภัณฑที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม

3) ประสานการพัฒนาระหวางภูมิภาค ประเทศจีนกวาง

ใหญไพศาล บางพื้นที่อุดมสมบูรณมีโอกาสดีกวา รัฐบาลใชวิธีจับ

กลุมระหวางพื้นที่ใหเกื้อกูลกัน เชน Beijing-Tianjin-Hebei Region 

ระบบโครงสรางพื้นฐานทันสมัยของเมืองจะตองแบงปนใหชนบท

ใกลเคียงไดใชประโยชนดวย

ดวยการทํางานหนัก:

1) ประชาชนตองมากอนเสมอ พรรคคอมมิวนิสตจีน (CPC) 

ทํางานเพ� อประชาชนเต็มหัวใจ พรรคฯ อุทิศตัวเองใหประชาชน 

มีเปาหมายใหทุกคนมีชีวิตดีกวาเดิม ตระหนักเสมอวาประชาชน

ตองการอะไร

ลายเดือนกันยายน รัฐบาลจีนเสนอรายงาน “China’s 

Epic Journey from Poverty to Prosperity” บรรยาย

เสนทางเปลี่ยนความยากจนสูความมั่งมี มีสาระสําคัญวา 

จีนฝนมานานอยากเห็น “สังคมที่ทุกคนมีกินมีใชไมขัดสน” 

(moderately prosperous society) 1 กรกฎาคม 2021 ประธานาธิบดีสี 

จิ้นผิง ประกาศวาจีนไมมีคนยากจนอีกแลว เดินหนาสูการฟนฟู

ชาติตอไปโดยยึดมั่นสังคมนิยมตามคุณลักษณะของจีน (socialism 

with Chinese characteristics)

พัฒนาทุกดาน:

สังคมที่ทุกคนมีกินมีใชไมขัดสนมีหลายมิติไมเพียงเร� อง

ปจเจกชนเทานั้น ยังสัมพันธกับดานอ� นๆ ทุกอยางสัมพันธกันหมด 

ตองพัฒนาอยางสมดุล ประสานกัน สงเสริมกันและกัน แบงการ

พัฒนาเปน 5 ดานหลัก ไดแก 

1) เศรษฐกิจโตอยางยั่งยืนและแข็งแรง รัฐบาลจีนให

ความสําคัญเปนลําดับแรก จนจีดีพีใหญเปนอันดับ 2 ของโลก 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัวจาก 100 ดอลลารเม� อป 1952 

กลายเปน 10,000 ดอลลารในป 2020 ตัวเลขการคาระหวาง

ประเทศของจีนสูงที่สุดในโลกและมีทุนสํารองเงินตราตางประเทศ

มากที่สุดในโลก

จีนไดเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมดั้งเดิมมาเปนประเทศ

อุตสาหกรรมและบริการขนาดใหญแลว วิถีชีวิตคนจีนเปลี่ยนไป

มากเพราะเทคโนโลยี มุงสูเศรษฐกิจดิจิทัล

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีคิดเปนน้ํา

หนักถึง 60% สนับสนุนใหเศรษฐกิจเติบโต ไมวาจะเปน quantum 

information วิทยาศาสตรทางสมอง (brain science) ซูเปอร

คอมพิวเตอร ฯลฯ ป 2020 จีนใช 2.4 ลานลานหยวนเพ� อวิจัยและ

พัฒนา มากเปนอันดับ 2 ของโลก 

2) เพิ่มขยายสิทธิทางเศรษฐกิจและการเมือง คานิยม

ประชาธิปไตยเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมนิยมตามคุณลักษณะ

ของจีน ทุกคนมีสิทธิเทาเทียม คนจีนเปนผูนําประเทศของเขาและ

อนาคตของประเทศ สามารถแสดงความคิดเห็นวาชอบหรือไมชอบ

อะไร ทุกคนเสมอภาคและไดรับความยุติธรรม

3) วัฒนธรรมรุงเรือง ความเจริญทางวัตถุตองควบคูกับ

ความกาวหนาทางวัฒนธรรมและมีจริยธรรม (ethics) พลัง

อํานาจทางเศรษฐกิจตองควบคูกับพลังวัฒนธรรม นอกจากมีกินมี

ใชแลวยังตองมีสํานึกในศีลธรรมดวย (sense of morality)

4) ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น เปาหมายสําคัญที่สุดของการพัฒนา

คือชีวิตความเปนอยูของประชาชน เกื้อหนุนใหทุกชีวิตประสบความ

สําเร็จ เปนสุขและปลอดภัย (fulfillment, happiness and security) 

จากยากจนสูสังคมท่ีทุกคนมีกินมีใชไมขัดสน

www.chanchaivision.com

ภาพ: มุมหนึ่งของประเทศจีนปจจุบัน

เครดิตภาพ: https://unsplash.com/photos/wGl046JScI4

“ไมมีคนจนในประเทศอีกแลว เพราะรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสตจีน

กับประชาชน 1,400 ลานคนตางทําหนาที่ของตน เพ� อเปาหมาย

เดียวกันคือ ทุกคนมีกินมีใชไมขัดสน”

2) พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรที่ดี ตั้งเปาหมายที่เปนไป

ได แกไขตรงจุดตรงประเด็น ตรวจวัดผลสําเร็จ ปรับปรุงแผนจาก

การเรียนรูของเดิม

3) พัฒนาดวยการปฏิรูปและเปดออก จีนปฏิรูปภายในอยาง

ตอเน� อง (ไมย่ําอยูกับที่) และติดตอกับโลกภายนอกกวางขวางขึ้น 

เผชิญหนาสถานการณกับปญหาใหม คนจีนเปดรับความคิดใหม

และแสวงหาขอเท็จจริง ขจัดสิ่งกีดขวางการพัฒนา ตระหนักวาไม

สามารถพัฒนาประเทศตามลําพัง จึงเปดประเทศตอนรับโลกกวาง 

เรียนรูและผสานเขากับโลก การคาการลงทุนระหวางประเทศชวย

พัฒนาจีนและโลก

4) ความอุตสาหะจากรุนสูรุน (Perseverance over Generations) 

การทํางานหนักเทานั้นที่สรางความเจริญไมใชเอาแตเรียกรอง 

คนจีน 1,400 ลานคนทํางานหนักอยางมีเปาหมาย บากบั่น

อุตสาหะตอเน� อง ทุกคนมุงที่จะชวยเหลือพึ่งพาตัวเองได (แทนรอ

ความชวยเหลือจากรัฐ)

วิเคราะหองครวมและสรุป:

จีนในวันนี้ ไมใชประเทศกําลังพัฒนาที่ยากจนอีกแลว ความ

สําเร็จมาจากการยึดหลักพัฒนาทุกดานเพ� อทุกคนมั่งมีดวยการทํางาน

หนัก (Prosperity Through All-Round Development, Prosperity for 

All, Prosperity Through Hard Work) การที่ทุกคนมีกินมีใชไมขัดสน

เปดโอกาสใหแตละคนกาวสูงขึ้นไปอีก (ไมติดกับดักความยากจน) 

ผลที่ตามมาคือประเทศจะยิ่งใหญทันสมัยมากขึ้นดวย

เปนตัวอยางวา การขับเคล� อนชาติหรือสังคมคือการขับ

เคล� อนทุกคนในสังคม แมเปนสังคมใหญและหลากหลาย “การ

สรางชาติคือการสรางคน” และ “การสรางคนคือการสรางชาติ”

จีนเปนตัวอยางการสรางชาติที่พัฒนาทุกดาน จากนโยบายที่

วานอกจากมีกินมีใชแลวยังตองมีสํานึกในศีลธรรมดวย สังคมที่ทุก

คนมีกินมีใชเปนภาพความสําเร็จหนึ่งที่ตองตั้งอยูบนการพัฒนา

ทุกคนทุกดาน รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม เปนผูคิดสรางสรรค 

ปรารถนาดีตอตัวเอง สังคมและโลก ยึดถือความยั่งยืน ไมฉาบฉวย

หรือมุงแตผลประโยชนระยะสั้น

ในแงอุดมการณการเมือง สังคมนิยมจีนปจจุบันไมใช

ประเทศที่คนทั้งจังหวัดกินอาหารเมนูเดียวกันและใสเสื้อผาสไตล

เดียวกันอีกตอไป บางคนเปนมหาเศรษฐีพันลาน หลายคนเปน

เจาของบริษัทใหญบางเล็กบาง สวนใหญเปนลูกจางหรือประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม แตอยางนอยทุกคนมีกินมีใชไมขัดสน ทั้งหมด

นี้พรรคคอมมิวนิสตจีนคือผูนําการขับเคล� อน (เนนย้ําความสําคัญ

ของพรรคฯ)

มองในแงรัฐชาติ (nation state) เปาหมายพื้นฐานของรัฐ

ปจจุบันทั่วไปคือการใหพลเมืองอยูดีมีสุข บัดนี้จีนบรรลุเปาหมาย 

“สรางสังคมที่ทุกคนมีกินมีใชไมขัดสน” ที่ประกาศตั้งแตป 1982 

สมัยเติ้ง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) ประวัติศาสตรจีนจะจารึกวา

เปนความสําเร็จอันยิ่งใหญของตน เปนแบบอยางและแรงผลักดัน

แกรัฐชาติอ� นๆ

เปาหมายตอไปคือ “สรางประเทศสังคมนิยมยิ่งใหญทันสมัย” 

(a great modern socialist country) ซึ่งคาดวาจะสําเร็จกอนกลาง

ศตวรรษ ความเปนไปของจีนสงผลตอประชาคมโลกเชนเดียวกับที่

ความเปนไปของโลกจะมีผลกระทบตอจีน.

ป

เปดเอ็กซ โป • ภาพวิจิตรตระการตาของพิธีเปดงานเอ็กซ โป 2020 ที่

นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เม� อวันที่ 30 กันยายน

อพยพแกะ • ฝูงแกะถูกตอนลงจากที่ราบสูงลงมายังพื้นที่ต่ําที่อากาศอบอุน

กวา ในเขตคาตักของจังหวัดวาน ประเทศตุรกี

โดด • อาสาสมัครนั่งอยูใกลกับหุนชายโดดน้ํา แหลงกําเนิดของเทศกาลโดนทะเลสาบตะวันออก ในเมืองอูฮั่นของจีน ซึ่งดึงดูด

นักกีฬาจักรยานเอ็กซตรีมมารวมแขงขันทุกป

แขงวิบาก • นักศึกษาจีนขับรถออฟโรดที่ออกแบบเองขณะรวม

การแขงขันเสนทางวิบากของรายการ 2021 Baja SAE China ที่

มณฑลหูเปยเม� อกลางสัปดาหที่ผานมา

วิญญาณแหงน้ํา • ประติมากรรม “Water’s Soul” โดยเคาเม เปลนซา ศิลปนชาวสเปน จัดวางที่สวนสาธารณะที่อยูระหวางกอสรางริมแมน้ํา

ฮัดสันในนครนิวยอรก

ศิลปะสมดุล • โมฮัมเหม็ด อัลเชนบารี ศิลปนหนุมปาเลสไตน แสดง

ทักษะในการตั้งวัตถุ ที่บานของเขาในเขตบีตฮานุนของฉนวนกาซา
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เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศศักยภาพเปิดตัวแล็ปท็อป Alienware 

ครบถ้วนเต็มรูปแบบ มาพร้อม X-Series และ M-Series และ Dell 

G-Series ลงตลาดพร้อมกันทั่วภูมิภาคเอเชียใต้และตลาดเกิดใหม่ โดย 

Alienware X-Series คือตระกูลโมบายเกมมิ่งใหม่ล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึง

คุณค่าของนวัตกรรมที่โดดเด่นที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพสูง แนวคิดการ

ออกแบบที่โดดเด่น และคุณภาพในระดับพรีเมียม ทั้งนี้ Alienware x15 

เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กขนาด 15 นิ้ว เครื่องแรกที่ Alienware เคยผลิตแล็ปท็อป

ได้ถูกรังสรรค์อย่างมีศิลปะ มาพร้อมการออกแบบในสไตล์  Alienware 

Legend 2.0 ที่สะดุดตา

สำาหรับรูปแบบที่ชวนให้หลงใหลให้กับสายตา นอกจากรูปลักษณ์ที่มี

เสน่ห์ดึงดูดแล้ว เครื่อง X-Series ใหม่ยังได้รับการออกแบบในเชิงวิศวกรรม

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความร้อน โดยช่องระบายอากาศได้ถูกวาง

ไว้ ทั้งด้านบนและฐานของโน้ตบุ๊ก X-Series โดยพัดลมทั้ง 4 ตัวที่ออกแบบ

มาเพื่อช่วยเพิ่มระดับการไหลเวียนของอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ระบายความร้อน ด้วยเทคโนโลยีระบายความร้อน Alienware Cryo-Tech 

ซึ่งนำาเอา Element 31 สารสื่อความร้อน (Thermal interface material หรือ 

TIM) ซึ่งทำาให้เครื่อง X-Series สามารถต้านทานความร้อนได้ดีขึ้นถึง 25 

เปอร์เซ็นต์ อันเป็นผลมาจาก Element 31 อีกด้วย

การจะดูซีรีส์ให้เต็มตาเต็มอารมณ์ยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์ที่รับชมด้วยเช่นกัน ถ้าต้องดูซีรีส์แบบภาพแตก ฟังเสียงไม่ชัด คงจะ

น่าหงุดหงิดใจไม่ใช่น้อย แต่ Galaxy Tab A7 Lite จะทำาให้ช่วงเวลาสำาหรับ

การดูซีรีส์มีความสุขยิ่งขึ้น ด้วยลำาโพงคู่ที่รองรับมาตรฐานเสียงคมชัดระดับ

โรงภาพยนตร์จาก Dolby Atmos และหน้าจอขนาด 8.7 นิ้ว พร้อมให้คุณได้

สร้างอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครได้อย่างเต็มอิ่ม หรือหากไม่พร้อมรับชมแบบ

สตรีมมิ่ง ก็สามารถดาวน์ โหลดซีรีส์เรื่องโปรดเก็บไว้ดูได้ตลอดเวลา ไม่ต้อง

กลัวเมมจะเต็ม เพราะแท็บเล็ตรุ่นนี้มาพร้อมกับหน่วยความจำาขนาด 32GB 

และช่องใส่ Micro SD เสริมที่รองรับสูงสุดถึง 1TB

ส่วนสายเกม

มิ่งที่ต้องการแท็บเล็ต

ที่ประมวลผลได้

เร็ว เพื่อให้การ

เล่นเกมไหลลื่นไม่

กระตุก ก็สามารถ

ใช้ Galaxy Tab 

A7 Lite ได้อย่างไม่

ติดขัด ด้วยชิปเซต 

Mediatek MT8768T 

ที่ประมวลผลเร็วขึ้น

กว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 

75% พร้อมดีไซน์

บาง กะทัดรัด จับ

ถนัดมือ ถือแท็บเล็ตเล่นเกมนานๆ ก็ไม่เมื่อย เพราะมีน้ำาหนักเพียง 371 

กรัม (สำาหรับรุ่น LTE) และยังมีฟังก์ชันการสั่งงานด้วยท่าทางกว่า 40 แบบ 

ช่วยให้ควบคุมแท็บเล็ตได้ด้วยมือข้างเดียว

Galaxy Tab A7 Lite มีให้เลือกด้วยกัน 2 สี ได้แก่ Dark Grey และ 

Silver วางจำาหน่ายแล้ววันน้ีในราคา 5,990 บาท สำาหรับรุ่น LTE พร้อมสิทธิ

พิเศษ รับชม YouTube Premium ได้ฟรี 2 เดือนโดยไม่มีโฆษณาค่ัน ผ่านทาง 

Samsung Experience Store, samsung.com และร้านค้าท่ีร่วมรายการ.      

ถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัส  

โควิด-19 ยืดเยื้อมา

เป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี

แล้ว และดูแนวโน้มยังไม่มี

ทีท่าว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ

ได้เมื่อไร แต่ที่แน่ๆ ผลกระ

ทบของการแพร่ระบาดครั้ง

นี้ ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

ของผู้คน สภาพสังคม และ

สภาพเศรษฐกิจจากก่อน

หน้าอย่างมากมาย ผู้คน

ส่วนใหญ่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านหรือที่พัก ใช้เวลาเกือบ

ทั้งหมดอยู่แต่ในที่พัก บ้านจึงเป็นทั้งที่อยู่อาศัย ที่เรียน

ออนไลน์ หรือแม้แต่ที่ทำางาน เป็นยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่

ทำางานจากที่บ้าน

เมื่อผู้คนส่วนใหญ่อยู่ภายในบ้าน ช่องทางหลัก

ในการสื่อสารหรือทำากิจกรรมต่างๆ จึงต้องใช้ช่องทาง

ออนไลน์ ด้วยอุปกรณ์การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือ

ถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่ละวันผู้คนใช้เวลา

อยู่บนโลกออนไลน์หลายชั่วโมง โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม

โซเชียลมีเดียประเภทต่างๆ  

แต่การสื่อสารในโลกออนไลน์ที่มีความรวดเร็ว 

และมีปริมาณข้อมูลมหาศาล แน่นอนว่ามีโอกาสที่การ

สื่อสารจะผิดพลาด ผิดวัตถุประสงค์ ถูกตีความผิด หรือ

แม้แต่การสื่อสารจากฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ ไม่ว่าจะ

ตั้งใจหรือเกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลก็ตาม ผล 

กระทบจาก

ความผิด

พลาดดัง

กล่าว นำามา

ซึ่งความเสีย

หายมหาศาล 

โดยเฉพาะ

ปัจจุบันมีการ

สร้างข่าว

ปลอมหรือเฟกนิวส์ (Fake News) เกิดขึ้นมากมายบนโลก

ออนไลน์

นายภูกิจ ดิศธรานนท์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท เรียล สมาร์ท จำากัด ผู้เชี่ยวชาญ

การบริหารจัดการ Real-time Online Data และวิเคราะห์

ข้อมูลบนโลกออนไลน์ กล่าวว่า ปัญหาเฟกนิวส์เกิดขึ้น

มานานแล้วตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ซึ่งวิธีการบริหารจัดการปัญหาเฟกนิวส์

นั้น เบื้องต้นผู้รับสารจะต้องนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ได้

ว่า ข้อมูลนั้นเป็นข้อเท็จจริง (Fact) หรือความคิดเห็น 

(Opinion) หากเป็นข้อเท็จจริงจะต้องพิสูจน์ได้ แต่ความ

เห็นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอะไรถูกหรือผิด ซึ่งสิ่งที่จำาเป็น

มากที่สุดของการสื่อสารในภาวะโควิด-19 ที่ทุกคนต้อง

มีคือ สติในการสื่อสาร ทั้งรับสารและส่งสาร เพื่อที่จะ

สามารถคัดกรองข้อมูลได้ถูกต้อง และสามารถสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่เพียงแต่ปัญหาเฟกนิวส์เท่านั้น แต่สถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังพบว่า โลกออนไลน์

มีปริมาณข้อมูล

ข่าวสารที่มากมาย

มหาศาล เพราะ

ทุกคนถูกจำากัดการ

เคลื่อนไหวอื่นๆ มี

เพียงโลกออนไลน์ที่ยัง

สามารถใช้กันได้อย่าง

เสรี มีการประเมินว่า

ในปีนี้ปริมาณข้อมูล

การสื่อสารบนโลก

ออนไลน์จะมีมากขึ้น

ถึง 6,000 ล้านข้อความ จากปีที่ผ่านมามีปริมาณ 5,000 

ล้านข้อความ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วง 5 ปีก่อนหน้านี้ที่มีเพียง 

500 ล้านข้อความเท่านั้น หากแบรนด์สินค้าหรือบริการ

จะทำาการสื่อสารบนโลกออนไลน์ในปัจจุบัน จำาเป็นต้อง

มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้

ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ 

“ในยุคโควิดทุกคนถูกจำากัดความเคลื่อนไหว และ

หันมาเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ทั้งหมด ทำาให้ตัวแมส

เสจและแอคทิวิตี้ต่างๆ มันสูงขึ้นมาก ทุกแบรนด์หัน

มาโฟกัสออนไลน์แบบ 100% การติดต่อสื่อสารผ่าน

‘Big Data’ตัวหลักขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรยุคโควิด

ส

‘Big Data’ตัวหลัก

อินเทลเปิดตัวชิปจำาลองสมอง Loihi 2

อินเทลเปิดตัวชิปวิจัยวงจรจำาลองสมอง Loihi 2 ตัวต่อจากชิป Loihi ที่เปิด

ตัวเมื่อปี 2017 แต่ละชิปสามารถจำาลองนิวรอนได้ 1 ล้านนิวรอน พร้อมจุดเชื่อมต่อ 

(synapse) จำานวน 120 ล้าน

จุด วงจรภายในของชิป Loihi 

เป็นคอร์นิวรอนที่เป็นการ

คำานวณแบบแมทริกซ์เพื่อ

คำานวณผลของสัญญาณ

กระตุ้น จากภายนอกคอร์แต่

ละคอร์เชื่อมต่อกันด้วยระบบ

เน็ตเวิร์กในชิปเชื่อม 128 

คอร์เข้าด้วยกัน โดยตอนนี้ชิป 

Loihi ยังเปิดให้ใช้งานในหมู่นักวิจัยเท่านั้น โดยกลุ่ม Intel Neuromorphic Research 

Community (INRC) ที่เป็นเครือข่ายของอินเทลมีสมาชิก 150 องค์กรแล้ว นอกจากนี้ 

Loihi 2 ยังเป็นชิปที่ใช้กระบวนการผลิต Intel 4 ก่อนชิปเชิงการค้าที่อินเทลคาดว่าจะ

เริ่มผลิตเพื่อขายปลายปี 2022

ออนไลน์ จึงควรมีสติในการใช้ เพราะสถานการณ์โควิด

ทุกคนมี emotional สูงมาก มีความอ่อนไหวต่อเรื่อง

ราวบนโลกออนไลน์ จึงต้องมีสติในการใช้งาน และมีการ

คัดกรองข้อมูลก่อน แบรนด์จะต้องยกระดับการสื่อสาร 

ต้องเน้นในเรื่องดีๆ ให้คนจดจำา แบรนด์จะต้องเป็นส่วน

หนึ่งในการช่วยเหลือสังคม แบรนด์ต้องสื่อสารกำาลังใจ

เป็นพลังบวกมากกว่าการเติมพลังลบ แต่อาจจะสื่อสาร

ข้อเท็จจริงบางอย่างได้”

ด้วยปริมาณข้อมูลมหาศาล ที่เรียกว่า บิ๊กดาต้า 

(Big Data) และจำานวนผู้เล่นที่มากมาย แน่นอนว่าการ

บริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่สำาคัญ 

ซึ่งต้องมีทั้งกระบวนการจัดการและเครื่องมือที่เข้ามา

ช่วยในการจัดการ เพื่อตอบโจทย์และความต้องการได้

ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยบิ๊กดาต้ามีความสำาคัญต่อธุรกิจ

และองค์กร เพราะสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุก

แผนก รวมถึงสามารถนำามาใช้ใน

การปกป้องแบรนด์เวลาเกิดปัญหา

ต่างๆ ในโลกออนไลน์ได้ เพราะ

จะทราบว่าแบรนด์มีการทำาอะไร

ที่ผิดพลาดจากการดูในบิ๊กดาต้า 

และก็จะสื่อสารหรือเข้าไปแก้ไขใน

จุดนั้น หรือการนำามาใช้ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริการลูกค้า เพื่อ

แก้ไขปัญหาลูกค้าไม่พอใจได้เช่นกัน

“ตอนนี้ทุกๆ องค์กรพยายามเอาบิ๊กดาต้ามาใช้ 

โดยเฉพาะดาต้าเรียลไทม์ ใช้สร้างแคมเปญต่างๆ ให้เกิด

ประโยชน์มากขึ้น หรือเอาไว้ป้องกันเวลาที่มีความเสีย

หายต่อแบรนด์บนโลกออนไลน์ สองเทรนด์ที่กำาลังเกิดขึ้น

ปัจจุบันและกำาลังขยายมากขึ้นในอนาคต”

สำาหรับประโยชน์ของการนำาบิ๊กดาต้ามาใช้ในการ

ดำาเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน คือ การเป็นเครื่องมือในการ

ช่วยหาอินไซด์ของผู้บริโภค ที่สามารถทำาได้อย่างรวดเร็ว

และมีความแม่นยำาสูง แม้ว่าหัวใจหลักของการสื่อสารจะ

เป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่ต้องดี และเหมาะสมในแต่ละ

แพลตฟอร์มของสื่อออนไลน์ ซึ่งการเลือกใช้ช่องทางการ

สื่อสารในสื่อออนไลน์แต่ละประเภท จะขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้า

หมายของแบรนด์สินค้าหรือบริการนั้นๆ เช่น ปัจจุบัน 

TikTok คือสื่อออนไลน์ที่กำาลังเติบโตและมาแรง หากกลุ่ม

ลูกค้าเป็นกลุ่มวัยรุ่น หรือกลุ่มคนที่เน้นความสนุกสนาน 

ก็สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ในการสื่อสารได้ในรูปแบบ

วิดีโอที่มีความสนุกสนานได้ แต่การจะสร้างสรรค์คอน

เทนต์ได้ดี จำาเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำา 

ซึ่งการใช้บิ๊ก 

ดาต้าจะเป็น

ตัวช่วยที่มี

ประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะ

ฐานข้อมูลที่

ได้เรียลไทม์

ท่ามกลาง

สถานการณ์

โควิด-19 

การจัดการ      

บิ๊กดาต้า กลับกลายเป็นโอกาสที่ทำาให้ธุรกิจเติบโต ทุก

คนต้องหันมาปรับตัว มาพัฒนาใช้ดาต้ากันมากขึ้น และ

ยิ่งการใช้สื่อออนไลน์ขยายตัวเติบโตมากขึ้น มีการใช้

อย่างเข้มข้นขึ้น ธุรกิจก็เติบโตขึ้นได้ แม้ว่าภายหลังจาก

สถานการณ์ โควิด-19 จะสิ้นสุดลง การใช้สื่อออนไลน์ก็

ยังคงความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ แต่เทรนด์ต่อไปแบรนด์จะ

เลือกสื่อสารและการทำาตลาดแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

เป็นการตลาดแบบผู้ประกอบการกับผู้บริโภคโดยตรง การ

ใช้เครื่องมือสื่อโซเชียลออนไลน์จะเข้มข้นขึ้น ซึ่งบิ๊กดาต้า

แบบเรียลไทม์ก็จะมาตอบโจทย์ในเรื่องนี้.

  

• แคนนอน เปิดตัว image RUNNER 

ADVANCE DX C3800i เครื่องถ่ายเอกสารมัลติ

ฟังก์ชันเลเซอร์สีขนาด A3 ประสิทธิภาพสูง 4 รุ่น 

ประกอบไปด้วย C3835i C3830i C3826i C3822i 

พร้อมเปิดตัว imageRUNNER C3226i เครื่อง

ถ่ายเอกสารเลเซอร์สี A3 สำาหรับรุ่นเริ่มต้น และ 

iR1643i II และ iR1643iF II เครื่องถ่ายเอกสาร

เลเซอร์ขาว-ดำาขนาด A4 โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์

เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ทั้งหมดมีฟังก์ชันที่ครอบคลุม

การใช้งานสำาหรับธุรกิจทุกขนาด ในขณะเดียวกัน

ก็มีประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการอัน

หลากหลายของการทำางานรูปแบบไฮบริด รวมไป

ถึงสามารถผลิตผลงานออกมาด้วยคุณภาพสูงเพื่อ

รองรับการใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล

• ทาบูล่า (Taboola) ผู้นำาระดับโลกที่ให้

บริการระบบแนะนำาสิ่งน่าสนใจของเว็บไซต์ต่างๆ 

บนอินเทอร์เน็ต ประกาศความร่วมมือกับ เส่ียวหม่ี                                                            

(Xiaomi) ในการให้คำาแนะนำาเนื้อหาบนสมาร์ทโฟน

ของเสียวหมี่ผ่าน ทาบูล่านิวส์ (Taboola News) 

แนะนำาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากเครือข่ายผู้เผย

แพร่โฆษณารายใหญ่ของทาบูล่า ตั้งแต่ผู้ให้บริการ

เครือข่าย ผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมถึงสมาร์ทโฟนและเว็บ

เบราเซอร์ และจากการเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ

เชิงกลยุทธ์ระยะยาวกับทาบูล่า เสี่ยวหมี่จะรวบรวม

คำาแนะนำาเหล่านี้ ไว้บนหน้า lock screen ของสมาร์ท                                                                     

โฟนในต่างประเทศกว่า 100 ล้านเครื่อง โดยมีเป้า

หมายหลักร่วมกันคือ ความสามารถในการมอบประ 

สบการณ์แก่ผู้ใช้ในเชิงบวกด้วยอุปกรณ์ของตน รวม

ถึงการนำาเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพจากผู้เผยแพร่ และ

ความสามารถในการดึงดูดผู้ใช้ให้มีส่วนร่วม

• หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) เตรียมตัวเปิดฉากเซอร์ไพรส์ครั้ง

ใหญ่ในรอบปีจับกลุ่มตลาดเด็กและผู้ปกครองโดย

เฉพาะ กับการเปิดตัวแท็บเล็ตสำาหรับเด็ก HUAWEI 

MatePad T 8 Kids Edition ที่ตอบโจทย์การใช้

งานของเด็กๆ ได้อย่างปลอดภัยสมวัยและเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการเติบโตของเด็กแบบ

รอบด้าน เพราะมาพร้อมกับหลากหลายฟีเจอร์

ที่เป็นประโยชน์และมัลติมีเดียแบบครบครันเพื่อ

สนับสนุนการเรียนแบบจัดเต็มและเพื่อการพักผ่อน

ที่แสนสนุกของเด็กๆ นอกจากราคาที่คุ้มค่า ยังพ่วง

ด้วยโปรโมชั่นพิเศษชุดใหญ่เอาใจผู้ปกครอง วัน

ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. ที่ Facebook 

Huawei Mobile TH และ YouTube Huawei 

Mobile TH และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมชั่นสุดคุ้มที่ห้ามพลาด

ได้ที่นี่ และ Line Official Account HUAWEI 

Mobile Thailand

• แพลน บี มีเดีย สรุปผลงานความสำาเร็จ

ก้าวสำาคัญบนตลาดอีสปอร์ต หลังพาการแข่งขัน                                                              

อีสปอร์ตเกมฟุตบอลรายการสำาคัญอย่าง 

E-LEAGUE สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ทั่วเอเชีย

และโลกออนไลน์ เตรียมเดินหน้าจัดการแข่งขันครั้ง

ใหม่ รายการ eFootball Thailand NextGen เปิด

กว้างให้แฟนกีฬาเข้าสู่เส้นทางอีสปอร์ตมืออาชีพใน

เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 นี้ พร้อมต่อยอดขั้น

กว่า ยกระดับบริษัทสู่การเป็นผู้สร้างความต้องการ

ให้กับตลาดอีสปอร์ตหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์

ระบบนิเวศที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน.

DeepMind โชว์ โมเดล AI พยากรณ์อากาศ

DeepMind บริษัท AI ในเครือ Alphabet ประกาศความร่วมมือกับสำานักงาน

อุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักร (Met Office) สร้างอัลกอริทึมที่พยากรณ์อากาศได้

แม่นยำาในช่วงเวลาสั้นๆ (Nowcasting) เช่น บอกล่วงหน้าได้ก่อน 2 ชั่วโมงว่าจะมีฝน

ตกหรือไม่ โดยโมเดลพยากรณ์อากาศในปัจจุบันใช้ระบบที่เรียกว่า numerical weather 

prediction (NWP) เป็นการพยากรณ์สภาพอากาศทั้งโลก (planet-scale) ล่วงหน้าเป็น

เวลานานหลายวัน ปัญหาของโมเดลแบบเก่าคือพยากรณ์อากาศระยะสั้นไม่ได้

สำาหรับโมเดลใหม่ของ DeepMind เป็นการนำาข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศ

ความละเอียดสูง วัดค่าบ่อยๆ (เช่น วัดค่าในพ้ืนท่ี 1 ตารางกิโลเมตรทุก 5 นาที) มาใช้

พยากรณ์อากาศล่วงหน้าส้ันๆ ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง ซ่ึง DeepMind บอกว่าโมเดลของตัวเอง

ได้รับการยอมรับจากนักพยากรณ์อากาศของ Met Office ว่ามีความแม่นยำากว่าโมเดล

พยากรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ deep learning ในปัจจุบันอย่าง PySTEPS และ Unet อีกด้วย

Alibaba ประกาศห้ามขายอุปกรณ์ขุดเงินคริปโต

Alibaba ประกาศห้ามขายอุปกรณ์สำาหรับขุดเงินคริปโตและอุปกรณ์เสริมที่

เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป หลังจากรัฐบาลจีนมีท่าทีต่อต้านวงการ

เงินคริปโตมากขึ้นเรื่อยๆ และผู้ว่าการธนาคารกลางจีนถึงกับระบุว่าธุรกรรมเกี่ยวกับ

เงินคริปโตทั้งหมดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ปัจจุบัน Alibaba และ Aliexpress เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ขายอุปกรณ์ขุดเงินคริปโต 

เช่น เคสหรือเมนบอร์ดเฉพาะทาง โดยที่ผ่านมา Alibaba อนุญาตให้บริษัทจีนขายสินค้า

เหล่านี้ให้กับคนต่างชาติได้ แม้ว่าเว็บ Taobao ที่ทำาตลาดกับคนจีนเองก็ห้ามขายอุปกรณ์

เหล่านี้ ไปตั้งแต่ปี 2014 ทาง Alibaba เตือนว่าหากประกาศมีผลแล้วยังมีผู้นำาสินค้าใน

กลุ่มนี้มาวางขายอีกหลังวันที่ 15 ตุลาคม อาจจะถูกล็อกบัญชี หรือแบนบัญชีอีกด้วย



มีบทบาทสําคัญในการปลอยสินเช� อเพ� อสนับสนุนสภาพคลองใหกับ

ภาคธุรกิจ หากภาคการเงินการธนาคารพิจารณาปลอยกูเฉพาะธุรกิจ

ที่ใหความสําคัญเร� องการทําธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ และความ

ยั่งยืน ก็จะเปนการตอยอดในเร� องนี้ตอไปไดมากขึ้น เพราะหัวใจสําคัญ

ของโครงการนั่นคือ การสงเสริมใหภาคการเงินและการลงทุนของไทย

แข็งแกรง พัฒนาไปสูความยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ในสวนการดําเนินงานของ กบข.เกี่ยวกับการลงทุนอยางยั่งยืน

นั้น สิ่งแรกที่ทําคือ การทบทวนกลยุทธการลงทุนระยะยาว โดยปกติ

เวลา กบข.ทบทวนกลยุทธลงทุนระยะยาว จะทําทุก 10 ป โดยอดีต

ที่ผานมา กบข.จะใหความสําคัญเร� องปจจัยดานการลงทุนเปนหลัก 

เพราะมองวากระบวนทัศนการลงทุนที่ปรับเปลี่ยนไป (investment 

paradigm shift) มีอะไรบาง ก็เอาสวนนั้นมาเปนปจจัยสําคัญ แตปนี้

ไมเหมือนปกอนๆ ที่ผานมา กบข.เอาปจจัยเร� องการลงทุนอยางยั่งยืน

เขาไปใสดวย โดยแผนระยะยาวของ กบข.หลังจากนี้จะครอบคลุม

เร� องการมุงขับเคล� อนสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่ง กบข.

คอยๆ ดําเนินการ ขับเคล� อนในเชิงภาพลึกของหน�วยงานเอง โดย

ทั้งหมดตองครอบคลุมในเร� องการลงทุนอยางรับผิดชอบภายใตปจจัย

ดานสิ่งแวดลอม (Environment) ดานสังคม (Social) และดานธรรมา 

ภิบาล (Governance) หรือ ESG เพ� อผลักดันใหเกิดความตระหนักถึง

ความสําคัญของการลงทุนอยางมีความรับผิดชอบนั่นเอง

กบข. ในฐานะนักลงทุนสถาบันที่มีมูลคาสินทรัพยลงทุนทั่วโลก

กวา 1.1 ลานลานบาท ตระหนักถึงพันธกิจสําคัญที่นอกเหนือจากการ

สรางผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวใหกับสมาชิกขาราชการมีเงิน

ออมในวัยเกษียณที่เพียงพอ หากแตตองคํานึงถึงผลกระทบทางสังคม

และสิ่งแวดลอม และตองสงเสริมการลงทุนในกิจการที่ยึดถือในหลัก

ธรรมาภิบาลควบคูไปดวย (Doing well while doing good) ซึ่งจะ 

นําไปสูการขับเคล� อนการลงทุนอยางรับผิดชอบ ตลอดจนการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน (Sustainable Economic and 

Social Development) สอดคลองกับเจตนารมณของ กบข.ในการ

เปนผูนําและผูริเริ่มนวัตกรรมการดานการลงทุนโดยคํานึงถึงปจจัย

ดาน ESG (Leader in ESG Investing & Initiatives in Thailand)

อยางไรก็ดี ในสวนของเปาหมายของโครงการ Sustainable 

Thailand ในครั้งนี้คือ การดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ สอดรับกับความ

ตกลงปฏิญญาปารีส (Paris Agreement) วาดวยความรับผิดชอบรวมกัน 

ตอภัยคุกคามจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนมุงมั่น

พัฒนากระบวนการดําเนินงานและธุรกิจสูความยั่งยืน อันจะสงผลกระ

ทบเชิงบวกตอทุกหวงโซอุปทาน

“ความสําเร็จของโครงการน้ี คงตองเร่ิมมาคุยกันกอนวาทิศทางจะเปน

อยางไร กบข.ไมไดทําแคเพียงจัดอีเวนตอยางเดียว แตเรามีการดําเนินการเร� อง

น้ีอยางจริงจัง มีการจัดทําหนังสือ Sustainable Thailand E-Book ซ่ึงมีราย   

ละเอียดชัดเจนวาประเทศไทยทําอะไรเก่ียวกับเร� องน้ีไปบางแลว ตัว กบข.เอง 

ทําอะไรไปบางแลว แคไหน อยางไร และภาคการเงินการธนาคารเดินหนาเร� อง

น้ีอยางไร และจุดท่ีเปนจุดทาทายท่ียังไมไดทําคืออะไร เพ� อวางแผนการดําเนิน

งานและมุงสูเปาหมายของการเปน Sustainable Thailand” ศรีกัญญากลาว.

องทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) กับบทบาทในการ

เปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชน

ตอบแทนการรับราชการแกขาราชการเม� อออกจากราชการ 

และการสงเสริมการออมของสมาชิก รวมถึงการจัดสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชนอ� นๆ ใหแกสมาชิก ภายใตหนาที่หลักคือ การนําเงินที่รับจาก

สมาชิกและสวนราชการไปลงทุนเพ� อใหเกิดประโยชนสูงสุดภายใตความ

เสี่ยงที่ยอมรับได ตามวัตถุประสงคของกฎหมายและนโยบายที่คณะ

กรรมการกําหนด

รวมถึงดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารฐานขอมูลสมาชิก การ

จัดสรรผลประโยชนจากการลงทุน การประชาสัมพันธเพ� อเสริมสราง

ความรูความเขาใจที่ถูกตอง การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน

ตางๆ ใหแกสมาชิก รวมไปถึงการจายเงินปนผล-ผลประโยชน

คืนใหแกสมาชิกเม� อพนสมาชิกภาพ

โดยภาพรวมผลการดําเนินงานของ กบข.ในชวงครึ่ง

แรกของป 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) นั้น กองทุนสามารถสรางผล

ตอบแทนตามแผนหลัก (กอนหักคาใชจาย) ไดสูงถึง 3.68% โดย

สินทรัพยที่สามารถสรางผลตอบแทนไดสูงสุด 3 อันดับ ไดแก สินคา

โภคภัณฑ 26.2% ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแลว 13.1% และ

ตราสารทุนไทย 9% สะทอนการวางกลยุทธที่มุงเนนลงทุนสินทรัพย

เติบโต ซึ่งไดรับอานิสงสจากการฟนตัวของเศรษฐกิจขนาด

ใหญอยางสหรัฐ ขณะที่แผนการลงทุนในชวงครึ่งหลัง

ของปนี้ กบข.ไดวางกลยุทธ โดยปรับลดระยะเวลาการ

ถือครองพันธบัตร เพ� อปองกันความเสี่ยง และปรับลด

อัตราการปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน เพ� อ

ใหสอดคลองกับมุมมองเงินบาทที่ออนคาลง

ไมเพียงแตความมุงม่ันในการบริหารงานภาย

ใตหนาท่ีความรับผิดชอบอยางสูงสุดเพ� อประโยชน

ของสมาชิกเทาน้ัน แต กบข.ยังปกธงภารกิจในการ

ผลักดันภาคธุรกิจการเงินการลงทุนไทย ให

นํา “หลักการลงทุนอยางรับผิดชอบ” 

และ “หลักการการธนาคารท่ี

มีความรับผิดชอบ” ภายใต

โครงการ “Sustainable 

Thailand 2021” เพ� อใช 

เปนกรอบในการดําเนินงาน 

ซ่ึงถือเปนกาวสําคัญในการสง

เสริมใหภาคการเงินและการ

ลงทุนของไทยแข็งแรง และ

พัฒนาไปสูความย่ังยืนในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก

ศรีกัญญา ยา

ทิพย เลขาธิการ กบข. ระบุ

วา โครงการดังกลาวเปนที่มา

ของการประกาศเจตนารมณ

ความรวมมือ “Sustainable 

Thailand” ระหวางหน�วยงานภาครัฐ 

นักลงทุนสถาบัน และธุรกิจธนาคาร 

รวม 43 ราย มีสินทรัพยภายใต

การบริหารรวมกันกวา 40.18 ลานลานบาท เพ� อรวมกันผลักดันการ

ดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ ครอบคลุมทุกมิติและเปนไปตามมาตรฐาน

สากล (Sustainable Finance) ซ่ึงเปนกลไกสําคัญอันจะนําไปสูการสราง                            

ความแข็งแกรงของเศรษฐกิจไทย และบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

“โครงการนี้เริ่มตนจากการที่ กบข.ทํางานรวมกับ UN อยูแลว 

ในโครงการ Human Rights ซ่ึงมีแผนวาอยากวางกรอบแนวทางสําหรับ 

ธุรกิจไทยทางดาน Human Rights ที่เวลาหยิบเร� องนี้มาโยงกับการ 

ทําธุรกิจไดอยางไร และทาง UN ก็จุด

ประกายวาอยากขับเคล� อนประเทศไทยให

ชัดเจนมากขึ้น ซึ่ง กบข.เองมีความมุงมั่น

เร� อง Sustainability อยูแลว ก็มองวาเร� องนี้

ดี และเปนที่น�าสนใจ อีกทั้งประเทศไทยเองก็มี

แผนยุทธศาสตรชาติที่ครอบคลุมเร� องนี้อยาง

ชัดเจนวา ประเทศไทยจะมุง

สูความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน กบข.จึงไดนําเร� อง

นี้หารือกับกระทรวงการ

คลัง และภาคการเงิน

การธนาคาร จนเปน

ที่มาของการประกาศ

เจตนารมณรวมกัน

ในการขับเคล� อน

โครงการ   

Sustainable 

Thailand”

ซึ่ง

สอดคลองกับ

กระทรวงการ

คลัง ที่มีนโย

บายในการมุงมั่น

สรางเศรษฐกิจที่

ยั่งยืนและยืดหยุน

มาโดยตลอด 

ผานนโยบาย

ทางการคลังทั้งใน

ระยะสั้นและระยะ

ยาว โดย “อาคม เติม

พิทยาไพสิฐ” รมว.

การคลัง ไดให

ความชัดเจนเกี่ยว

กับการประกาศ

เจตนารมณรวมกัน

ของ 43 หน�วยงาน

ในครั้งนี้วา ไมอยากใหกิจกรรมนี้จบลงแคการลงนามเทานั้น แตอยาก

ใหการทํางานในเร� องการใหความสําคัญตอการทําธุรกิจอยางรับผิดชอบ

และยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นอยางแทจริง ทั้งนี้ปนี้ ปหนา และปตอๆ ไป นั่นจึง

เปนอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําไม กบข.จึงใหความสําคัญ จริงจัง และมุงมั่นกับ

โครงการนี้ นั่นเพราะเราตองการจะเปน Sustainable Thailand!

สําหรับเหตุผลที่โครงการดังกลาวพุงเปาหมายไปที่ “ภาค

การเงินการธนาคารและนักลงทุน” เปนสําคัญนั้น ศรีกัญญา ชี้แจง

วา เพราะทั้ง 2 สวนเปนกลไกสําคัญในการขับเคล� อนทั้งหมด เพราะ

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7เศรษฐกิจ

กการเมืองบางคนที่ ไมชอบรัฐบาล ตองการที่จะลม

นายกรัฐมนตรีใหได มีความพยายามหลายอยาง ทั้งการ

อภิปรายไมไววางใจในสภา ทั้งการใหคนในฝายตนออก

มาพูดจาใหสัมภาษณ เขียนขอความลงใน Social media ทั้ง

แซะ แขวะ ดาสารพัดเพ� อดอยคานายกรัฐมนตรี อีกทั้งยังมีนาย

ใหญออกมาพูดจายกตนขมทาน แสดงตนวาเปนคนเกงอยางนั้น

อยางนี้ สิ่งที่นายกรัฐมนตรีทํานั้นผิดหมด ไมมีอะไรดีทั้งนั้น และ

ยังมีกลุมคนนอกสภาทําการปวนบานปวนเมือง มีทั้งที่ออกมา

ชุมนุม และมีทั้งที่ออกมาปวนบานปวนเมืองเกินกวาการชุมนุม

ตามสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญใหไว เพราะมีการใชอาวุธ ใช

ความรุนแรง ทําผิดกฎหมาย และลาสุดในการอภิปรายไมไว

วางใจก็มีกระแสของความพยายามที่จะทําใหนายกรัฐมนตรีได

คะแนนไมเพียงพอที่จะไปตอ แตก็ไมประสบความสําเร็จ

แมวาจะไมสามารถทําอะไรกับนายกรัฐมนตรีในการ

ยกมือไมไววางใจในสภาแลว ก็ยังมีความพยายามที่จะเสี้ยม

ใหนายกรัฐมนตรีแตกแยกกับหัวหนาพรรคพลังประชารัฐอีก

ดวย แมวาเวลานี้ ไมมีความชัดเจนวาทั้งสองคนนั้นยังรักใครกัน

ดีหรือวากินแหนงแคลงใจกันไปแลว ความพยายามที่จะสราง

ประเด็นของความแตกแยกก็ยังคงมีตอไป เม� อทั้งสองทานไป

ลงพื้นที่ตรวจราชการเร� องน้ําในวันเดียวกัน แตคนละจังหวัด ก็

มีคนพยายามตอกย้ําความขัดแยง บอกวาไมไปดวยกันแลว ตาง

คนตางไป และมีการนับจํานวน ส.ส.ที่ติดตามทั้งสองทานดวย 

พวกเขาคงจะมีความสะใจไมนอยเม� อเห็นวาจํานวน ส.ส.ที่ไป

กับนายกรัฐมนตรีมีไมถึง 10 คน ในขณะที่มีคนติดตามหัวหนา

พรรคพลังประชารัฐมากกวา 50 คน เปนความพยายามที่จะ

ส� อวานายกรัฐมนตรีแยแลว ส.ส.พลังประชารัฐไมเอานายก

รัฐมนตรีแลว

ความพยายามท้ังหมดเหลาน้ีดูเหมือนจะไมเปนผล เพราะ

วานายกรัฐมนตรีทานน่ิงมาก ไมใหความสําคัญกับความพยายาม

เหลาน้ี ทานต้ังหนาต้ังตาทํางานแกปญหาบานเมืองตอไป แมวา

ในการลงพ้ืนท่ีแตละพ้ืนท่ีจะมีกลุมคนไปรวมตัวกันตอตาน มีการ 

กระทําท่ีรุนแรงและไมเหมาะสม ทานก็ไมไดแสดงอาการไมพอใจ

คนเหลาน้ันแตอยางใด เพราะวายังมีกลุมคนท่ีพอใจการทํางาน

ของทาน และใหกําลังใจทานดวยการตะโกนใหทานสูๆ  และบอก

วา “ลุงตูอยาทอ” ทานจึงไดแสดงเจตนาของทานอยางชัดเจนวา

ทานจะอยูแกปญหาของชาติตอไป ใครจะรักหรือไมรักทานไมใช

ประเด็นสําคัญ เพราะส่ิงท่ีทานเห็นวาสําคัญคือการแกปญหา

ของประเทศชาติใหประชาชนพนภัย ท้ังภัยท่ีเกิดจากโรคระบาด 

เศรษฐกิจท่ีถดถอยเพราะการแพรระบาดของโควิด-19 รวมท้ัง

ปญหาของนํ้าทวมท่ีหลายจังหวัดกําลังเผชิญอยูในขณะน้ี

ในความพยายามท่ีจะดอยคานายกรัฐมนตรีน้ัน หากใคร

ติดตามขาวสารบานเมืองอยางใกลชิดก็จะพบวาเรายังไมเห็นความ

จริงเชิงประจักษใดๆ ท่ีแสดงใหเห็นการทํางานท่ีผิดพลาด ไมเอา

ไหน เฮงซวย และทําดวยความโงเขลาเบาปญญาอยางท่ีฝายตรง

กันขามรัฐบาลสรางวาทกรรมกลาวหานายกรัฐมนตรี กอนการ

อภิปรายไมไววางใจ พวกเขาพูดวาพวกเขามีขอมูลเด็ดท่ีสามารถ

จะควํ่านายกรัฐมนตรีได ประชาชนจํานวนหน่ึงก็ใจจดใจจอหวังจะ

ไดเห็นความสามารถของฝายคานท่ีจะหาขอมูลท่ีเปนความจริงเชิง

ประจักษมาเลนงานนายกรัฐมนตรี เพราะวากอนวันอภิปรายไมไว

วางใจน้ันฝายตรงกันขามกับรัฐบาลท้ังในสภาและนอกสภา ตาง 

พากันคุยโอวามีขอมูลเด็ดท่ีนายกรัฐมนตรีจะตองไปตอไมได

แตแลวในเวลาหลายวันที่มีการอภิปรายไมไววางใจนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอ� นๆ นั้น เราไมไดยินเร� องราวเชิงประ

จักษใดๆ ที่แสดงใหเห็นความผิดพลาดหรือความลมเหลวใน

การทํางานของนายกรัฐมนตรี สิ่งที่เราไดยินนั้น สวนใหญก็คือ

วาทกรรมที่เต็มไปดวยคําคุณศัพท (adjectives) ที่เปนการดอย

คานายกรัฐมนตรี และบางคนก็ใชขอมูลที่ไมจริงบาง บิดเบือน

บาง เม� อเปนเชนนี้แลวจะลมนายกรัฐมนตรีไดอยางไร คําพูดที่

วานายกรัฐมนตรีโกง แตไมสามารถตรวจสอบไดนั้น แมที่จริง

แลวคือไมมีการโกงหรือเปลา เพราะถาหากมีการโกงจริงฝาย

คานน�าจะหาความจริงมาตีแผได ถาหากสามารถหาความจริงวา

นายกรัฐมนตรีโกงอยางไร ฝายคานยอมจะมีแนวรวมในการขับ

ไลรัฐบาลได แตที่ผานมามีการอภิปรายไมไววางใจไปหลายครั้ง

แลว ก็ไมเห็นวามีความจริงเชิงประจักษอะไรได นอกจากนั้นก็

จะมีการบิดเบือนแบบขัดแยงกับความเปนจริงหลายเร� อง

• การกลาวหาวารัฐบาลจัดการกับการแพรระบาดโควิด

ไดไมดี ก็ไมเปนความจริง แมวาจะมีการแพรระบาดที่รุนแรงใน

ระลอกที่ 3 แตก็ถือวารัฐบาลยังมีความสามารถในการจัดการ

ควบคุมการแพรระบาดไดดีกวาอีกหลายประเทศในโลก

• การกลาวหาเร� องการจัดซื้อวัคซีน Sinovac ที่มีทั้ง

การดอยคาคุณภาพและประสิทธิภาพของวัคซีน รวมทั้งการ             

กลาวหาวามีเงินทอนก็ไมเปนความจริง เพราะ Sinovac นั้นใช

ในประเทศจีนที่สามารถจัดการกับโควิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เร� องเงินทอนก็เปนการกลาวหาที่ไมมีหลักฐานยืนยัน

• เร� องการกลาวหาวานายกรัฐมนตรีเปนคนโงนั้น มันก็

สวนกับความเปนจริงที่ทานเคยเปนผูบัญชาการทหารบกมากอน 

คนเรารับราชการมาจนเปนหมายเลขหนึ่งของหน�วยงานราชการ

นั้น ถาหากโงจริง คงไมสามารถมาถึงตําแหน�งดังกลาวได

• การกลาวหาวานายกรัฐมนตรีอยูมา 7 ป ไมมีผลงานก็

ไมจริง เพราะมีความจริงเชิงประจักษมากมายที่แสดงใหเห็นวา

รัฐบาลมีผลงานทั้งดาน Logistics ดานที่อยูอาศัยของประชาชน 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งดานการสงออกและ

ดานการทองเที่ยว

• การสรางวาทกรรมวานายกรัฐมนตรีเปนนักกูและหา

รายไดเขาประเทศไมเปนก็ไมเปนความจริง เพราะเรามีรายไดจาก

การสงออกและรายไดจากการทองเท่ียวท่ีทําใหประเทศไทย ไมได

ขาดทุนบัญชีเดินสะพัด และมีเงินทุนสํารองในอันดับตนๆ ของโลก 

• การกูเงินมานั้นก็มีเหตุผลที่ชัดเจน คือกูมาเพ� อพัฒนา

ประเทศตามที่มีผลงานเชิงประจักษมากมาย และกูมาเพ� อตอสู

กับการแพรระบาดของโควิด การรักษาประชาชนที่เจ็บปวย และ

กูมาเพ� อการเยียวยาคนที่ไดรับผลกระทบจากโควิด ตลอดจนการ

ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ

หากฝายคานตองการใหประชาชนเห็นความสามารถ และ

มองวาฝายคานไดทํางานท่ีเปนประโยชนกับประเทศชาติและ

ประชาชน ฝายคานคงจะตองหาขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงใหมากกวา

น้ี อยาใหประชาชนมองวาฝายคานไมมีผลงานเพ� อประชาชน ตอน

น้ีเปนเวลาท่ีเราตองชวยกันผานวิกฤตโรคระบาดใหได ไมใชเวลาท่ี

จะมาเลนการเมืองไลนายกรัฐมนตรี ถาหากมีขอมูลดีกวาน้ีอาจจะ

พอมีหวังนะคะ.

 

รศ.ดร.เสรี วงษมณฑา

รุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสํานักสิ่งแวดลอม และสํานักงาน

เขตคลองเตย รวมกับกลุมอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย องคกรธุรกิจเพ� อการพัฒนาอยางย่ังยืน (TBCSD) 

PPP Plastics และองคกรพหุภาคี ประกาศเตรียมลงนามในบันทึกขอตกลง

ความรวมมือ “โครงการความรวมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชา

สังคม เพ� อจัดการพลาสติกและขยะอยางย่ังยืนพ้ืนท่ีนํารอง เขตคลองเตย 

ระยะท่ี 2” หรือโครงการ Eco Digiclean Klongtoei (อีโคดิจิคลีน คลองเตย)

นายวิรัตน มนัสสนิทวงศ ผูอํานวยการสํานักส่ิงแวดลอม กลาว

วา โครงการ Eco Digiclean Klongtoei ไดรับทุนสนับสนุนจาก Alliance 

to End Plastic Waste หรือ AEPW มีเปาหมายเพ� อตอยอดการดําเนิน

งานจากระยะท่ี 1 ซ่ึงประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ในระยะท่ี 2 

จึงจะนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยในการจัดการพลาสติกใชแลว เชน 

การสรางจุด Drop Point รับพลาสติกใชแลวก่ึงอัตโนมัติท่ีสามารถแยก

ประเภทของพลาสติก พรอมแจงเตือนไปยังผูขนสงเม� อปริมาณพลาสติก

เต็ม การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมเพ� อสรางมารเก็ตเพลส เช� อมโยง

ต้ังแตตนทาง จุด Drop Point ไปยังผูขนสงจนถึงบริษัทรีไซเคิล ใหเกิด

เปนโมเดลทางธุรกิจเพ� อจัดการพลาสติกอยางครบวงจร

นอกจากนี้ โครงการยังไดทําวิจัยสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคใน 

3 กลุม ไดแก กลุมที่พักอาศัยในหมูบาน ชุมชน และอาคารสํานักงาน 

นํามาประกอบการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจเพ� อกระตุนใหผูบริโภคนํา

พลาสติกใชแลวมาให ณ จุดรับ คาดวาดิจิทัลแพลตฟอรมดังกลาวจะ

สามารถใชงานจริงภายในป 2564

สําหรับการดําเนินการโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งมีเปาหมาย

ศึกษาและพัฒนาโมเดลการจัดการขยะและพลาสติกใชแลวในองคกร 

ซึ่งผลดําเนินการสามารถพัฒนาได 4 โมเดล คือ ตนแบบการจัดการ

ขยะและพลาสติกสําหรับหางสรรพสินคา โรงแรม โรงพยาบาล 

และอาคารสํานักงาน พรอมไดจัดทํา “คูมือการจัดการขยะสําหรับ

องคกร” สําหรับเผยแพรใหกับหน�วยงานที่สนใจนําไปปรับใช โดยจาก

การทดลองใช โมเดลทั้ง 4 นั้น สามารถนําพลาสติกใชแลวกลับมาใช

ประโยชนไดมากขึ้น รวมแลวกวา 7,000 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลา

ทดลอง 6 เดือน โดยเนนที่การคัดแยกขยะตั้งแตตนทางอยางถูกวิธี

“โครงการความรวมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม 

เพ� อจัดการพลาสติกและขยะอยางย่ังยืนพ้ืนท่ีนํารอง เขตคลองเตย ระยะ

ท่ี 2 น้ีนับเปนอีกกาวหน่ึงของการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน 

และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาแนวทางการจัดการขยะพลาสติก 

รวมถึงขยะประเภทอ� นๆ ต้ังแตตนทางแบบครบวงจรตามหลักแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียน และ 3R: Reduce Reuse และ Recycle มุงเนนการ

ลดการใชพลาสติกใชคร้ังเดียวท้ิง (Single use plastic) ลดปริมาณขยะ

พลาสติกและเพ่ิมอัตราการนํากลับมาใชใหมใหสูงข้ึน” นายวิรัตนกลาว

โดยดําเนินการนํารองในกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย เชน 

ชุมชน โรงเรียน วัด ศาสนสถาน หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทหาง

ราน หมูบานจัดสรร รวมถึงอาคารชุดซ่ึงมีจํานวนมากในเขตเมือง เปนการ

ตอยอดโครงการระยะท่ี 1 ซ่ึงไดรวมกับ 7 องคกรท่ีเปนอาคารสถาน

ประกอบการขนาดใหญ พัฒนาโมเดลการจัดการขยะและพลาสติกใชแลว

ในองคกรตนแบบ จํานวน 4 รูปแบบ ประกอบดวย ตนแบบการจัดการ

พลาสติกและขยะสําหรับโรงแรม อาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา และ

โรงพยาบาล ซ่ึงกรุงเทพมหานครจะไดนําไปขยายผลในพ้ืนท่ีอ� นๆ ตอไป 

กรุงเทพมหานครขอขอบคุณในความรวมมือของท้ัง 7 องคกร และคณะ

ทํางานโครงการฯ ท่ีทุมเททรัพยากรท้ังงบประมาณ องคความรู บุคลากร 

และการบริหารจัดการในการดําเนินการดังกลาว รวมถึงสํานักงานเขต

คลองเตยท่ีสนับสนุนการทํางานของคณะทํางานดวยดีมาโดยตลอด

สูดวยขอเท็จจริงอาจจะพอมีหวัง...แต

นายวิจารย สิมาฉายา ประธาน PPP Plastics กลาววา “สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเขตคลองเตย และองคกรธุรกิจเพ� อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

โดยคณะทํางานโครงการความรวมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชา

สังคม เพ� อจัดการพลาสติกและขยะอยางยั่งยืน หรือ PPP Plastics ได

รวมกับองคกรพหุภาคีทั้ง 7 องคกรดําเนินงานโครงการพื้นที่นํารอง 

เขตคลองเตย ในระยะที่ 1 สําเร็จลุลวงและประสบผลสําเร็จเปนอยาง

ดีแลวนั้น สําหรับการดําเนินงานโครงการในระยะที่ 2 ทางองคกร

ระหวางประเทศเพ� อจัดการปญหาขยะพลาสติก (Alliance to End 

Plastic Waste หรือ AEPW) ไดเขามารวมสนับสนุนงบประมาณการ

ดําเนินงานโครงการ เพ� อยกระดับและขยายผลนําไปใชเปนแบบอยาง

ไปยังที่อ� นๆ ทั้งในและตางประเทศ ทั้งนี้ทางโครงการไดใหความสําคัญ

กับการเพิ่มประสิทธิภาพจากระยะที่ 1 ที่ไดดําเนินการมาแลว พรอม

ขยายพื้นที่ใหครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ทั้งในระดับชุมชนที่เปนแหลง

กําเนิดหลักของขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกในพื้นที่ พรอมนําเอา

เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยในการบริหารจัดการ ทั้งเปนการสนับสนุน

การดําเนินการของรัฐบาลภายใต Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 

และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ

ตามแนวทางวาระแหงชาติเศรษฐกิจ BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green: 

BCG Model) ที่รัฐบาลกําหนดเปนโมเดลเศรษฐกิจในการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน โดยเฉพาะในสวนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) ที่มุงเนนการลดการใชทรัพยากร การลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก และการลดมลพิษขยะพลาสติก ตลอดจนการสรางรายได

จากเศรษฐกิจใหมดังกลาวที่มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Eco Digiclean Klongtoei เปนหนึ่งในโครงการภายใต PPP 

Plastics ซึ่งเปนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม กอตั้งขึ้นเม� อป 2561 มีวัตถุประสงคเพ� อทํางาน

สนับสนุนภาครัฐใหบรรลุ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก โดย

เฉพาะการนําพลาสติกเปาหมาย กลับมาใชประโยชน 100% ภายใน

ป 2570 มีหน�วยงานและบริษัทเอกชนที่ใหการสนับสนุนหลัก ไดแก 

กลุมอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, องคกร

ธุรกิจเพ� อการพัฒนาอยางยั่งยืน (TBCSD), สถาบันพลาสติก, กลุม

บริษัท ดาว ประเทศไทย, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน), บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด, เอสซีจี เคมิคอลส และบริษัท

พันธมิตรอ� นๆ รวมกวา 40 หน�วยงาน

‘ศรีกัญญา ยาทิพย’ ขับเคล� อน กบข.

มุงสูการลงทุนอยางรับผิดชอบ-ยั่งยืน

นั
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อีโคดิจิคลีน คลองเตย

‘ศรีกัญญา ยาทิพย’
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8 Life and City

ถานการณ์ดีขึ้น 1 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่มี

มาตรการคลายล็อกดาวน์ให้เล่นดนตรีสดในร้านอาหารได้

อีกครั้ง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 

มีการเว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการ และให้นัก

ดนตรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทำาการแสดง

ก่อนหน้านี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ไม่

อนุญาตให้ร้านอาหารเล่นดนตรีได้ เพราะห่วงว่ากิจกรรมดังกล่าว

ทำาให้มีการรวมคนแออัด ขณะที่แพทย์ให้ความเห็นว่าคนนั่งฟัง

ดนตรีอาจไม่ได้ยินเวลาสนทนาและตะโกนคุยกัน หรือถอดหน้ากาก 

อาจทำาให้เกิดการแพร่ระบาด ทำาให้อาชีพคนกลางคืนโดนปิดยาว

และได้รับการเยียวยาเพียงเล็กน้อย ซึ่งจนถึงวันนี้แม้คลายล็อก

ล่าสุด แต่ไม่มีสัญญาณที่ดี คนกลางคืนยังเดือดร้อนแทบเจียนตาย 

นักดนตรีตกงานไม่มีเงินกินข้าว นักร้องฆ่าตัวตาย

นนทเดช บูรณะสิทธิพร ตัวแทนชมรมผู้ประกอบการสถาน

บันเทิงและเจ้าของร้าน The Rock Pub หนึ่งในสมาชิกสมาพันธ์ผู้

ประกอบการธุรกิจกลางคืนฯ ที่ร่วมยื่นหนังสือให้รัฐบาลผ่อนปรน

และเยียวยาให้กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจ

บันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อัปเดตทุกข์สุขคนกลางคืน 

จากสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อคลายล็อกให้นักร้องนักดนตรี

กลางคืนเล่นในร้านอาหารได้เหมือนเดิม

“ตอนนี้คลายล็อกเล่นดนตรีใน

ร้านแล้ว แต่ ศบค.ยังมีมาตรการให้

ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกินสามทุ่ม ห้าม

จำาหน่าย ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน มี

เคอร์ฟิวเวลาสี่ทุ่ม ก็เป็นมาตรการคลาย

ล็อกที่ไม่ตอบโจทย์ ต้องยอมรับความจริง

ว่า โดยธรรมชาติคนมากิน ดื่ม เที่ยวหลัง

เลิกงาน ถ้ามีข้อจำากัดเรื่องเวลาและห้าม

ดื่ม ลูกค้าก็ไม่เข้าร้าน ผู้ประกอบการไม่มี

รายได้จากเครื่องดื่ม ก็ไม่คุ้มจะว่าจ้างนัก

ดนตรีแสดง” นนทเดชบอก

ความจริงเขาบอกผู้ประกอบการ 

นักดนตรีพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการ

ที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรี

มีผู้แสดงไม่เกิน  5 คน ต้องมีการเว้น

ระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้

ใช้บริการ และให้นักดนตรีสวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

อนุโลมให้เฉพาะนักร้อง นักแสดง หรือ

นักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่า

ถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ขณะทำาการแสดง

มาตรการที่สมาพันธ์ผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนฯ เสนอ

ต่อภาครัฐ อย่างเช่น คนมาร้านต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมี

วัคซีนพาสปอร์ต ถ้าใครไม่ได้ฉีดวัคซีน มีผลตรวจ Antigen Test Kit 

(ATK) เมื่อคนเข้าร้านไม่มีเชื้อ คนในร้าน นักร้องนักดนตรีที่แสดงที่

ไม่มีเชื้อ อะไรคือความเสี่ยงระบาด

ยกตัวอย่างในร้าน The Rock Pub นนทเดชกล่าวว่า 

มาตรการในร้านมีการเว้นระยะห่างในร้านของผู้บริโภค พนักงาน

รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วทุกคน เวทีการแสดงห่างจากโต๊ะ 2 

เมตร เราทำามันแล้ว และพร้อมทำาเพิ่มตามที่รัฐต้องการ ช่วงที่ร้าน

อาหารปิดยาวจากมาตรการ ศบค.ก็ปรับมาทำาคาเฟ่เพื่อหารายได้

เข้าร้าน และอย่างน้อยได้ช่วยเหลือพนักงานไม่ให้ตกงาน

ถึงแม้นนทเดชจะไม่เห็นด้วยกับมาตรการคลายล็อก แต่เมื่อ

มีเงื่อนไขมาแบบนี้ ทางร้านต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดย

เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบให้เบาลง ถึงแม้ไม่มั่นใจว่าลูกค้าจะกลับ

เข้าร้านเพื่อมากินอาหารและฟังดนตรี แต่จะจัดเล่นดนตรีสดเฉพาะ

คืนวันศุกร์และวันเสาร์ เริ่มแสดงเวลา 19.00-21.00 น. เพื่อให้เกิด

การจ้างงานนักดนตรีกลางคืน ซึ่ง 1 ตุลาที่ผ่านมาเป็นดนตรีสดใน

รอบกว่า 6 เดือน ถ้าในสถานการณ์ปกติดนตรีสดในร้านเริ่มเวลา 

20.30 น.เป็นต้นไป

เมื่อถามว่าเล่นดนตรีสดในร้าน คนส่วนหนึ่งห่วงว่าจะเกิด

การแพร่ระบาดโรค ผู้ประกอบการสถานบันเทิงรายนี้แสดงความ

เห็นว่า มาตรฐานป้องกันโควิดในร้านอาหารกลางคืนก็เทียบเท่า

ร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 

คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นเหมือนกัน คุณออกมา

กินข้าวนอกบ้านในเวลากลางวันหรือตอนเย็น ก็ต้องระวังดูแลตัว

เอง ถามว่าความเสี่ยงต่างกันอย่างไรกับเราที่เป็นคนกลางคืน

“ภาพสถานบันเทิงที่คนเบียดเสียด ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคจนตกเป็นข่าว เป็นเพียงส่วนน้อยที่ทำาผิดกฎหมาย ต้อง

ลงโทษให้จริงจัง ฝ่าฝืนปรับหนัก แต่ยังมีอีกหมื่นแสนร้านที่ปฏิบัติ

ตามมาตรการเข้มข้น นั่งกินอาหารฟังดนตรี ไม่มีเต้นกัน นั่งแออัด 

เราอยากให้ช่วยแยกแยะ ปรับ Mind set เพราะธุรกิจกลางคืนมี

หลายประเภท” นนทเดชฝากถึงคนในสังคม

ทั้งยังเรียกร้องให้รัฐแบ่งประเภทธุรกิจสถานบันเทิงให้ชัดเจน 

คราฟต์เบียร์บาร์ ค็อกเทลบาร์ แดนซ์คลับ เลานจ์ อาบอบนวด โรง

เบียร์ คาเฟ่ เพราะบริบทคนเที่ยวต่างกัน กิจกรรมในร้านไม่เหมือน

กัน หากเกิดวิกฤตจะช่วยให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้นและตรงจุด ไม่ใช่ปิด

แบบเหมารวมอย่างทุกวันนี้ ทำาให้คนตกงานระนาว

ท่ามกลางมาตรการเยียวยาสารพัดกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระ

ทบจากไวรัส แต่ในอาชีพคนกลางคืน นนทเดชบอกว่า รัฐไม่เคยแคร์ 

เขี่ยพวกเราทิ้ง การเยียวยาอาชีพนักดนตรีอิสระเฉพาะพื้นที่สีแดง

เข้ม 29 จังหวัด ได้รับเงิน 2 เดือน รวมแล้วหมื่นบาทเท่านั้น ทั้งที่

เราโดนหยุดเล่นมาหนึ่งปีหรือ 365 วัน รัฐไม่เคยให้ความสำาคัญของ

อาชีพนักดนตรีหรือทุกอาชีพคนกลางคืน ทั้งที่เดือดร้อนกันมานาน

มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวัน แม้ล็อกดาวน์ธุรกิจกลางคืน

ที่ผ่านมา นนทเดชถามว่า มีคลัสเตอร์คนกลางคืนมั้ย คนกลางคืน

ไม่ได้แย่ ทุกคนเรียนรู้กับการทำาอาชีพตัวเอง แต่ทำาไมคนกลางคืน

ถูกตั้งคำาถาม อย่าเอาภาพมายาคติ ดนตรี แอลกอฮอล์ ไม่ใช่ผู้ร้าย 

มนุษย์คือตัวการ ถ้าละเลยก็ติดเชื้อ มาเหมาว่าคนกลางคืนแพร่เชื้อ 

คลัสเตอร์ใหญ่ๆ มีให้เห็นเลย ตลาด แคมป์คนงาน ชุมชน มันไม่ได้

เกิดขึ้นจากสถานบันเทิง ถ้าอยากจะเปิดเมืองท่องเที่ยว รัฐต้องเร่ง

ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มให้ได้ร้อยละ 70 และปลดล็อกเงื่อนไขต่างๆ

“อยากให้อาชีพคนกลางคืนได้รับความเป็นธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติ เราประกอบอาชีพอย่างสุจริต อย่าเหมารวมธุรกิจคนกลาง

คืนเป็นธุรกิจสีเทา อย่ามองเราเป็นผู้ร้าย พร้อมเหยียบย่ำาทั้งที่ธุรกิจ

นี้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำาให้ประเทศ สร้างอาชีพให้คนจำานวน

มาก โควิดโหดร้ายมากแล้ว อย่าซ้ำาเติมกัน คนฝั่งกลางคืนสูญเสียทั้ง

งาน บางคนฆ่าตัวตาย บางคนตกงาน ครอบครัวล่มสลาย ลำาบาก

หนักกันทุกคน ตั้งแต่เจ้าของธุรกิจจนถึงพนักงาน” นนทเดชบอก

ด้าน ตุล ไวฑูรเกียรติ หรือ “ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า” ชื่อ

ที่ทุกคนคุ้นเคย บอกว่า แม้ ศบค.จะคลายล็อกให้เล่นดนตรีใน

ร้านอาหารได้ แต่การจ้างงานนักดนตรีไม่ได้เกิดเต็มที่ เพราะ

ไม่มีการขายแอลกอฮอล์ คนเข้าร้านไปฟังดนตรีเพื่อประกอบการ

สังสรรค ์ร้านส่วนใหญ่ยังปิดบริการ เพราะไม่รู้จะนำารายได้จาก

ไหนมาจ้างวงดนตรีเล่น ถ้าอยากช่วยคนกลางคืนจะต้องขยับ

เวลาปิดบริการร้านออกไปเที่ยงคืน ก็จะทำาให้เกิดการจ้างงาน

อย่างแท้จริง เรื่องความเสี่ยงแพร่ระบาดในมุมมองตน เป็นเรื่องที่

สามารถจัดการได้ และร้านต่างๆ ก็เริ่มทำากันแล้ว ทั้งการใช้แอป

หมอพร้อมลงทะเบียนเข้าร้าน การเว้นระยะห่าง การคัดกรองกลุ่ม

เสี่ยง ภายในร้านรักษาระยะห่าง ไม่จัดที่นั่งเบียดกัน มีมาตรการ

ลดสัมผัส หรือการเข้าร้านชมดนตรีต้องมีชุดตรวจ ATK ถ้า ATK 

ราคาประหยัด ไม่แพงเหมือนประเทศอื่น ใครก็จ่ายไหวจะเกิด

ประโยชน์มาก

“นักร้อง นักดนตรีฉีดวัคซีนครบ มีภูมิคุ้มกัน แต่ละคน

ป้องกันตัวเอง เป็นสิทธิ์ในการดำารงชีวิต ออกไปทำางานหารายได้

เลี้ยงชีวิต การจ้างงานในกลุ่มคนกลางคืนจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจให้ดี

ขึ้น ที่ผ่านมาอาชีพนี้ถูกปิดก่อน เปิดทีหลัง และการเยียวยาไม่ทั่วถึง 

เงินชดเชยได้เพียง 2 เดือน ทั้งที่ถูกสั่งหยุดงานนานกว่า 300 วัน” 

ตุลย้ำารัฐไม่เคยเหลียวแล

ช่วงโควิดศิลปินคนนี้แม้ไม่ได้แสดงคอนเสิร์ตหรือเล่นดนตรี

ตามผับบาร์ แต่ยังทำางานเบื้องหลัง เป็นโปรดิวเซอร์ให้ศิลปิน และ

เป็นโปรดิวเซอร์เพลงประกอบละคร ส่วนการเล่นดนตรีสดออนไลน์

เคยทำาแล้ว แต่รู้สึกไม่ใช่ อยากเจอคนดูตัวจริงมากกว่า คิดถึง ซึ่งก็

รอได้ แต่ศิลปินบางคนถนัดและเล่นสดออนไลน์ได้ดี  

งานคอนเสิร์ตใหญ่สุดท้ายที่เล่น ตุลบอกงานบิ๊กเมาท์เทน 

จากนั้นก็หยุดเล่นมาตลอดจากมาตรการรัฐ แม้ตอนนี้คลายล็อกแล้ว 

ด้วยอายุตุลขอพักงานดนตรีกลางคืนสักระยะ ให้เป็นนักดนตรีหนุ่ม

สาวทำางานดีกว่า ส่วนทางวงคาดว่าปีหน้าจะกลับมาซ้อม รวมตัวทำา

เพลงกันอีกครั้ง แต่ก็ขึ้นกับสถานการณ์ในขณะนั้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการทำางานร่วมกับชมรมคนดนตรีแห่ง

ประเทศ ตุลบอกว่า ขณะที่สมาพันธ์ผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนฯ 

ขับเคลื่อนเรื่องการเยียวยาเฉพาะหน้า ต่อรองกับภาครัฐ ในส่วน                                                                          

ชมรมฯ ก็ขับเคลื่อนมาตรการดูแลคนดนตรีระยะยาว เพราะอาชีพ

นี้สร้างความมั่นคงได้ คนดนตรีต้องได้รับการดูแลเทียบเท่ากับ

คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการเข้าถึงระบบประกันสังคม มาตรา 40 

จะผลักดันให้ครอบคลุม ทั้งนักดนตรี นักเขียน กวี คนทำางาน

สร้างสรรค์เบื้องหลัง เพื่อให้ได้รับการเยียวยาได้ง่าย

อีกงานใหญ่ ตุลบอกเป็นการวางรากฐานเรื่องลิขสิทธิ์ดนตรี 

เน้นให้คนดนตรีสร้างงานของตัวเอง ปกป้องและรักษาสิทธิตัวเอง

พึงได ้เพราะเมื่อมีวิกฤต ไม่มีงานเข้ามา งดจัดคอนเสิร์ต ห้ามเล่น

ดนตรี ก็ยังมีรายได้จากลิขสิทธิ์เข้ามา วิกฤตนี้ ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

แน่นอน เราไม่รู้ว่าจะล็อกดาวน์อีกครั้งเมื่อไหร่.

ารเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพเป็นประเด็น

ที่คนเมืองเรียกร้องมาตลอด ล่าสุด “สวนวิภาภิรมย์” สวน

สาธารณะแห่งใหม่เปิดให้บริการแล้ว ถือเป็นสวนนำาร่อง

ในโครงการ GREEN BANGKOK 2030  ที่กรุงเทพมหานครมีเป้า

หมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้อย่างน้อย 10 ตารางเมตร/คน ภายใน

ปี 2573 ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียว 7 ตารางเมตร/คน 

ความสำาเร็จของสวนวิภาภิรมย์เกิดจากความร่วมมือจากหน่วย

งานและภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะภาคประชาชนขับเคลื่อนแสดง

ความคิดเห็น ออกแบบการใช้พ้ืนท่ี เป็นพ้ืนท่ี 2 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา 

ตั้งอยู่บริเวณซอยวิภาวดี 18 แยก 3 กทม.ได้รับมอบจากกรมธนารักษ์

ให้จัดสร้างสวนสาธารณะ ทำาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สามารถมาสวนสาธารณะเพื่อออกกำาลังกาย ทำาให้สุขภาพร่างกาย

และสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น ทำาให้อัตราการเจ็บป่วยของคน

กรุงเทพฯ ลดน้อยลง รวมถึงยังเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่รกร้าง สร้าง

ความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย 

ย้อนไปตามที่กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายโครงการ GREEN 

BANGKOK 2030 ไว้ในปี พ.ศ.2575 ตอนนี้เหลือเวลาทำางานอีก 9 ปี 

เป้าหมายที่ตั้งไว้สำาเร็จได้ต้องมีความร่วมมือจากภาคประชาชนด้วย

ดี ซึ่งสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่รกร้าง พื้นที่ด้านหน้าหรือด้านข้าง

อาคาร สามารถสร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียวได้ทั้งหมด รวมทั้งยังสามารถ

ใช้เป็นสถานที่ออกกำาลังกาย สถานที่พักผ่อน และสถานที่ที่ครอบครัว

มาทำากิจกรรมร่วมกันได้ด้วย ซึ่งภาคเอกชนและประชาชนถือว่ามีส่วน

สำาคัญในการให้การสนับสนุนกิจกรรมของ กทม. โดยเฉพาะโครงการ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งยังคงต้องผลักดันและเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่อง

Street Art คลองเปรมประชากร บริเวณชุมชนประชาร่วมใจ 

2 นั้น กทม.มีนโยบายการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของกรุงเทพมหานคร 

เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ตลอดจนกระตุ้น

จิตสำานึกการรักษาคูคลอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคู

คลองจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ซึ่งคลองเปรมประชากรเป็นคลอง

ที่อยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มี

ความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ที่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น ประกอบกับเป็นคลอง

ที่อยู่ในพื้นที่และมีชุมชนประชาร่วมใจ 2 ซึ่งได้ดำาเนินการก่อสร้าง

บ้านมั่นคงเรียบร้อยแล้ว สามารถพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถาน

ที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็กอิน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

มีความสวยงาม เขตจัดประกวดภาพวาดแนว Street Art ภายใต้ชื่อ 

“คลองเปรมประชากร ณ จตุจักร” ผู้ชนะการประกวดเข้าพื้นที่สร้าง

ภาพวาดระบายสีริมกำาแพงพร้อมเปิดให้ชมและเช็กอินแล้ว

อีกกิจกรรมเติมเต็มความร่มรื่นให้เมืองใหญ่ มีการส่งมอบสวน

สาธารณะ “วัดหัวลำาโพงรุกขนิเวศน์” ภายใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่สี

เขียวขนาดเล็กในเมือง ซึ่ง กทม. โดยสำานักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ we! 

park สนับสนุนโดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

(สสส.) ดำาเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ว่างในเมืองให้เป็น

พ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียว ตามนโยบาย Green Bangkok 2030 โดยเห็น 

โอกาสจากพื้นที่ว่างภายในเมืองที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาพัฒนาเป็น

พื้นที่สาธารณะสีเขียว เช่น พื้นที่ว่างรกร้าง พื้นที่ใต้ทางด่วน พื้นที่

เหลือจากการพัฒนา ฯลฯ ประกอบกับการกำาหนดอัตราภาษีที่ดิน                                                                   

ใหม่ท่ีเรียกเก็บภาษีพ้ืนท่ีว่างท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอัตราถึงร้อยละ                                 

0.3 ทุก 3 ปี ซึ่งเริ่มบังคับใช้ในปี 2563 ทำาให้มีผู้สนใจบริจาคพื้นที่

เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น กรณีของที่ดินของสวนวัด

หัวลำาโพงรุกขนิเวศน์ ที่มีผู้บริจาคสร้างสวนสาธารณะ 

ยศพล บุญสม ผู้จัดการโครงการ We! Park กล่าวว่า  

We! park เป็นแพลตฟอร์มด้านการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียว มี 

เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนา

พื้นที่สาธารณะ สำาหรับ “สวนวัดหัวลำาโพงรุกขนิเวศน์” เป็นการใช้

พื้นที่ว่างซอยใกล้วัดหัวลำาโพงเป็นพื้นที่นำาร่อง 

เดิมเป็นพื้นที่ว่างในเขตชุมชนที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง ตั้ง

อยู่ในย่านที่มีความเจริญและมีความหนาแน่นสูง มีวัด โรงเรียน 

อาคารสำานักงาน อาคารชุดพักอาศัย แต่ขาดพื้นที่สีเขียว โดยพื้นที่

สวนวัดหัวลำาโพงรุกขนิเวศน์ มีขนาด 1,048 ตารางเมตร จึงเริ่ม

พัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กที่มีขนาดพื้นที่ระหว่าง 80-

3,200 ตารางเมตร ไม่เกิน 2 ไร่ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ

สีเขียวในระยะ 400 เมตร หรือในระยะเวลา 5 นาทีได้อย่างทั่ว

ถึง ตามนโยบายเกณฑ์พื้นที่สาธารณะเขียวแบบใหม่ขององค์การ

สหประชาชาติ (UN) และองค์การอนามัยโลก (WHO) 

สำาหรับแนวคิดออกแบบ “สวนวัดหัวลำาโพงรุกข

นิเวศน์” คือ “สวนข้างบ้าน” แบ่งพื้นที่รองรับการใช้งานที่

หลากหลาย มีเส้นทางวิ่งล้อมรอบ มีการใช้พืชพรรณพื้นบ้าน

ตกแต่ง เป็นต้น พัฒนาพื้นที่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุก

ระดับและขั้นตอน มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย และออกแบบพื้นที่ร่วมกัน เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ทิ้งร้างให้กลาย

มาเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวเพื่อผู้คนอย่างแท้จริง ที่นี่จะเป็นที่

อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดเล็ก จนถึงการเป็นพื้นที่รวมตัวทางสังคม

ของคนในพื้นที่ มีการบริหารจัดการดูแลพื้นที่ในระยะยาวโดย

ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมสัมพันธ์กัน

ระหว่างคนในชุมชนที่เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกัน.

ฟังเสียง‘คนกลางคืน’หลังคลายล็อกยังลำาบาก! 

‘วิภาภิรมย์-วัดหัวลำาโพงรุกขนิเวศน์’

เปลี่ยนที่ร้างสู่สวนสาธารณะแบบใหม่
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9สิ่งแวดล้อม

4

ถานการณ์น้ำาท่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง

ตอนบน ไล่ลงมาจนถึงพื้นที่ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา ลุ่มน้ำาป่า

สัก ทั้งเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังปรับแผน

เพิ่มการระบายน้ำา เพื่อรองรับมวลน้ำาตอนบนที่มาสมทบอีกปริมาณ

มหาศาล

ขณะที่ภาคอีสาน แม่น้ำาชี แม่น้ำามูลเอ่อล้นตลิ่ง ไหลเข้า

ท่วมพื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน ต้องเร่งระบายน้ำา และประเมิน

สถานการณ์แบบวันต่อวัน โดยเฉพาะน้ำาท่วม จ.ชัยภูมิ ที่ได้รับผล 

กระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ยังคงวิกฤตอย่างต่อเนื่อง ต้องจับตาจะมี

พายุเข้ามาเพิ่มปริมาณน้ำาให้สูงขึ้นอีกหรือไม่

มวลน้ำาที่ไหลเข้าท่วมแต่ละพื้นที่ ทำาให้ประชาชนได้รับความ

เดือดร้อนและเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัย ต้องใช้เวลาระบาย

น้ำาที่ท่วมขัง หลายคนตั้งคำาถามและเปรียบเทียบน้ำาท่วมในปี 2564 

จะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดมหาอุทกภัยเหมือนปี 2554 หาคำาตอบ

และร่วมประเมินสถานการณ์

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานแผนงานวิจัยเข็มมุ่ง

การบริหารจัดการน้ำา สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) กล่าวว่า ปี 

64 นี้ ประเทศไทยเจอพายุโซนร้อน 2 ลูกในเดือนกันยายน ทำาให้

ฝนตกต่อเนื่อง มีปริมาณน้ำาสะสมมาก และมวลน้ำาจากพื้นที่ตอน

บนของลุ่มเจ้าพระยาจากสุโขทัยจะลงมาสมทบในอีก 7 วัน รวมถึง

ลุ่มน้ำาป่าสักที่วิกฤต เร่งระบาย คนท้ายเขื่อนป่าสักฯ จะอ่วม คาดว่า

ระดับน้ำาจะขึ้นถึง 2 เมตร ซึ่งจะกระทบหลายจังหวัด รวมทั้งบางเลน 

จ.นครปฐม และกรุงเทพฯ ที่อยู่นอกแนวคันกั้นแม่น้ำาเจ้าพระยา วัน

ที่ 5-7 ต.ค. คาดว่าจะมีพายุเข้ามาอีก จ.พระนครศรีอยุธยา จะต้อง

ประเมินสถานการณ์ใกล้ชิด เพราะเจอถึง 3 น้ำา

“โอกาสน้ำาท่วมใหญ่เหมือนปี 54 ไม่เกิดแน่นอน แต่จะเป็น

น้ำาท่วมปี 54 แบบเล็ก เจอท่วมรุนแรงเฉพาะที่ เฉพาะจุด กทม.

ชุมชนที่อาศัยริมน้ำาเจ้าพระยาต้องเฝ้าระวังน้ำาท่วม บ้านอยู่นอกคัน

ป้องกัน อย่างบางกอกน้อย คลองสาน ยานนาวา เป็นไปได้ว่าจะ

ท่วม ส่วนปทุมธานี และนนทบุรี ยังมีฟันหลอบางส่วน เวลานี้ต้อง

เร่งเสริมคันกั้นน้ำา ไม่ให้เจอท่วมหนัก”

รศ.ดร.สุจริตระบุปัจจุบันระบบจัดการน้ำาดีขึ้นกว่าปี 2554  

ยังมีบึงรับน้ำาอีก 11 แห่ง ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกที่ลงทุนขุด

ลอกหลังน้ำาท่วมใหญ่ ความจุรวม 1,000 ล้าน ลบ.ม. กลไกนี้จะ

ช่วยตัดยอดน้ำาไม่ให้เข้ากรุงเทพฯ เต็มๆ นอกจากนี้ ทาง กทม.ก็มี

การป้องกันโดยมีคันกั้นน้ำาที่สูงขึ้นจากปี 2554 สูงในระดับ 3 เมตร

ความเสียหายจากน้ำาท่วมในหลายพื้นที่ของไทย รศ.ดร.สุจริต

บอกว่า ปีนี้น้ำามาเร็วกว่าทุกครั้ง เพราะฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฝนที่ตกไหลเข้าท่วมบ้าน

เรือน ร้านค้า ตลาด สถานที่ราชการทันทีเลย ไม่เหมือนเดิมที่กว่า

น้ำาจะเข้าพื้นที่ใช้เวลา 3 วัน 7 วัน ทำาให้ชาวบ้านเก็บของหนีน้ำา

ไม่ทัน หมดเนื้อหมดตัว รวมถึงแม้จะมีการเตือนภัย สร้างการรับรู้ 

แต่ชาวบ้านไม่ตระหนัก ยังเข้าใจบริบทเดิมๆ ยังไม่เร่งเก็บของ ไม่

อพยพ เพราะคิดว่ามีเวลา ซึ่งรูปแบบฝนและน้ำามันเปลี่ยนไปแล้ว

กรณี จ.ชัยภูมิเจอน้ำาท่วมหนักในรอบ 50 ปี นักวิชาการน้ำา

ระบุว่า เป็นเพราะชัยภูมิเจอแนวพายุฝนพัดเข้ามารุนแรง ปริมาณ

ฝนจึงมาก บวกกับสภาพพื้นที่เป็นที่ลาด เป็นท้องไร่ท้องนา กว่า

จะระบายออกแม่น้ำาชีได้ต้องใช้เวลานาน ประกอบกับน้ำาชีมีความ

หลากหนุนสูง ระดับน้ำาจึงท่วมสูง เมื่อมาเจอมวลน้ำาจากอ่างเก็บน้ำา

ลำาเชียงไกรที่พังเสียหายน้ำาไหลลง

มา ทำาให้ชัยภูมิเจอหนักและเกิดการ

ท่วมนาน

รศ.ดร.สุจริตระบุว่า การแก้

ปัญหาภัยพิบัติจากน้ำาท่วม จำาเป็น

ต้องมีแผนที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ ตั้ง

สมมุติฐานว่า พื้นที่ไม่เคยท่วมก็

อาจจะท่วมได้ ฝนตกปริมาณน้อย 

ปานกลาง และมาก จะส่งผลกระ

ทบพื้นที่ใดบ้าง ถัดมาสร้างระบบ

เตือนภัยเฉพาะเจาะจง ในญี่ปุ่นมี

กรมอุตุฯ ระดับจังหวัด พยากรณ์ได้

แม่นยำา ต้องพัฒนากลไกต่างๆ และ

ลดระยะเวลาในการระบายน้ำาให้

สั้นที่สุด ต้องนำาความรู้มาใส่ชุมชน 

และจังหวัด แต่ไทยความสามารถไม่ถึง ทั้งด้านระบบข้อมูลและ

ความเชื่อ เรื่องนี้ อปท.หรือชุมชนต้องมีพี่เลี้ยง เพื่อให้องค์ความ

รู้ ซึ่ง อว.และ มท. ต้องเข้ามามีบทบาทเติมเต็ม เพื่อให้ปรับตัวและ

ลดความเสียหายจากอุทกภัย

“ประเด็นเหล่านี้ต้องมีการผลักดันในแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ 13 มุ่งหวังให้จังหวัดบูรณาการ ไม่ใช่ให้ส่วนกลางเป็นเจ้าภาพ 

เปลี่ยนจากช่วยเหลือ เป็นการป้องกันภัยพิบัติ ซึ่งร่างแผนนี้อยู่ใน

ขั้นตอนระดมความคิดเห็น และจะเริ่มใช้ตุลาคมปีหน้า ถ้ามีทิศทาง

ตามแผน 13 เราจะเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน 5 ปี ทำาให้

ประเทศไทยหลุดจากวงจรแก้ปัญหาน้ำาท่วม-น้ำาแล้งเฉพาะหน้า

ทุกปีๆ จะไม่มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วมหนักเหมือน

ปัจจุบัน” รศ.ดร.สุจริตฝากความหวังในแผน 13

ปัญหาพื้นที่แถบลุ่มน้ำาเจ้าพระยาที่มักได้รับผลกระทบเวลา

ส

เรื่องเหล่านี้ต้องคิดเตรียมพร้อมรับมือ

“คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล กังวลกับสถานการณ์ได้ 

เพราะเจอน้ำารอการระบายแน่นอน ฝนจะตกสั้นๆ แต่หนัก น้ำา

เหนือที่มาแม้น้อยกว่าปกติ แต่อย่าวางใจ น้ำามาหาได้ และ

จะยกระดับมาเรื่อยๆ ถ้าบางไทรแตะ 3,000 ลบ.ม. ต่อวินาที 

ให้ติดตามข่าวสาร พายุมาก็ติดตามสถานการณ์ ใช้เวลา 1 

สัปดาห์น้ำาจะมา เมื่อไหร่น้ำาหลาก น้ำาล้น ไม่สามารถควบคุม

สถานการณ์ได้ ก็ต้องตัวใครตัวมัน” รศ.ดร.เสรีย้ำาคนกรุงติดตาม

สถานการณ์ใกล้ชิด

แล้วภาคอีสานล่ะจะเจอพายุอีกหรือไม่ ดร.เสรีแสดง

ความกังวลว่า จะได้รับผลกระทบจากพายุลูกใหม่ แน่นอน 

แต่จะเป็นอีสานตอนบน ตอนกลาง หรือตอนล่าง ยังระบุไม่

ได้ เพราะแนวโน้มจะไปอีสานกลาง ซึ่งจะซ้ำากับเหตุการณ์

ชัยภูมิและขอนแก่น แต่ถ้าพายุเข้าอีสานตอนบนไป ก็จะไปที่

จ.อุดรธานี และหนองคาย

“เส้นทางพายุไม่แน่นอนจริงๆ ผมมีประสบการณ์คาด

การณ์พายุที่ จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง จะตก 160 มิลลิเมตร

ต่อชั่วโมง เส้นทางผ่านนครราชสีมา คล้ายสภาพอากาศปี 2553 

ที่น้ำาท่วมปากช่อง คิดว่าปีนี้ปากช่องไม่รอดแน่ เป็นการประเมิน 

3 วันล่วงหน้า แต่ปรากฏว่าเส้นทางพายุเปลี่ยนขึ้นไปด้านบน

แทน แต่พอคาดการณ์ 1 วัน ล่วงหน้าก็ผ่านไปทาง จ.ชัยภูมิ 

เส้นทางที่ไปแปรปรวนตลอด ต้องติดตาม สุดท้ายปากช่องไม่

โดน เพราะไปที่ชัยภูมิแทน” รศ.ดร.เสรีกล่าว

นอกจากนี้ รศ.ดร.เสรียังย้ำาเรื่องผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ จะทำาให้ โลกเจอกับภาวะฝน

ตกหนักขึ้น 2-3 เท่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุก 1 องศา จะมีความ

ชื้นเพิ่มขึ้น 7-10% พอหมดฝน เจอแล้ง และจะแล้งหนักขึ้น 

4 เท่า เพราะอุณหภูมิสูงขึ้น น้ำาระเหยมากขึ้น รวมถึงระดับ

น้ำาทะเลจะสูงขึ้น อย่างอ่าวไทยระดับน้ำาจะเพิ่มขึ้น 30-40 

เซนติเมตร อีก 80 ปี จะเพิ่มขึ้น 1.50-2 เมตร ขึ้นกับผู้นำาโลก

ที่จะเจรจาโลกร้อนกันเดือนพฤศจิกายนนี้ สหประชาชาติส่ง

สัญญาณเตือนภัย และระบุไม่มีประเทศใดที่รายงานบรรลุเป้า

หมายลดอุณหภูมิ อีก 10 ปีข้างหน้า เป้าหมายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนไม่เกิดขึ้นแน่นอน ถึงเวลาปรับตัวอยู่กับการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อม เพราะเป็นผลพวงจากพฤติกรรมเรา ยิ่งภัยโควิด

เกิดขึ้น ยากที่จะหยุดการพัฒนา.

น้ำายมเป็นตัวขังไม่ให้น้ำาระบายได้ เช่นเดียวกับในพื้นที่ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา

ตอนบนก็เช่นกัน แม้น้ำาเหนือมาน้อย แต่ปริมาณน้ำาจากด้านข้างเข้ามา

มาก ผลกระทบจากพายุจึงเป็นปัจจัยสำาคัญ

นอกจากนี้ ไทยยังจะเจอพายุอีกลูก ซึ่งมีกำาลังแรงกว่าพายุเตี้ยน               

หมู่ด้วย อาจจะเป็นไต้ฝุ่น ซึ่งจะเข้าภาคกลางของประเทศเวียดนาม 

ช่วงวันที่ 8-10 ต.ค.นี้ ซึ่งต้องเฝ้าติดตามจะเข้าไทยเส้นทางไหน และ

ลูกที่สองอาจจะมีตามมาอีกวันที่ 13-15 ต.ค. ซึ่งเราต้องเชื่อว่ามีพายุไว้

ก่อน เพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต้องบริหารแข่งกับเวลาด้วย 

ถ้ารอให้รู้ว่าพายุมาแน่นอน จะเหลือเวลาน้อยในการจัดการน้ำา เพราะ

อนาคตข้างหน้าไม่แน่นอน ในต่างประเทศยังต้องสร้างภาพจำาลองฉาย

ขึ้นมา เมื่อตรงกับความจริง ก็หยิบภาพฉายนี้มาวางแผนและจัดทำา

มาตรการ ถ้าประเทศไทยทำาแบบนี้ รพ.ชัยภูมิจะไม่ถูกน้ำาท่วมหนัก

“ฉะนั้น เราต้องบริหารความเสี่ยงให้ได้ ถ้าเข้ามาเหนือเขื่อน

ภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ไม่เป็นไร เพราะเขื่อนมีปริมาตรรับได้ แต่ถ้า

พายุเข้ามาใต้เขื่อน ที่นครสวรรค์ สุโขทัย พิษณุโลก จะหนักนะ หรือ

ถ้าเข้ามาต่ำากว่าเขื่อนเจ้าพระยาอีก จะหนักในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง เกิด

น้ำาท่วมทุ่ง ปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมจะเหมือนกรณีน้ำาท่วมนิคม

อุตสาหกรรมบางปู น้ำาระบายออกไม่ได้ เพราะมีคันกั้นน้ำาสูงมากใน

ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา ตั้งแต่ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ต้องประเมินความ

เสี่ยง ว่าจะมาเส้นไหน และมีคำาตอบ ส่วนคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด อย่าให้ความ

สำาคัญกับน้ำาเหนือมาน้อย แต่ให้ความสำาคัญกับฝน”

รศ.ดร.เสรีกล่าวว่า ขณะนี้กำาลังทำาแบบจำาลองคาดการณ์น้ำา

ท่วมพื้นที่ภาคกลาง กรณีระบายน้ำา 2,800 ลบ.ม.ต่อวินาที และมี

พายุพาดผ่านภาคกลาง ฝนตกหนักเข้ามาเติม ผลปรากฏว่า พื้นที่ลุ่ม

น้ำาเจ้าพระยาทั้งหมดจะมีปัญหาแน่นอน มีบทเรียนจากเตี้ยนหมู่แล้ว 

ชัดเจนฝนจากพายุอันตราย พึงระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

เมื่อถามถึงศักยภาพพื้นที่รับน้ำาในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง เพื่อหน่วง

น้ำา ดร.เสรีบอกว่า ปัจจุบันไหลผ่านเจ้าพระยาอยู่ที ่2,600 ลบ.ม.ต่อ

วินาทีก็เหนื่อยแล้ว ถ้าผันมาทางลุ่มแม่น้ำาน้อย คนก็ลำาบากเพราะเกิน

ศักยภาพรับได้ ถ้าเพิ่มมา 3,000-3,500 ลบ.ม.ต่อวินาที จะหนักแน่ 

เกาะเมืองอยุธยาจะถูกกระทบแบบน่ากลัว แต่ถามว่า จะตัดยอดน้ำา

ได้หรือไม่ เพราะขณะนี้ระดับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาต่างจากปี 54 แค่ 

1 เมตร โดยวันนี้อยู่ที่ 17 เมตร ระดับน้ำาทะเลปานกลาง (รทก.) แต่ปี 

54 อยู่ระดับ 18 เมตร รทก. ซึ่งถ้ามีฝนตกหนักจากพายุเข้ามาอีก ถาม

ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะรับได้มั้ย คันกั้นน้ำา ประตูน้ำาจะแตกอีกหรือไม่ 

จับสัญญาณน้ำาท่วมปี 64 จะซ้ำารอยมหาอุทกภัยปี 54 หรือไม่?

เจอตกหนักเป็นอีกประเด็นที่ต้องมีแผนรับมือ นักวิชาการน้ำาชี้ว่า 

ต้องผลักดันโครงการเจ้าพระยาเดลตา เพื่อสร้างสมดุลใหม่ ลด

พื้นที่ปลูกข้าว เปลี่ยนมาเพาะปลูกพืชชนิดอื่น เพราะแนวโน้ม

ประชากรลดลง แรงงานภาคเกษตรไม่มี ราคาข้าวของไทยสู้เพื่อน

บ้านไม่ได้ ประโยชน์อีกทางยังเป็นการเพิ่มพื้นที่รับน้ำานองของลุ่ม

เจ้าพระยา ทำาให้น้ำาท่วมอยู่ในระดับจัดการได้ น้ำาแล้งก็จัดการได้ 

อยากชวนกันคิดแก้ไข ไม่ใช่เมืองก็เติบโต โครงสร้างพื้นฐาน ถนน 

รถไฟ แต่ขาดการเชื่อมโยงเรื่องจัดการน้ำา

มีหลายเสียงออกมาพูดว่าน้ำาท่วมปีนี้จะซ้ำารอยกับปี 54 คน

กรุงจะเจอกับมหาอุทกภัย ในมุมมองของ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์                                          

ผู้อำานวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ฝนตกในภาคเหนือค่า

เฉลี่ยน้อยกว่าปกติ แต่ปัจจุบันปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยแล้ว แต่

ยังน้อยกว่าปี 2554 จะเห็นว่า น้ำาเหนือมาน้อยกว่า 10 ปีที่แล้ว 

จากข้อมูลกรมชลประทานปริมาณน้ำาระบายผ่านแม่น้ำาเจ้าพระยา

อยู่ที่ 2,600-2,800 ล้าน ลบ.ม.ต่อวินาที แต่อย่าประมาท เพราะยัง

ระบายน้ำาผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่ถึง 3,700 ล้าน ลบ.ม.จึงเหมือน

ปี 54 ไม่ได้

นักวิชาการด้านภัยพิบัติยกตัวอย่างกรณี จ.สุโขทัย ทุกปีมีน้ำา

มาจากแพร่ แต่ปีนี้แพร่ไม่มีน้ำา ระดับน้ำายมต่ำากว่าตลิ่ง แต่สุโขทัย

ทำาไมท่วมรุนแรง โดนตีมาจากทางตะวันตก ขณะที่พนังกั้นน้ำาริม

คนกรุงเทพฯ ต้องเตรียมความพร้อมรับ

สถานการณ์น้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยาที่อาจมีระดับน้ำา

สูงขึ้น ตามที่กองอำานวยการน้ำาแห่งชาติ (กอนช.) ได้

ประเมินปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำา

เจ้าพระยาตอนบนและลุ่มน้ำาป่าสัก คาดว่ามีน้ำาหลาก

จากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำาเจ้าพระยาไหลลงเหนือ

เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวัน

ที่ 1-5 ต.ค.64 ขอให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำาแม่น้ำา

เจ้าพระยา 11 ชุมชน 239 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 เขต 

ติดตามสถานการณ์น้ำาอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย 

• เขตดุสิต ชุมชนซอยสีคาม (ซอยสามเสน 19 

ช่วงปลาย) จำานวน 9 ครัวเรือน ชุมชนราชผาทับทิม

ร่วมใจ (เชิงสะพานกรุงธนฯ) จำานวน 16 ครัวเรือน 

ชุมชนปลายซอยบิตตาคาม (ซอยสามเสน 13 ช่วง

ปลาย) จำานวน 84 ครัวเรือน

• เขตพระนคร ชุมชนท่าวัง จำานวน 9 ครัวเรือน

• เขตสัมพันธวงศ์ ชุมชนวัดปทุมคงคา (ท่าน้ำา

สวัสดี) จำานวน 12 ครัวเรือน ชุมชนตลาดน้อย 

จำานวน 1 ครัวเรือน

• เขตบางคอแหลม ชุมชนหลัง 

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำานวน 10 ครัวเรือน ชุมชน

วัดบางโคล่นอก จำานวน 10 ครัวเรือน

• เขตยานนาวา ชุมชนโรงสี ถนนพระราม 3 

จำานวน 60 ครัวเรือน

• เขตบางกอกน้อย ชุมชนดุสิต นิมิตรใหม่ 

จำานวน 16 ครัวเรือน

• เขตคลองสาน ชุมชนเจริญนคร ซอย 29/2 

จำานวน 12 ครัวเรือน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำา

ผ่านทางเว็บไซต์ของสำานักการระบายน้ำา https://dds.

bangkok.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง.

7 เขต กทม.เตรียมรับมือ
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อ่ยถึง ซู ธอมป์สัน (Sue Thompson) 

นักร้องคันทรีป๊อป สิ่งแรกที่หลาย

คนมักนึกถึงคือเพลง  Sad Movies 

(make me cry) ที่เธอร้องฮิตไว้ตั้งแต่ปี 

1961 จำาได้ดีว่าช่วงนั้นนักร้องหญิงบ้าน

เราที่ร้องเพลงสากลแทบทุกคน อาทิ เตือน

ใจ โพธิสุวรรณ นักร้องวงดริฟเตอร์ส, ผุสดี     

อนัคฒมนตรี นักร้องวงยุวศิลป์ รวมทั้งสดใส 

แจ้งกิจ ที่มักนำาเพลงนี้ ไปร้องออกรายการ

ทีวีเป็นประจำา ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานถึง 

60 ปี แต่เรามักจะได้ยินเพลง Sad Movies 

(make me cry) อยู่เสมอตามคลื่นวิทยุเพลง

สากลเก่า รวมทั้งตามงานสังสรรค์เหล่า ส.ว. 

และตามร้านคาราโอเกะซึ่งมีให้ร้องเกือบทุก

แห่ง ไม่เพียงเท่านั้น ซู ธอมป์สัน ยังมีเพลง

ฮิตอีกหลายเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำาของ

ผู้ผ่านชีวิตในยุคโก๋หลังวัง อย่างเช่นเพลง 

Norman, Willie can, Nine little teardrops, 

If the boy only knew, Tonight (Could be 

the night) ระยะหลัง ซู ธอมป์สัน เปลี่ยนมา

ร้องเพลงแนวคันทรี มีเพลงฮิตติดชาร์ตอยู่บ้าง 

แต่ความนิยมชมชอบอาจมีไม่เท่าช่วงที่ร้อง

เพลงป๊อปเอาใจวัยรุ่น ซู ธอมป์สัน เสียชีวิต

ด้วยโรคสมองเสื่อม (Alzheimer’s disease) 

ที่บ้านพักในเมืองพาห์รัมป์ (Pahrump) รัฐ

เนวาดา เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 23 กันยายน 

2021 ขณะมีอายุ 96 ปี 

ซู ธอมป์สัน มีชื่อเดิมว่า อีวา ซู แมค

คี (Eva Sue McKee) เธอเปลี่ยนมาใช้ชื่อ 

ซู ธอมป์สัน เมื่อเข้าสู่วงการเพลง ธอมป์สัน

เธอเลือกจากรายชื่อในหนังสือสมุดโทรศัพท์ 

ซู ธอมป์สัน เกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 

1926 ที่เมืองเนวาดา รัฐมิสซูรี พ่อทำางาน

เป็นกรรมกร ส่วนแม่เป็นพยาบาล ซูฉาย

แวว ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็ก นักร้องและ

ดาราคนโปรดของเธอคนหนึ่งคือ ยีน ออทรี 

(Gene Autry) ที่ร้องเพลงสไตล์คาวบอยสวิง 

และ เข้าประกวดแข่งขันร้องเพลงที่โรง

ละครซานโฮเซ เธอชนะเลิศประกวด ทำาให้

เธอได้รับเชิญไปปรากฏตัวร้องเพลงตาม

รายการโทรทัศน์และวิทยุรายการหนึ่งเป็น

รายการประเภทเพลงคาวบอยสวิง ของดูด 

มาร์ติน (Dude Martin’s Roundup band) 

เธอกลายเป็นนักร้องขวัญใจในรายการ

ที่ได้รับเชิญมาบ่อยครั้ง ยุคต้นทศวรรษ 

1950s ดูด มาร์ติน ย้ายจากซานโฮเซมาทำา

รายการทีวีที่แอลเอ ความนิยมชมชอบใน

รายการมีไม่แพ้ช่วงที่อยู่ซานโฮเซ พลอย

ทำาให้ซู ธอมป์สัน เป็นที่รู้จักในแวดวงเพลง 

เมื่อสังกัดเมอร์คิวรีเซ็นสัญญาวง Dude 

Martin’s Roundup ดูด มาร์ติน เลือกเพลง 

You belong to me ที่พีวี คิง แต่ง และ

เร็ดด์ สจ๊วต ขับร้องมาบันทึกเสียงในปี 

1952 โดยมี ซู ธอมป์สัน ร้องโซโล แต่ขาด

ประชาสัมพันธ์ จึงไม่ได้รับความสนใจ เมื่อโจ 

สแตฟฟอร์ด ได้ยิน ชอบใจ เธอนำามาขับร้อง

อีกครั้งในปีเดียวกันนี้ ด้วยเสียงนุ่ม หวาน 

เย้ายวนเสน่ห์ ทำาให้เวอร์ชัน You belong to 

เขียนโดยจอห์น ดี ลูเดอมิลก์ เช่นกัน มาถึง

ปี 1962 มีเพลงฮิตติดชาร์ตท็อป 100 อยู่ 3 

เพลง เริ่มจาก  Two of a kind (#42), Have 

a good time (#31) เขียนโดย Boudleaux 

and Felice Bryan เพลงนี้โทนี เบนเนตต์เคย

บันทึกเสียงมาก่อน และ James (Hold the 

ladder steady (#17) อีกเพลงหนึ่งติดอันดับ 

112 ได้แก่ If the boy only knew ซึ่งอยู่ด้าน

หลังของซิงเกิล Have a good time ปี 1963 

ซู ธอมป์สัน มีเพลงฮิตติดชาร์ตอยู่เพลง

เดียว ได้แก่ Willie can (#78) ซึ่งเขียนโดย 

Boudleaux and Felix Bryan เช่นกัน เพลง

ฮิตติดป๊อปชาร์ตเพลงสุดท้ายของซู ธอมป์

สัน ได้แก่ Paper Tiger (#23) ในปี 1965 

ซึ่งเขียนโดยจอห์น ดี ลูเดอมิลก์ หลายเพลง

ของเธอที่ไม่ติดชาร์ต แต่ได้รับความนิยม

ในบ้านเรา และอีกหลายประเทศในเอเชีย 

ได้แก่ Nine little tear drops, What’s wrong 

Bill และ Tonight (Could be the night)

ปี 1966 ยุคสงครามเวียดนาม 

อเมริกาส่งทหารเข้าประจำาการตามฐานทัพ

ในเวียดนาม การสู้รบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซู     

ธอมป์สัน เป็นหนึ่งในนักร้องและดาราที่ร่วม

ขบวนกับหน่วยสันทนาการ USO ไปให้ความ

บันเทิงกับเหล่าทหารอเมริกันตามสมรภูมิ

ต่างๆ ในเวียดนาม สำาหรับซู ธอมป์สัน มี

แค่นักดนตรีแบ็กอัพ 3 คนที่ไปกับเธอ ทำาให้

สามารถเข้าไปให้ความบันเทิงตามสมรภูมิใน

ป่าลึก มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอพบกับทหารนาย

หนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก เธอพูดให้

กำาลังใจ ปลอบประโลม แต่ทหารผู้นั้นไม่ฟัง 

ตะโกนว่าผมต้องการอย่างเดียวคือเจอกับ

แม่ผม หลายปีต่อมาขณะที่ซู ธอมป์สัน ไป

ร้องเพลงที่คลับแห่งหนึ่งในฮาวาย เธอได้พบ

กับทหารผู้นั้นอีก ที่แปลกใจคือทหารผู้นั้น

เธอฝันเสมอว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ อยากเจริญ

รอยตามเป็น  Singing Cowgirl ในวันเกิด

ครบ 7 ขวบ แม่ซื้อกีตาร์มือสองให้เป็นของ

ขวัญวันเกิด เธอฝึกซ้อมร้องเพลงตั้งแต่นั้น

มา ครั้นย่างเข้าสู่ทศวรรษ 1930s เกิดพายุ

ฝุ่น (Dust Bowl) รุนแรงพัดผ่านที่ราบทาง

ภาคกลางของอเมริกาอยู่หลายปี ทำาให้เกิด

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำาไปทั่ว ครอบครัวจำาต้อง

ย้ายไปอยู่เมืองซาคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย 

ครอบครัวทำางานเก็บผักผลไม้ในไร่ ขณะ

ที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย ครอบครัว

ย้ายถิ่นฐานอีกครั้งไปอยู่ที่เมืองซานโฮเซ

ในปี 1944 กลางคืนเธอร้องเพลงตามคลับ

เล็กๆ ในเมือง ส่วนกลางวันทำางานที่โรงงาน

ประกอบชิ้นส่วนอาวุธ ช่วงนั้นอเมริกายัง

อยู่ภาวะสงครามกับญี่ปุ่นและเยอรมนี ช่วง

นี้ที่ซู ธอมป์สัน พบรักและแต่งงานกับทอม 

แกมบัว เธอให้กำาเนิดลูกสาวกับเขาคน

หนึ่ง ชีวิตแต่งงานไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ หลัง

สงครามโลกยุติลง 2 ปี ในปี 1947 เธอหย่า

ขาดจากสามี มายึดอาชีพนักร้องเป็นหลัก 

me ของโจ สแตฟฟอร์ด กลายเป็นเพลงฮิต

ติดชาร์ต มาถึงยุคทศวรรษ 1960s คณะนัก

ร้องดูวอป The Duprees นำามาร้องประสาน

เสียง กลายเป็นเพลงฮิตอีกครั้ง ซู ธอมป์สัน 

พูดเสมอว่า You belong to me คือเพลง

โปรดที่สุดเพลงหนึ่งของเธอ จากความใกล้

ชิด ทำาให้ซู ธอมป์สัน แต่งงานเป็นครั้งที่สอง

กับดูด มาร์ติน ขณะเดียวกันดูด มาร์ติน รับ

นักร้องใหม่ชื่อ แฮงก์ เพนนี มาร่วมงานใน

ปี 1952 ความใกล้ชิดระหว่างซู ธอมป์สันกับ

แฮงก์ เพนนี เกิดขึ้นเป็นระยะๆ จนกระทั่ง

เวลาผ่านไปปีเศษ ซู ธอมป์สัน ตัดสินใจแยก

ทางกับดูด มาร์ติน และแต่งงานเป็นครั้งที่ 3 

กับแฮงก์ เพนนี อยู่ด้วยกันจนถึงปี 1963 จึง

แยกทาง แต่ด้านปรากฏตัวร้องเพลงด้วยกัน

ตามที่สาธารณะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ 1950s 

ช่วงที่อยู่กับดูด มาร์ติน เธอมีสัญญาอัดแผ่น

เสียงกับค่ายเมอร์คิวรีด้วย เพลงที่บันทึก

เสียงเป็นเพลงคันทรี เพลงที่เธออัดเสียงไม่

ได้รับความสนใจเท่าที่ควร จนกระทั่งในปี 

1961 เธอได้พบกับรอย เอคัฟฟ์ (Roy Acuff) 

แห่งสำานักพิมพ์ลิขสิทธิ์เพลง Acuff-Rose ซึ่ง

ชอบสไตล์การร้องและเสียงร้องของเธอ เขา

แนะนำาให้ไปพบกับผู้บริหารสังกัด Hickory 

Records ที่เขาเป็นหุ้นส่วนด้วย เธอสอบ

ผ่านได้เซ็นสัญญากับค่าย Hickory ช่วงนั้น

ซู ธอมป์สัน อายุ 35 ปี ไม่ใช่ทีนเอจ แต่

ด้วยความที่เธอมีน้ำาเสียงสดใส บริสุทธิ์ เฉก

เช่นเสียงเด็กสาว 

สังกัด Hickory 

เลือกเพลง Sad 

Movies (make 

me cry) ที่เขียน

โดยจอห์น ดี ลูเดอ 

มิลก์ (John D 

Loudermilk) ให้

เธอบันทึกเสียง 

เนื้อหาพูดถึงเหตุ

เกิดในค่ำาคืนหนึ่ง 

เมื่อเพื่อนชาย

บอกกับสาวคน

รักว่าคืนนี้มาพบ

เธอไม่ได้เพราะ

ติดงานที่ออฟฟิศ 

เธอเลยตัดสินใจไปนั่งดูหนังคนเดียว ขณะ

นั่งอยู่ในโรงหนัง เธอเห็นเพื่อนชายคนดัง

กล่าวพาสาวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเธอมาดู

หนัง หนัง แทนที่จะสนุกกลายเป็นหนังเศร้า

ขึ้นมา Sad Movies (make me cry) กลาย

เป็นเพลงฮิตติดอันดับ 5 บิลบอร์ดป๊อป

ชาร์ต จุดประกายให้นักฟังเพลงทั่วโลกได้

รู้จักชื่อ ซู ธอมป์สัน จากนั้นตามด้วยเพลง

ฮิต Norman ที่ขึ้นถึงอันดับ 3 ป๊อปชาร์ต 

พาแม่มาพบเธอด้วย ซู ธอมป์สัน เคยเล่าให้                                              

นักข่าวฟังว่า ช่วงที่อยู่เวียดนาม เธอคงเจอ

กับสารเคมี Agent Orange ด้วย เพราะกลับ

มาอเมริกา เธอป่วยหนักอยู่หลายเดือน แต่

นั่นไม่ได้ทำาให้เธอเสียกำาลังใจ ปีรุ่งขึ้น เธอ

กลับมาเอเชียอีกครั้ง เดินทางไปให้ความ

บันเทิงตามฐานทัพอเมริกันที่โอกินาวา 

ฮ่องกง และฟิลิปปินส์ ครั้งนี้ ไม่ได้กลับไป

เวียดนาม 

ครั้นกลับมาอเมริกาเธอกลับเข้าสู่

วงการ เพลงอีกครั้ง คราวนี้มุ่งเน้นกับเพลง

คันทรี เธอบันทึกเสียงอัลบั้มกับดอน กิบสัน 

สองแผ่นในช่วงทศวรรษ 1970s  ชุด The 

Two of us together กับชุด Oh, How love 

changes ระหว่างปี 1971-76 ซู ธอมป์สัน 

มีเพลงฮิตติดคันทรีชาร์ตถึง 12 เพลง ที่โดด

เด่น อาทิ I think they call it love, Candy 

and roses, Good old fashioned country 

love, Never naughty Rosie หลังจากใช้ชีวิต

อยู่แนชวิลล์ ทำางานเป็นโฆษกจัดรายการ

วิทยุซึ่งถ่ายทอดจากคลับ Palomino ในแอล

เอ เธอตัดสินใจย้ายไปอยู่ลาสเวกัส เธอพบ

รักและแต่งงานกับเท็ด เซอร์นา เพื่อนเก่า

ครั้งไฮสกูลในปี 1993 อยู่ด้วยกันจนเขาเสีย

ชีวิตในปี 2013 เวลาที่มีอยู่ ซู ธอมป์สัน ร้อง

เพลงตามกาสิโนในลาสเวกัส ช่วงหลังที่เธอ

พบว่าป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม เธอหยุดร้อง

เพลง แต่มักเห็นเธอปรากฏตัวตามงานการ

กุศล และวันเกิดเพื่อนสนิท

ซู ธอมป์สัน จากไปเมื่อวันที่ 23 กัน 

ยายน 2021 ที่บ้านพักในเมือง พาห์รัมป์ รัฐ

เนวาดา ขณะมีอายุ 96 ปี.

อาลัย‘ซู ธอมป์สัน’

Stories by Rabindranath Tagore

tories by Rabindranath 

Tagore หรือ เรื่องเล่าโดย   

รพินทรนาถ  ฐากูร บอกชัด

ว่าซีรีส์ที่คว้ารางวัล อินเดียน เทเลวิ

ชั่น อคาเดมี อวอร์ดส สาขามินิซีรีส์ยอด

เยี่ยม เมื่อปี 2016 ดัดแปลงมาจากงาน

เขียนของ รพินทรนาถ ฐากูร นักเขียน

เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

เมื่อปี 1913 

ทำาให้หรือเนรมิตงานเขียน นิยาย

และเรื่องสั้น 20 เรื่องของท่านรพินทร 

นาถให้มีชีวิต เป็นซีรีส์ 26 ตอน โดยอนุ

รัก บาสุ ที่ติดอันดับผู้กำากับบอลลีวูดที่ดี

ที่สุดในยุคนี้ เปิดด้วยมินิซีรีส์ 3 ตอนจบ  

Chokher Bali ที่ดัดแปลงมาจาก Speck 

in the Eye นิยายเมื่อปี 1901 เรื่องของ

ม่ายสาวปิโนดินี ที่เข้ามาเป็นมือที่สาม 

สร้างความร้าวฉานในชีวิตแต่งงานของ

มหินกับอชาลตา ทั้งที่ตัวเองมีใจให้กับ    

เบฮารี ญาติผู้น้องของฝ่ายชาย ตามด้วย

ถ่ายทอดความคิด 

ความรู้สึกของตัว

ละคร ส่วนนัก

แสดง ทำาหน้าที่

ของตัวเองได้ดี

เนื้อหา

ของนิยายและ

เรื่องสั้นที่นำามา

ร้อยเรียงเข้า

ด้วยกัน สะท้อน

สังคมอินเดียผ่าน

หน่วยเล็กที่สุด

ครอบครัว ฉาก

หลังสอดแทรก

เหตุการณ์ใน

ประวัติศาสตร์ 

การต่อสู้เพื่อ

ปลดแอกจาก

อังกฤษ อย่างการ

เผาเสื้อผ้าตะวัน

ตกของนักศึกษา 

แต่จากเรื่องเปิด

ซีรีส์ Chokher 

Bali และอีก

หลายเรื่องที่

เลือกมา อาทิ  

Maanbhanjan 

- Fury Appeased, Shasti - Punishment, 

Nastanirh -  The Broken Nest และที่

สำาคัญเสียงบรรยายของคนเล่า บอกชัดว่าธีม

เรื่องสั้น

และนิยาย 

จาก  Atithi 

ดัดแปลง

จาก The 

Guest เรื่อง

สั้น เมื่อปี 

1895   เรื่อยไปจนถึง 

Musalmaner Golpo 

ดัดแปลงมาจากเรื่อง

สั้นในปี 1941 The 

Story of a Muslim 

Woman ไม่เรียงตาม

ลำาดับตามปีของนิยาย

และเรื่องสั้น แต่ร้อย

เรียงเข้าด้วยกันได้

อย่างลื่นไหลในแบบ

รวมเรื่องสั้นสไตล์หลายชีวิต เชื่อมต่อเรื่อง

หลากแนว จากดรามาครอบครัว รักสามสี่

เส้า เรื่องผี ตลกร้าย สืบสวน ที่มีลีลาการ

ดำาเนินเรื่องต่างกันไป จากละครหลังข่าว 

การพูดคุยเคลียร์ใจ จดหมายลาสามี ได้

อย่างไร้รอยต่อ ผ่านตัวละคร คนร่วมทาง 

คนผ่านทาง เพื่อนบ้าน คนงาน และปากคำา

ของคนเล่าเรื่อง 

ฉากบ้านเมือง ทั้งในเมือง ชนบท 

เสื้อผ้า หน้าผม นำาเราย้อนเวลากลับไปสู่

อินเดียในช่วงปลายศตวรรษ 19  ต้น 20  

ได้อย่างสมจริง โดดเด่นสำาหรับงานภาพ 

สวยราวกับภาพวาด ด้วยองค์ประกอบ แสง 

เงา สำาหรับแสง เล่นกับสีเหลืองที่นักวิจารณ์

แถวหน้าบอกว่าเป็นเหลืองอำาพัน ไม่เพียง

ทำาให้นักแสดงหญิงงาม แต่ยังสื่ออารมณ์ 

ความรู้สึกของตัวละครหญิง และที่มีบทบาท

ในการดำาเนินเรื่องคือเพลง ผลงานการ

ประพันธ์ของท่านรพินทรนาถทำาขึ้นใหม่ ไม่

เพียงบอกเล่าบรรยายสภาพบ้านเมือง แต่ยัง

หลักของซีรีส์ชุดนี้ว่าด้วยเรื่องของผู้หญิง 

นำาเสนอชีวิตของผู้หญิงอินเดีย นิยาม

ด้วยภาษานักวิชาการสายสตรีนิยม คือ 

สะท้อนชีวิตของผู้หญิงในระบบปิตาธิป

ไตย ชีวิตของผู้หญิงแบบละครหลังข่าว 

สะท้อนค่านิยมในสังคม โดยเฉพาะเรื่อง

การเลือกคู่ ที่ถูกกำาหนดโดยครอบครัว 

การคลุมถุงชน ที่นำาไปสู่เรื่องรักสามเส้า 

การนอกใจ ปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้ ความ

รุนแรงในครอบครัว ไม่ได้นำาเสนอด้านผู้

หญิง แต่ยังมีด้านฝ่ายชาย ที่อึดอัดด้วย

กรอบของสังคมไม่กล้าเป็นขบถต่อพ่อแม่ 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของวรรณะ 

ศาสนา การแต่งงานข้ามวรรณะ ข้าม

ศาสนา เป็นเรื่องต้องห้าม และตราบาป

ของหญิงม่าย เป็นตัวกาลกิณี ไม่มีโอกาส

ที่จะแต่งงานใหม่ 

แมจ้ะวา่ดว้ยวบิากกรรมของผูห้ญิง 

แต่ตัวละครผู้หญิงของท่านรพินทรนาถก็

เป็นผู้หญิงเก่ง ผู้หญิงแกร่ง มีความคิด

อ่าน มีปัญญา รู้หนังสือ มีพฤติกรรมที่

เป็นขบถต่อธรรมเนียมประเพณี ออก

นอกลู่นอกทาง ก้าวข้ามเส้นศีลธรรมอันดี

งาม เป็นชู้ทางใจและทางกาย ทำาให้เห็น

ว่าผู้หญิงมีหัวใจ มีอารมณ์ มีความรู้สึก

บทสรุปของผู้หญิงมีทั้งสวยและไม่

สวย แต่ก็ทำาให้เห็นว่าหากมีสติ มีปัญญา 

มีการศึกษา ผู้หญิงสามารถยืนหยัดด้วย

ตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ชาย 

Stories by Rabindranath Tagore 

เป็นซีรีส์คุณภาพ ไม่ควรพลาดเป็นอย่างย่ิง. 
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‘รสเอกโอชา’เกาเหลาเนื้อตุ๋น

ริมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี

ปดาห์น้ีขอเอาใจสาวกก๋วยเต๋ียว

เนื้อวัว พาไปชิมก๋วยเตี๋ยว

เนื้อที่ร่ำาลือกันว่า อร่อยขั้น

เทพ ร้านที่ว่านี้คือ “ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเอก

โอชา” ขึ้นชื่อว่า เอกโอชา ก็แน่นอนว่า

ต้องอร่อยเป็นเลิศและมีรสชาติเด่นเป็น

เอกลักษณ์ไม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

ทั่วไป ทั้งเรื่องความเข้มข้นกลมกล่อม

ของน้ำาซุป และความนุ่มของเนื้อวัวจาก

ฟาร์มโคขุนที่มีคุณภาพชั้นดีและผ่านขั้น

ตอนการตุ๋นเนื้อด้วยสูตรลับเฉพาะจนได้

เนื้อนุ่มอร่อยทุกคำา ไม่มีกลิ่นเหม็นคาว

ที่ตั้งร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเอก

โอชา อยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี มี

ลูกค้าติดอกติดใจถึงกับยกให้เป็นหนึ่ง

ในร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยที่ห้ามพลาด 

ส่วนตัวผมไปกินครั้งแรกแล้วก็ติดใจใน

ความอร่อยจริงๆ แถมยังมีอะไรหลาย

อย่างที่แตกต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

เจ้าอื่นๆ จนต้องตามไปกินอยู่เรื่อยๆ 

เริ่มจากตัวน้ำาซุปที่เคี่ยวจากยาจีน

และสมุนไพรไทยนานาชาติจนได้ซุป

ที่หอมฉุยแบบไม่ใช่น้ำาใสหรือขุ่นจน

เกินไป รสชาติเข้มข้นเป็น

เอกลักษณ์ โดยใช้กระดูก

ส่วนหน้าแข้งวัวนำาไปต้มจน

ไขกระดูกออกรสหวานเป็น

ธรรมชาติโดยไม่ต้องแต่ง

เติมเสริมปรุง เคล็ดลับคือ 

ต้องเผากระดูกส่วนนั้นๆ 

ก่อนต้มในหม้อเพื่อช่วยให้

น้ำาซุปมีความหอมกรุ่นมาก

ยิ่งขึ้น

สว่นเนือ้ววัทีท่าง

ร้านเลือกใช้ของดีมี

คุณภาพจากหลาย

แห่ง เช่น สหกรณ์

โคเนื้อ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ 

กำาแพงแสน ซึ่งมี

ประสบการณ์ด้านโค

ขุนมานานหลายปี ร้าน

นี้มีให้เลือกสั่งทั้งเนื้อ

สดที่ใช้เนื้อสะโพกหั่น

เป็นแผ่นไม่หนาไม่บาง

พอดีคำา และมีเนื้อ

เปื่อยที่เป็นจุดขายของ

ร้านนี้ เลือกใช้ส่วน

เนื้อ 2 แบบคือน่อง

และสามชั้นที่ตุ๋นจน

เปื่อยนุ่ม หั่นเป็นแบบ

ลูกเต๋าที่กินแล้วจะรู้ว่า

เนื้อแน่นแต่ไม่เละหรือ

เหนียวเกินไป และยัง

มีลูกชิ้นเนื้อล้วนที่ปราศจากส่วนผสมของ

แป้งหรือสารอันตราย กินแล้วอร่อยเต็ม

คำา นอกจากนี้ยังมีเครื่องในที่กรุบกรอบให้

เรียกหาได้ตามความต้องการ

ทีเด็ดที่ผมชอบร้านนี้อีกอย่างคือ 

น้ำาจิ้ม ซึ่งมีไว้ให้ลูกค้าได้ลองปรุงเองตาม

ชอบ หน้าตาคล้ายน้ำาจิ้มแจ่ว ประกอบ

ด้วยพริกป่น น้ำาตาลทราย น้ำาปลา น้ำา

มะนาวสดและข้าวคั่วป่น แต่มีเต้าหู้ยี้

กับถั่วลิสงคั่วบดหยาบๆ ให้ผสมลงไป

ด้วย อันนี้จะเลือกใส่ในชามก๋วยเตี๋ยว

หรือจะปรุงเองในถ้วยเล็กๆ ก็ได้ เครื่อง

ปรุงทุกอย่างท่ีร้านน้ีทำาเอง โดยเฉพาะ

พริกน้ำาส้มท่ีไม่เหมือนใครคือ มีส่วน

ผสมของพริกข้ีหนูสวน กระเทียมไทย 

ข่าซอยห่ันเป็นแว่น ท้ังสามอย่างน้ีต้อง

นำาไปค่ัวในกระทะให้มีกล่ินหอมก่อน

แล้วค่อยบดละเอียด ก่อนนำาไปดองใน

น้ำาส้มสายชู ราคาเร่ิมต้นก๋วยเต๋ียวชาม

ละ 79 บาท พิเศษ 89 บาท เกาเหลา 

89 บาท พิเศษ 99 บาท

ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเอก

โอชา เปิดตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. 

หยุดขายทุกวันอาทิตย์ สอบถามเพิ่ม

เติมโทร.084265-1498.

ไขปริศนาคำาถามวีระ ธีรภัทร ข้ามปี-หลังราหูค้นทรัพย์เมือง(1)

รูปดวงเมืองรัตนโกสินทร์ลัคนา

สถิตราศีเมษ

พระราหูจร (๘) เดินอยู่ในราศี

พฤษภระหว่าง 10กันยายน 2563-29 

มีนาคม 2565

เกิดปรากฏการณ์-ราหูค้นทรัพย์

+จันทร์ล่าราหู

แม่หมอสมัครเล่นตอนที่แล้ว ได้ปู

พื้นปรากฏการณ์ราหู (๘) ค้นทรัพย์ในดวง

เพราะระยะ

นั้นจะ เป็นเวลา

ที่พระราหูจร (8) 

เดินตามเข็มนาฬิกา 

(สวนกับดาวอื่น) เข้า

มาสู่ภพที่สอง-ดิน

แดนของการทำา

มาหาได้-การเงิน 

ของพวกท่านที่ ทางโหรเรียกภพกฎุมภะ 

แล้วจะเกิดอาการ ราหูจร (8) ค้นทรัพย์

ชั่วคราวยาวนานปีครึ่ง (เวลาที่พระราหู

จรเดินอยู่ในแต่ละราศี)

ผู้เขียนเองที่พื้นชะตาเดิม ราหู 

(๘) ไม่ได้ค้นทรัพย์มาตั้งแต่เกิด ก็ เจอ

ปรากฏการณ์นี้หลายรอบ คราวที่เจ็บ

แสบที่สุดคือยายตุ่นมาหลอกกู้เงินไปหนึ่ง

แสนบาท ชนิดที่ สามี-ลูกสาว-เจ้าหน้าที่

ธนาคารท่ีไปถอนเงินทักก็ไม่ฟัง (เกิด

อวิชชา เหมือนอะไรบังตา) เมื่อลงทุนฟ้อง

เสียเงินไปอีกสองหมื่นก็ ได้แต่คำาพิพากษา

มา เพราะ หลังจากราหูหยุดค้นทรัพย์แล้ว

ตาสว่างโร่ ได้คิดว่า บังคับคดีก็ไม่คุ้ม-จึง

แทนท่ีจะเสียแสนกลับเพ่ิมเป็นแสนสอง

ส่วนเมืองรัตนโกสินทร์ที่ พื้นชะตา

เดิมพระราหู (๘) ไม่ได้ค้นทรัพย์-แต่สถิต

ในราศีมีนอยู่หลังลัคนา (วงหมึกแดง

ไว้) ก็ถือเป็นดวงแตกอีกประเภทหนึ่ง 

(วันหน้าจะได้อธิบาย) พระราหูดวงเดิม 

วันลอยกระทงตามมา

- พระราหูจร 8 ค้นทรัพย์เมือง

รอบ 1 กุมภาพันธ์ 2545-24 สิงหาคม 

2546 ปูมโหรบันทึกไว้ว่าโรคซาร์สระบาด

+สงครามอิรักเดือดร้อนด้วยราคาน้ำามัน-

แก๊สถ้วนหน้า

ย้อนกลับไปประมาณปลายปี 2562 

เมื่อผู้เขียนไปออกรายการ ฟังหูไว้หู ของ

คุณวีระ ธีรภัทร ออกอากาศทางช่อง 9  

อสมท เมื่อประมาณปลายปี 2562 ที่ถูก

ถามว่าเศรษฐกิจปี 2563 จะดีหรือไม่?

คำาตอบในวันนั้นคือเมืองรัตน 

โกสินทร์ต้องผ่านปรากฏการณ์ราหู

ค้นทรัพย์รอบ 10 กันยายน 2563-29 

มีนาคม 2565 ไปก่อน (จึงจะเห็นลางดี)

การให้คำาตอบวันนั้น ผู้เขียนเองก็

ไม่รู้ว่าปรากฏการณ์ราหูค้นทรัพย์รอบนี้

จะหนักหนาสาหัสขนาดไหน ได้แต่บอก

ปรากฏการณ์ทางโหรไปเท่านั้น

และแล้วลางร้ายก็นำามาก่อน 

เมื่อ 3 มกราคม 2563 โควิด-19 ก็เข้า

ประเทศครั้งแรกโดยนักท่องเที่ยวจีน 

(เชื้อชาติที่ราหูเป็นตัวแทน) ได้สู้กันอย่าง

เก่งช่วงแรก

และแล้วก่อนหน้าเมืองเดินหน้า

เข้าสู่ระยะราหูค้นทรัพย์รอบนี้ที่เริ่ม 10 

กันยายน 2563 ไม่กี่วันลางร้ายก็ปรากฏ

คือวันที่ 3 กันยายน 2563 (ทางโหร-

ชะตากำาเนิด-สำาหรับคนที่ได้เกณฑ์นี้ติดตัว

ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ที่ต้องปิดจุดอ่อน

เรื่องเงินเพื่อหลีกเลี่ยงความเดือดเนื้อร้อน

ใจตลอดชีวิต

สำาหรับคนที่แม้ไม่ได้เกณฑ์นี้ติดตัว

มาตั้งแต่เกิด-ตลอดชีวิต แต่ทุกคนหาจะ

พ้นปรากฏการณ์ ราหูค้นทรัพย์ชั่วครั้ง

ชั่วคราว ก็หาไม่ เรียกกันว่ามีโอกาสเจอ

กันทุกคน ถ้าอายุยืนก็หลายรอบ

(๘) จึงเป็นสื่อบ่งบอกลางร้ายรอจังหวะ

อาละวาดมาเป็นระยะๆ ให้เดือดร้อน

ทุกรอบสิบแปดปี ตามปูมโหรที่บันทึกไว้

เป็นตัวอย่างเช่น

- พระราหูจร 8 ค้นทรัพย์เมือง

รอบ 24 พฤศจิกายน 2507-14 มิถุนายน 

2509 เกิดปรากฏการณ์นักเลงโต (อาการ

ราหู) นำาหน้าเมืองระยะน้ันคือเร่ิมปรากฏ 

การณ์เสียงปืนแตก พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทยเร่ิมต่อสู้กับอำานาจรัฐด้วยอาวุธ

แบบป่าล้อมเมือง (รอบน้ีเร่ิมอาละวาดใน

เมืองด้วยม็อบทะลุฟ้า-ทะลุแก๊ส)

- พระราหูจร 8 ค้นทรัพย์เมือง

รอบ 1 กรกฎาคม 2526-18 มกราคม 

2528 คราวนั้นเหตุใหญ่ด้านเศรษฐกิจคือ

รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดย

คุณสมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังประกาศลดค่าเงินบาท

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2527 จนวุ่นวาย

ทางการเมืองเพราะเกิดเหตุการณ์ คืน

โปรดสังเกตก่อนราหูค้นทรัพย์เจ็ดวัน) 

หลังจากช่วยกันต่อสู้จนไม่พบผู้ติดเชื้อใน

ประเทศมา 101 วัน ไทยก็เจอผู้ป่วยใน

ประเทศนำาก่อน หลังจากนั้นก็เกิดชุลมุน

ชุลเกทั้งดี-ร้าย ตบท้ายด้วยสู้กับสายพันธุ์

เดลตาขณะนี้

ส่วนผลสรุปทางเศรษฐกิจตั้งแต่

โควิด-19 เข้าเมืองจนถึงวันนี้คือ-คน

ไทยผ่านมาหนักหนาสาหัสจนรัฐบาล

ต้องกู้เงินมารับมือการระบาดของโค

วิด-19 จำานวนล้านล้านบาทนำามาก่อน

+ระยะที่ราหูค้นทรัพย์ต้องกู้อีก 5 แสน

ล้านบาท+ขยายเพดานหนี้สาธารณะของ

ประเทศจากเดิมร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 

70 ของรายได้ประชาชาติ+ทุกข์หนักของ

ประเทศชนหนี้ครัวเรือนกระฉูดสูงสุดใน 

รอบ 18 ปี ฯลฯ

นี่ ขนาดรัฐบาลค้นทรัพย์มา

แจกผ่านโครงการต่างๆ มากมายแทบ

กระเป๋าฉีก ชาวบ้านยังเดือดร้อนขนาด

นี้ เพราะ ทางโหรมีอีกหนึ่งปรากฏการณ์

ดวงแตกในเมืองซ้อนเข้ามา คือ จันทร์ ๒ 

หรือประชาชนล่าราหูจร (8) หนี้ชาวบ้าน

จึงกระฉูด

ตอนต่อไปจะได้ขยายผลท่ี

ตอบคำาถามของคุณวีระ ธีรภัทร ว่า                          

หลังปรากฏการณ์ราหูค้นทรัพย์ (+จันทร์  ล่า

ราหู) รอบน้ีผ่านไปแล้ว ลางดี-ร้ายทาง

เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร และคนลัคนาราศี

ใดรอปรากฏการณ์ราหูค้นทรัพย์ต่อจากเมษ.

โปรดรอติดตาม

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า

สั
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12 ในประเทศ

คคลสูญหายหรือสาบสูญมีให้เห็นกันอยู่

เนืองๆ  อย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คงเป็นคดี

ของคุณสมชาย นีละไพจิตร ทนายความ

ที่ทำางานด้านสิทธิมนุษยชนต้องประสบกับ

การหายตัวไปเมื่อหลายปีมาแล้ว ปัจจุบันก็ยังไม่

ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร นอกจากนี้ยังมีอีก

หลายเหตุการณ์อย่างคนที่สูญหายไปในเหตุการณ์ไม่

สงบ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเหตุการณ์ภัย

ธรรมชาติคลื่นยักษ์สึนามิที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย 

ทำาให้ต้องค้นหาคนที่ประสบภัยเป็นจำานวนมาก 

ปัญหาเรื่องบุคคลสูญหายไม่ได้กระทบแค่ผู้ที่หายตัว

ไปเท่านั้น แต่ยังกระทบกับบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้อง

อย่างเช่น สามี ภริยา หรือทายาทของบุคคลสูญหาย

ไม่อาจจะทำาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินมาใช้จ่ายใน

ครอบครัวได้ รวมทั้งธุรกิจต่างๆ ของผู้ไม่อยู่ แตก

ต่างจากกรณีที่บุคคลถึงแก่ความตาย ซึ่งกฎหมาย

กำาหนดให้ทรัพย์สินตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้

ตายตกทอดแก่ทายาท ทายาทจึงมีอำานาจจัดการ

ธุรกรรมต่างๆ ไปได้  ปัญหาเหล่านี้กฎหมายจึง

กำาหนดทางออกในการแก้ไขไว้ในเรื่อง สาบสูญ

กฎหมายเรื่องสาบสูญบัญญัติอยู่ในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีหลักการดังนี้

มาตรา 61 บัญญัติว่า “ถ้าบุคคลใดได้ไปจาก

ภูมิลำาเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้น

ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ตลอดระยะเวลา 5 ปี เมื่อผู้มี

ส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอศาลจะสั่งให้

บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้ระยะเวลาตามวรรค

หนึ่งให้ลดเหลือ 2 ปี

(1) นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลงถ้า

บุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม และหายไปใน

การรบหรือสงครามดังกล่าว 

     (2) นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง

อับปางถูกทำาลายหรือสูญหายไป 

    (3) นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่

ระบุไว้ใน  (1) หรือ (2) ได้ผ่านพ้นไปถ้าบุคคลนั้นตก

อยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น”

มาตรา 62 บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งศาลได้มีคำาสั่ง

ให้เป็นคนสาบสูญให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบ

กำาหนด ระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา 61”

บทบัญญัติดังกล่าวได้กำาหนดทางแก้เป็นทาง

สายหลักว่าต้องดำาเนินกระบวนการทางศาล โดย

ร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลที่สูญหายนั้นเป็นคน

สาบสูญ เมื่อศาลมีคำาสั่งแล้วผลทางกฎหมายก็ถือว่า

ถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินตลอดจนสิทธิหน้าที่ย่อม

ตกแก่ทายาทตามหลักทั่วไปเรื่องมรดก  ธุรกิจต่างๆ 

เมื่อตกทอดแก่ทายาท ทายาทก็สามารถดำาเนินการ

ได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นทางออกของปัญหาลำาดับแรก

ปัญหาลำาดับต่อมาได้แก่เรื่องระยะเวลาที่ต้อง

รอนาน เพราะการที่จะร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ

ได้นั้นต้องรอถึง 5   ปีหรือ 2 ปี แล้วแต่ว่าคนที่

สูญหายนั้นหายไปในช่วงเวลาปกติหรือช่วงที่มี

เหตุการณ์วิกฤต ซึ่งหากต้องรอนานขนาดนั้นคง

ไม่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้  

เช่นมีความจำาเป็นต้องทำาธุรกรรมเพื่อใช้ในกิจการ

จำาเป็นของครอบครัวหรือธุรกิจที่ไม่อาจหยุดชะงัก

อยู่ได้ ปัญหาเหล่านี้ ได้มีมาตรา 48 บัญญัติทางแก้

ปัญหาไว้ว่า “ถ้าบุคคลใดไปเสียจากภูมิลำาเนาหรือ

ถิ่นที่อยู่โดยมิได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำานาจทั่วไป

ไว้ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 

เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอศาล

จะสั่งให้ทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดไปพลางก่อนตามที่

จำาเป็นเพื่อจัดการทรัพย์สินของบุคคลผู้ไม่อยู่นั้นก็ได้ 

เมื่อเวลาได้ล่วงเลยไป 1 ปีนับแต่วันที่ผู้ไม่อยู่นั้นไป

เสียจากภูมิลำาเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีผู้ใดได้รับ

ข่าวเกี่ยวกับบุคคลนั้นประการใดเลยก็ดีหรือ 1 ปีนับ

แต่วันมีผู้ได้พบเห็น หรือได้ทราบข่าวมาเป็นครั้งหลัง

สุดก็ดี เมื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งร้องขอศาลจะตั้งผู้

จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ขึ้นก็ได้”

หมายความว่า แม้ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่

ครบกำาหนดที่จะร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ แต่หาก

ระหว่างนี้เกิดปัญหาความจำาเป็นที่จะต้องจัดการ

ทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ก็สามารถที่จะร้องขอให้ศาล

อนุญาตทำาธุรกรรมเป็นเรื่องๆ ไป และหากครบ 1 

ปีแล้วก็สามารถร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน

เพื่อทำาธุรกรรมต่างๆ ไปได้ตลอดจนกว่าจะมีการ

ร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ

ทั้งหมดเป็นทางออกของกฎหมาย หากใครต้อง

ประสบหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลสูญหายหรือสาบสูญ

แล้ว  เชื่อว่าหลักกฎหมายข้างต้นจะช่วยแก้ปัญหา

ของท่านได้ และท้ายสุดขอให้กำาลังใจว่าปัญหาทุก

ปัญหามีทางออกและแก้ไขได้ ชีวิตคนไม่ว่าจะสูญ

เสียเพียงใดก็ยังคงต้องดำาเนินต่อไป ดังคำากล่าวที่ว่า 

“life must go on”.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘สาบสูญ’

ณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกัน ระหว่าง

เลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ กับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร แต่พรรคการเมืองก็เริ่มมีการหยั่ง

กระแสชาวกรุงเทพฯ กันแล้วว่า ถ้าคนนี้คนนั้นลงสมัครจะขานรับ

มากน้อยเพียงใด

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ยุค จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

เป็นหัวหน้า ก่อนหน้ามีการพูดกันว่าบุคคลที่สนใจจะลงสมัครใน

นามพรรคมีประมาณ 3 คน คือ “ปริญญ์  พานิชภักดิ์” หัวหน้า

ทีมเศรษฐกิจทันสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นบุตรชายของ 

“ดร.ซุป” ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำานวยการใหญ่องค์การการค้า

โลก (WTO)

นอกจากนี้ยังมี ดร.เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 

สามารถ ราชพลสิทธิ ์ที่เคยเป็นรองผู้ว่าฯ กทม.ในช่วงสั้นๆ และ

เป็น ส.ส.หลายสมัย

จากการสืบข้อมูลพบว่า แรกเริ่มมีเพียง “ปริญญ์” เท่านั้น

แสดงเจตจำานง แต่เมื่อเวลาผ่านไปชื่อนี้ก็เลือนหายและเงียบ

ลง และมี “อาจารย์เอ้” สุชัชวีร์เข้ามาแทนที่ ซึ่งเป็นเพื่อนกันกับ   

“ปริญญ์” ว่ากันว่าท่านนี้ ไปพูดคุยกับหลายพรรคการเมือง แต่มา

คลิกที่ “ประชาธิปัตย์”

จนมีข่าวล่าสุดว่า ผู้บริหารของพรรคตัดสินใจเลือก “สุชัช

วีร์” และเมื่อเข้าไปส่องในแฟนเพจทางการของ “อ.เอ้” ก็พบว่า

ลงพื้นที่ปูทางเต็มที่กับสนามแข่งขันพ่อเมืองหลวงแล้ว

ส่วน “ดร.สามารถ” นั้น จิ้งจกในค่ายพระรามหกเผยว่า แม้

เจ้าตัวเหมือนจะต้องการลงสมัคร แต่ก็ไม่ได้แสดงตนพูดชัดเจนใน

เรื่องนี้กับพรรคแต่อย่างใด

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร มองคู่แข่งรอบนี้ตอนนี้ คะแนนนิยม

ประชาธิปัตย์ยังตามหลังอยู่มาก โดยเฉพาะกับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

อดีตรัฐมนตรีคมนาคม สมัยรัฐบาลของ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ไม่

ว่าจะทำาสำารวจความคิดเห็นกี่ครั้ง เขาก็ยังคงครองใจคนกรุงเทพฯ 

ส่วนใหญ่เอาไว้ได้

ประกาศตั้งแต่ไก่โห่ว่าตั้งใจจะลงสมัครเป็นพ่อเมือง เพื่อ

ปชป. VS ศึกผู้ว่าฯ กทม. ประสานรอยร้าว ‘ทร.-ทอ.’

พัฒนาเมืองหลวง แต่ติดภาพที่ว่าเป็นตัวแทนเพื่อไทย เวลานั้นเจ้า

ตัวจึงตัดสินใจลาออก เพื่อลงสมัครในนามอิสระ ให้ประชาชนเลือก

ได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากคนกรุงเทพฯ ยังมีอดีตที่ตามหลอน ยังมีภาพจำาที่

เพื่อไทยและคนเสื้อแดงก่อจลาจลจน กทม.ลุกเป็นไฟ สร้างความ

เดือดร้อนในวงกว้าง ฉะนั้นการที่ “ชัชชาติ” จะลงสมัครในนาม

เพื่อไทย คงจะไม่เป็นการดีสักเท่าไหร่

อย่างไรก็ตาม คู่แข่งขันที่น่ากลัวอีกคนคือ บิ๊กแป๊ะ-

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (อดีต 

ผบ.ตร.) ปัจจุบันประกาศตัวอาสารับใช้พี่น้องชาวกรุง

รายนี้เพียบพร้อมไปด้วยต้นทุน ทั้งประสบการณ์  อำานาจ

บารมี และทุนทรัพย์ เทศกาลทั้งปีใหม่และสงกรานต์ มีการ์ด

อวยพรส่งตรงถึงทุกครัวเรือน แม้ชื่อยังจะไม่ค่อยคุ้นหูชาวบ้าน

เท่าไหร่ แต่เชื่อว่าใกล้ฤดูเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.คงจะได้เห็นความ

เคลื่อนไหวที่เข้มข้นมากกว่านี้

พื้นที่กรุงเทพฯ เคยเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์

มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นสนาม ส.ส.หรือผู้ว่าฯ กทม. แต่ตั้งแต่

ปี 64 คะแนนพรรคประชาธิปัตย์ ไม่สู้ดีนัก ฉะนั้น ศึกผู้ว่าฯ กทม.

ครั้งต่อไปคืองานหิน แต่อย่างไรเสียประชาธิปัตย์ก็ต้องส่งผู้สมัคร

ลง เพราะจะได้เป็นการเช็กเรตติงว่าคะแนนนิยมของพรรคกลับ

มาหรือยัง.

ปิดปีงบประมาณ 2565 เหล่าทัพรับมอบตำาแหน่งกันไป

เรียบร้อย ถึงคราวเร่งทำางาน สะสางปัญหาทั้งภายใน

และภายนอกให้เดินต่อไปได้ เพราะต้องยอมรับว่านับแต่

สถานการณ์ โควิด-19 เป็นต้นมา กองทัพต้องยอมรับกับสภาพ 

“บักโกรก” พอสมควร โดยเฉพาะถูกตัดงบประมาณติดๆ 2 ปี ถูก

เฉือนเนื้องบพัฒนากองทัพ ที่เป็นการจัดซื้ออาวุธโครงการขนาด

ใหญ่ แถมยังถูกขุดคุ้ยตรวจสอบ ผสมโรงกันเข้ากับปัญหาความขัด

แย้งภายในจากผลการโยกย้าย

กองทัพบกเลือกวิธีร่ายยาวงัดข้อมูล ตัวเลข รายละเอียด

รายงานให้เห็นว่าใช้งบฯ ไปทำาอะไรบ้าง แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็น

เหล่าทัพที่ได้เปรียบ เนื่องจากการชะลอการจัดซื้อโครงการยักษ์

ใหญ่ในช่วงนี้ยังไม่จำาเป็นมากนัก เพราะที่ผ่านมาปูพรมซื้อเข้า

ประจำาการเพียงพอต่อการเตรียมความพร้อมไปได้ระดับหนึ่งแล้ว

ที่หนักคือ กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ ในช่วงปีที่ผ่าน

มาเรียกได้ว่า ศึกในกลายเป็นสงครามตัวแทนผ่านสนามของนักการ

เมือง ที่ขาดข้อมูลและไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของความมั่นคง 

ในส่วนของกองทัพเรือ บิ๊กเฒ่า-พล.ร.อ.สมประสงค์  นิล

สมัย ผบ.ทร.คนใหม่ แม้ถูกมองว่าการกลับมาครั้งนี้จะมีการล้าง

ไพ่ สร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้น แต่ดูเหมือนว่า  เจ้าตัวอาจไม่

ใช้วิชา “ล้างแค้น” แก้ไขปัญหา และเลือกใช้นโยบาย “กลับมารัก

กัน” ชูธงนำา เพราะกองทัพเรือมีปัญหาที่ใหญ่กว่าเรื่องส่วนบุคคล

จากผลของการถูกตัดงบฯ การวางแนวทางให้ ทร.ดำารงอยู่

ได้ในภารกิจที่มีอยู่และได้รับมอบหมายเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นปีที่

ท้าทายในการ รักษาใจ คนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

เลยไปถึงกำาลังพลชั้นผู้น้อยที่ทำางานหนักมาหลายปี

อย่าลืมว่า งานหลัก ทร.คือภารกิจ “เรือ” แต่ปัจจุบันมีหน่วย

เฉพาะกิจที่รับบทบาทในการดูแลงานความมั่นคงตามแนวชายแดน

ล้นมือ ไม่ว่าจะเป็น กกล.จันทบุรี-ตราด, นรข. และ ฉก.นย. ใช้งบ

ประมาณมหาศาลในแต่ละปี 

ขณะที่มีเรือกำาลังปลดประจำาการหลายลำา แต่ยังไม่สามารถ

จัดหาเพิ่มเติมได้ เพราะหลายโครงการโดยเฉพาะเรือดำาน้ำาถูก “ตี

หนัก” ในสภา 

ไม่เฉพาะการเมือง แต่ประเทศมหาอำานาจอย่างสหรัฐฯ  ก็

เล็งตรงมาที่ ทร. เสนอสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ โดยเฉพาะทุน

การศึกษา และการช่วยเหลือด้านยุทโธปกรณ์ จากการที่ ทร.ไทย

กำาลังจะมีเรือดำาน้ำาจีนเข้าประจำาการ 

ทางด้าน ทอ.ก็หนักหนาพอสมควร หลัง บิ๊กป้อง-

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ์ผบ.ทอ.เข้ามารับตำาแหน่ง ต้องเจอกับ

ปัญหาสองขั้วในทุ่งดอนเมือง ที่เปิดศึกกันจนข้อมูลโครงการจัดหา

อาวุธไปเข้าทาง “ฝ่ายค้าน” 

ในยุคของ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ต้องยอมรับว่าฝ่าย

เสนาธิการมีบทบาทอย่างสูง การตัดสินใจและการดำาเนินการต่างๆ 

จึงเป็นไปตามข้อมูลที่ได้มา นำาไปสู่ความแตกต่างในการดำาเนิน

การ แต่ในยุคของ “บิ๊กป้อง” ที่แม้จะประกาศในช่วงรับตำาแหน่ง

ว่าสิ่งที่ “แอร์บูล” ทำานั้นถูกต้อง แต่ในแง่ที่เจ้าตัวเติบโตมาในเส้น

ทางนักบินรบ เข้าใจงานด้านยุทธการมากกว่า การพิจารณาในเรื่อง

ต่างๆ จึงน่าจะรอบด้านและมองไปข้างหน้า 

แม้ โผผู้การที่ออกมา สาย P&D ที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายของ  

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ได้รับผลกระทบบ้าง แต่ก็เป็นส่วนที่ถูก

มองว่าเกี่ยวเนื่องจากผลของการเมือง 

คงต้องรอดูต่อไปว่า วันที่ 5 ต.ค.นี้ ผบ.ทอ.คนใหม่จะ

แถลงนโยบายออกมาอย่างไร แต่ก็คาดหวังว่าแนวทางจัดการ

ปัญหาจะลดดีกรีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทัพฟ้าได้ เพื่อเดินหน้า

พัฒนา ทอ.ให้เป็นไปตามแผนท่ามกลางงบฯ ทางทหารที่ถูกปรับ

ลดรายปี.จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ข เ

วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กรมการศาสนา  

กระทรวงวัฒนธรรม ภาคีเครือข่ายองค์กร สสส.

ธรรมสภา จัดกิจกรรมโครงการเอตทัคคะและพระ

อริยสาวกในพระพุทธศาสนาต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ เนื่อง

ในโอกาสการก่อตั้งยุวพุทธิกสมาคมฯ ครบ ๗๐ ปี ในครั้งนี้เป็น

เรื่องพระอานนท์ผู้เป็นเลิศ ๕ ด้าน “ผู้เป็นพหูสูต มีสติ มีคติ 

มีธิติและพุทธอุปัฏฐาก” โดยพระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิล

มาน ธมฺมสากิโย) ช่วงที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ 

เป็นการจัดงานออนไลน์ ๑๐๐%

พระเทพศากยวงศ์บัณฑิตกล่าวภายในอุโบสถวัดบวร

นิเวศฯ “ขอเจริญพรสาธุชนที่ใคร่ปฏิบัติธรรม อาตมาทราบว่า

ยุวพุทธิกสมาคมฯ จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาแล้วหลายครั้ง เวลา

เราเข้าไปกราบคารวะพระพุทธรูปตามวัดวาอาราม เราจะไม่

ค่อยเห็นพระอานนท์เถระ แต่เราจะคุ้นเคยกับพระเถระ ๒ รูป

ซ้ายขวาของพระพุทธเจ้าคือ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลา

นะ แต่ถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาจะได้รู้จักพระอานนท์ มีรูป

ปั้นพระอานนท์อยู่ตามวัดวาอารามไม่กี่ที่ในประเทศไทย  พระ

อานนท์ไม่ปรากฏรูปปั้นรูปหล่อตามวัดวาอารามต่างๆ  แต่จะ

เห็นในประเทศพม่าผ่านลัทธิมหายาน พระอานนท์จะอยู่ข้างๆ 

กับพระพุทธเจ้า” 

การที่พระพุทธเจ้าทรงยอมรับศิษยานุศิษย์เป็นพระที่ดี 

ควรแก่การกราบไหว้ ถือได้ว่าเป็นใบประกาศนียบัตรความน่า

เชื่อถือ พระเหล่านั้นไม่ใช่พระธรรมดา ยังมีพระเป็นหมื่นๆ รูป 

แต่มีเพียง ๘๐ รูปเท่านั้นเองที่เป็นเอตทัคคะ เป็นพระดีสมควร

แก่การกราบไหว้ พระอานนท์ไม่ใช่พระแค่เชี่ยวชาญยอดเยี่ยม

เพียงอย่างสองอย่าง แต่พระอานนท์มีความยอดเยี่ยมถึง ๕ 

ด้าน “ผู้เป็นพหูสูต มีสติ มีคติ มีธิติและพุทธอุปัฏฐาก”

พระอานนท์ทำาหน้าที่เป็นเลขาส่วนพระองค์ของ

พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมีเลขาองค์เดียว ในช่วง 

๒๐ พรรษาแรก (พระชนมายุ ๓๕-๕๕ ปี) พระองค์ทรงมีเลขา

และเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มีชื่อเลขา ๔-๕ องค์ปรากฏ พระบาง

องค์ทุ่มเททำางานถวายอุปัฏฐากสุดหัวใจ แต่บางครั้งมีความ

บกพร่อง พระพุทธเจ้าทรงสั่งอย่างหนึ่งไปทำาอีกอย่างหนึ่ง  

การบริหารคณะสงฆ์การดูแลพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์เท่าที่

ควร บางครั้งเลขาทิ้งให้พระองค์ดูแลพระองค์เอง พระพุทธเจ้า

ทรงโดดเดี่ยว ทำาให้ศิษยานุศิษย์รู้สึกว่าจะแก้ไขอย่างไร ด้วย

พระองค์มีพระชนมายุมากขึ้น วันหนึ่งๆ พระพุทธเจ้าทรงงาน

เกือบ ๒๔ ชั่วโมง บรรทมพักผ่อนเพียงไม่กี่ชั่วโมง ๓-๔ ชั่วโมง 

ทรงงาน ๒๐ ชั่วโมง/วัน สิ่งที่พระองค์ทรงทำาเป็นประโยชน์

ต่อมหาชน เป็นความสุขของมหาชน ทรงแก้ไขความทุกข์ ผู้ที่

มีความทุกข์มาพึ่งพระพุทธเจ้ามีทั้งพระสงฆ์  อุบาสก อุบาสิกา 

มีพราหมณ์ เทวดาคอยสังเกต 

ทุกเส้ียวนาทีจึงมีค่าย่ิง ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ทุก

เส้ียววินาที พระองค์ทรงทุ่มเทพระจริยวัตรก่อให้เกิดการภาวนา 

มีการพัฒนา บางคนมีทุกข์ บรรเทาทุกข์ลงได้อย่างไร ก่อให้เกิด

เป็นพระอรหันต์ ดังน้ันต้ังแต่พระองค์ยังมีพระชนมายุ ๓๕-๕๕ 

พรรษา พระองค์ยังทรงมีพลังในการดำารงพระขันธ์  มีเลขา พระ

ท่ีเข้ามาอุปัฏฐาก ๔-๕ รูป ไม่มีองค์ใดอยู่เป็นถาวรสมบูรณ์แบบ

จนถึงพระชนมายุพระพุทธเจ้า ๕๕ พรรษา 

มีการคิดกันในคณะสงฆ์ เราจะทำาให้เกิดความสะดวกกับ

พระศาสดา ดูแลแทนคณะสงฆ์ ดูแลใกล้ชิดกับพระองค์ ด้วย

การหารือว่ามีใครอยากเป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า มีพระ

หลายรูปอยากถวายตัวเองเป็นพระอุปัฏฐาก มีใจกระตือรือร้น

ศรัทธาในพระองค์ อยากถวายต่อยอดเป็นบุญกุศลบารมี ทุกคน

เลือกตัวเองเข้าไป แต่พระพุทธเจ้ายังไม่ทรงมีมติใดๆ พระองค์ยัง

ทรงไม่ม่ันใจพระภิกษุสงฆ์ท่ีเข้ามาถวายตัว

พระเถระเกิดความสงสัยว่าจะหาใครมาดูแลอุปัฏฐาก

พระพุทธเจ้า ทุกคนทราบดีว่าพระอานนท์เป็นพระเรียบร้อย   

บริหารจัดการเก่ง อีกทั้งพระอานนท์ผนวชมาพร้อมกับญาติ

พี่น้อง ๕ องค์ที่เป็นสายศากยวงศ์ (เจ้าชายอนุรุทธะ เจ้าชาย

ภัททิยะ เจ้าชายภัคคุ เจ้าชายกิมพิละ เจ้าชายอานนท์ เจ้าชาย

เทวทัต) เป็นพี่น้องที่บวชตามกันมา ทั้งยังมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูก

น้องกับพระพุทธเจ้า

พระอานนท์ก่อนจะผนวชนั้น ทรงเป็นเจ้าชายแห่งศากย

วงศ์ โดยท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุกโกทนะ ผู้เป็นพระ

อนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระพุทธบิดา พระมารดา

ของท่านทรงพระนามว่านางกีสาโคตมี พระอานนท์จึงถือว่า

เป็นลูกผู้น้องของเจ้าชายสิทธัตถะ และยังเป็นหนึ่งในสหชาติ

ของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๗ ประการ คือ มารดา

พระราหุล ๑ พระอานนท์ ๑ นายฉันทะ ๑ กาฬุทายีอำามาตย์ 

๑ ม้ากัณฐกะ ๑ ต้นมหาโพธิ์พฤกษ์ ๑ และหม้อขุมทรัพย์ทั้ง 

๔ ขุม 

อย่าลืมว่าพระเจ้าสุทโธทนะยังมีพี่น้องเป็นชายถึง 

๕ พระองค์ แต่ละบ้านเป็นพระเจ้าอา ยังมีบุตรธิดาโดย

ธรรมเนียมน้องๆ ของพี่ใหญ่ นำาน้องๆ มาถวายเป็นข้า

พระบาทเจ้าชายสิทธัตถะ เข้ามาเป็นมหาดเล็กดูแลพระองค์ 

จึงมีพระราชอัธยาศัยที่คุ้นเคยกันอยู่พอสมควร ทุกคนคิดว่า

พระอานนท์เหมาะสมกับการถวายพระอุปัฏฐาก แต่ปัญหาว่า

พระอานนท์ไม่ได้เสนอตัวเองเข้ามา 

พระอานนท์ไม่ปฏิบัติตามพระเถระ ใจหนึ่งก็คิดว่าถ้า

พระองค์เห็นสมควรก็จะทรงเรียกใช้เอง การเป็นผู้อุปัฏฐากไม่

ควรที่จะเสนอตัวเองแม้ในใจอยากจะถวายงานก็ตาม แต่ไม่

แสดงออกว่าอยากจะเป็นในที่สุดพระภิกษุที่เสนอชื่อไปแล้ว

ยังไม่ถูกเรียก พระพุทธเจ้าทรงเมตตาเรียกพระอานนท์เข้า

มาเป็นอุปัฏฐากพระตถาคตได้ไหม แทนที่พระอานนท์จะทูล

ตอบว่าได้ด้วยความภูมิใจ กลับใช้ปรีชาญาณในการบอกว่าจะ

ถวายการอุปัฏฐากต่อเมื่อพระองค์รับปากว่าพระองค์จะปฏิบัติ

ตัวต่อพระอานนท์ดังที่กราบทูลขอพร ๘ ประการ  เพราะไม่

ต้องการให้เจ้านายคือพระพุทธเจ้าเกิดความเสียหาย  ๑.ถ้า

จักไม่ประทานจีวรอันประณีตที่พระองค์ได้แล้วแก่ข้าพระองค์ 

๒.ถ้าจักไม่ประทานบิณฑบาตอันประณีตอาหารของถวาย

เสนาสนะที่พระองค์ได้แล้วแก่ข้าพระองค์ ๓.ถ้าจักไม่โปรดให้

ข้าพระองค์อยู่ในที่ประทับของพระองค์ ๔.ถ้าจักไม่ทรงพาข้า

พระองค์ไปในที่ทรงรับนิมนต์ไว้ ๕.ถ้าพระองค์จักไปสู่ที่นิมนต์

ที่ข้าพระองค์รับไว้ ๖.ถ้าข้าพระองค์จะพาบริษัทซึ่งมาแต่ที่ไกล

เพื่อเข้าเฝ้าพระองค์ได้ในขณะที่มาแล้ว ๗.ถ้าความสงสัยของ

ข้าพระองค์เกิดขึ้นเมื่อใด ขอให้ได้เข้าเฝ้าทูลถามเมื่อนั้น ๘.ถ้า

พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอันใดในที่ลับหลังข้าพระองค์ 

จักเสด็จมาตรัสบอกพระธรรมเทศนานั้นแก่ข้าพระองค์อีก 

ทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงซักถามถึงโทษและอานิสงส์ที่ทูลขอพร ๘ 

ประการนี้ พระอานนท์กราบทูลว่าถ้าท่านไม่ทูลขอพรข้อ ๑-๔ 

ก็จะมีคนพูดได้ว่า ท่านรับตำาแหน่งพุทธอุปัฏฐากเพื่อหวังลาภ

สักการะอย่างนั้น เพื่อป้องกันปรวาทะอย่างนั้น ท่านจึงได้ทูล

ขอพรทั้ง ๔ ข้อนี้.

ขอขอบคุณ พจมาลย์ เกียรติธร

พระอานนท์เอตทัคคะผู้เป็นเลิศ ๕ ด้าน

พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เทศน์เล่าเรื่อง
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‘ถิรวัฒน์’หวดวันเดียวเก้าอนัเดอร์พาร์

รั้งฝูงร่วมไทยพีจีเอทัวร์ที่บลูแคนยอน
ภูเก็ต • ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต กดวัน

เดียว 9 เบอร์ดี้ ซึ่งรวมถึง 5 เบอร์ดี้ใน

ห้าหลุมสุดท้ายก่อนจบรอบ 9 อันเดอร์

พาร์ 62 รวมสองวัน 11 อันเดอร์พาร์ 

131 นำาร่วมกับ สดมภ์ แก้วกาญจนา 

โดยมี สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย และ

ฐิติพัศ เล็ม ตามหลังสองสโตรก ใน

ศึกกอล์ฟอาชีพไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ 

รายการสิงห์-เอสเอที ภูเก็ต คลาสสิก 

ชิงเงินรางวัลรวม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครง

การแซนด์บ็อกซ์สวิง ที่สนามบลูแคน

ยอน คันทรี่คลับ ฝั่งเลกส์คอร์ส ระยะ 

7,061 หลา พาร์ 71 จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 

2 ต.ค.ที่ผ่านมา

ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต นัก

กอล์ฟวัย 31 ปี ซึ่งออกสตาร์ทที่หลุม 

10 ฟอร์มร้อนแรงจัด โดยเฉพาะช็อต

แอพโพรชก่อนเก็บเข้ามา 9 เบอร์ดี้ ซึ่ง

การเก็บ 5 เบอร์ดี้ติดต่อกันในช่วงห้า

หลุมสุดท้าย เริ่มตั้งแต่หลุม 5 และจบ

วันโดยไม่มีโบกี้แม้แต่หลุมเดียว พร้อม

จบรอบสองเข้ามา 9 อันเดอร์พาร์ 62 

รวมสองวันรั้งจ่าฝูงร่วมกับสดมภ์ แก้ว

กาญจนา ที่หวดเข้ามาอีก 6 อันเดอร์

พาร์ 65 รวมแล้วมีคนละ 11 อันเดอร์

พาร์ 131 

นักกอล์ฟหนุ่มจากขอนแก่นเปิด

เผยว่า “จริงๆ ช่วงนี้ผมตีเหล็กดีมา

หลายสัปดาห์แล้ว แต่ปรากฏว่ารอบ

แรกกลับตีไม่ค่อยอยู่แฟร์เวย์เท่าไหร่ 

เลยทำาให้ไม่ค่อยมีโอกาสทำาแต้ม กลับ

ไปก็คุยกับโค้ชเรื่องเบสิกนิดๆ หน่อยๆ 

ก็เลยลองมาทำาดู ปรากฏว่าวันนี้ตีอยู่

แฟร์เวย์มากขึ้น ผิดแฟร์เวย์แค่สองหลุม

เท่านั้น พออยู่แฟร์เวย์แล้วเราตีเหล็ก

ดีอยู่แล้วก็เลยตีเข้าไปใกล้เยอะมาก มี

โอกาสทำาเบอร์ดี้ตลอด บวกกับวันนี้

เป็นวันที่พัตต์ดีด้วย ช่วง 5 เบอร์ดี้ติด

นั้นเข้าไปใกล้หมดเลย มีแค่สองหลุม

สุดท้ายเท่านั้น หลุม 8 พัตต์ประมาณ 

10 หลา ส่วนหลุม 9 พัตต์ประมาณ 

5-6 หลา นอกนั้นใกล้ๆ หมดเลย”

ถิรวัฒน์ยังได้กล่าวถึงโอกาส

ที่จะคว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์

รายการที่สามในอาชีพ ต่อจากชัยชนะ

ที่สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา เมื่อ

ปี 2016 และเอเวอร์กรีน ฮิลล์ส เมื่อ

ปี 2019 ว่า “ผมคิดว่าไปลุ้นกันที่พัตต์

มากกว่า เพราะว่าสุดท้ายแล้วผมว่าคน

ที่ชนะก็ขึ้นอยู่กับพัตต์อยู่ดี ผมคิดว่าถ้า

เรายังอยู่ในแผนของเรา ออกไปเล่นให้ดี

ที่สุดแล้วตีให้อยู่แฟร์เวย์ ตีออนให้เยอะ

เหมือนเดิม แล้วไปลุ้นพัตต์ก็คิดว่าน่าจะ

มีโอกาส”

ขณะที่ สดมภ์ แก้วกาญจนา นัก

กอล์ฟวัย 23 ปีจากนราธิวาส ซึ่งกำาลัง

ลุ้นแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการ

แรกในชีวิต เปิดเผยหลังจบรอบสองที่เก็บ

เข้ามา 6 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ว่า “วันนี้เหล็ก

และไดรเวอร์ยังดีเหมือนเดิม 13 แฟร์เวย์ 

17 กรีน ก็ถือว่าตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่เมื่อ

วาน แต่ที่น่าพอใจคือวันนี้ตีไม่มีโบกี้เลย 

สำาหรับรอบสุดท้ายจริงๆ มันต้องอยู่ท่ีทีช็อต 

ก่อน เพราะสนามนี้มันต้องตีให้อยู่แฟร์เวย์

ไว้ก่อนถึงจะทำาสกอร์ได้ แล้วค่อยไปลุ้นกัน

ที่พัตต์”

อันดับสามตามเข้ามาเท่ากันสองคน 

สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย นักกอล์ฟวัย 28 

จากกรุงเทพฯ ที่ออกสตาร์ทเก้าหลุมแรก 

5 อันเดอร์พาร์ ก่อนจบรอบสองเขามา 6 

อันเดอร์พาร์ 65 รวมสองวัน 9 อันเดอร์

พาร์ 133 เท่ากับฐิติพัศ เล็ม ซึ่งเก็บเข้ามา 

6 เบอร์ดี้ก่อนจบรอบสองเข้ามา 4 อันเดอร์

พาร์ 67

สุธีพัทธ์อดีตแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอ

ทัวร์ที่กบินทร์บุรีสปอร์ตคลับ หรือเคบีเอสซี 

เมื่อปี 2018 เปิดเผยว่า “วันนี้สตาร์ทดีครับ 

เก้าหลุมแรกตีลบห้า แต่พอช็อตออกโบกี้

ไปก็ฝืดเลยครับ วันนี้ ได้แคดดี้กลับมาช่วย

ด้วยครับทำาให้ผมมั่นใจขึ้นเยอะ สำาหรับ

รอบสุดท้ายใครพัตต์มาก็มีลุ้น สำาหรับส่วน

ตัวผมมั่นใจน่าจะไม่เกินท็อปสาม ส่วนใคร

จะแชมป์หรือไม่แชมป์อยู่ที่รอบสุดท้าย

มากกว่า ซึ่งต้องแอพโพรชให้ดีให้ได้ขึ้นไป

พัตต์สู้”

ด้าน ฐิติพัศ เล็ม นักกอล์ฟวัย 23 

ปีจากกรุงเทพฯ ที่กำาลังลุ้นแชมป์แรกใน

อาชีพหลังเคยจบอันดับสามที่เอเวอร์กรีน 

ฮิลล์ส เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา กล่าวว่า “สัปดาห์

นี้เหมือนรู้ทางสนามมากขึ้น รู้ว่าอุปสรรค

อยู่ทางไหน เข้าใจมันมากขึ้น และวันนี้ตี

ช็อตดีครับ ตีช็อตเข้าไปค่อนข้างใกล้กว่าวัน

แรก แต่ว่าพัตต์ลงบ้างไม่ลงบ้าง มีสามพัตต์ด้วย 

แต่โดยรวมพอใจครับ เพราะมีโอกาส

ขึ้นไปทำาเยอะ สำาหรับวันสุดท้ายอยู่ที่

จังหวะครับ อยู่ที่วันนั้นใครฟอร์มดีกว่า 

สำาหรับผมไม่ได้คาดหวังถึงแชมป์หรอก

ครับ ขอแค่สามารถเล่นตามแพลนให้ได้

แล้วก็ทำาให้ดีที่สุด”

ส่วน สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล 

ซึ่งลงมาเล่นช่วงเช้าอีกสามหลุมก่อน

จบรอบแรกในฐานะผู้นำาที่สกอร์ 6 

อันเดอร์พาร์ 65 เข้ารอบสองเก็บเพิ่ม

อีก 2 อันเดอร์พาร์ 69 จาก 5 เบอร์ดี้ 

3 โบกี้ รวมสองวัน 8 อันเดอร์พาร์ 134 

เท่ากับ อติรุจ วินัยเจริญชัย ที่ทำาเข้ามา

อีก 66 ซึ่งนักกอล์ฟวัย 33 ปีจากราชบุรี

เผยว่า “วันนี้โดยรวมค่อนข้างโอเคครับ 

แต่ว่ายังมีผิดพลาดในหลายๆ จุด มีสาม

โบกี้ถือว่าผิดพลาดเยอะอยู่ครับ

สำาหรับรอบสุดท้าย ปัจจัย

สำาคัญของที่นี่มันมีทั้งหลุมทำาแต้มและ

หลุมเสียแต้ม หลุมที่เสียแต้มเราต้อง

พยายามรักษาไว้ให้อยู่ ส่วนหลุมที่ทำา

แต้มเราก็ต้องพยายามทำาให้ได้ เล่นตาม

เกมของสนามที่เขาออกแบบไว้ดีที่สุดก็

จะได้เปรียบครับ”

อันดับเจ็ดร่วมตามเข้ามาเท่ากัน 

3 คนที่สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 135 

ประกอบด้วย ชัยพัชร์ คูณมาก (68), 

ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล (67) และ

นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ (67) สำาหรับ 

รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ อยู่อันดับสิบแต่

เพียงผู้เดียว ด้วยสกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 

136 หลังรอบสองกดเข้ามาวันเดียว 5 

อันเดอร์พาร์ 66.

กรุงเทพฯ • ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานใน

การจัดงานแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬา 

SAT Virtual Sports 2021 (New Normal) 

ซึ่งจัดขึ้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วม

กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง 13 

สมาคม ซึ่งประกอบไปด้วย

1.สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศ 

ไทย, 2.สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประ 

เทศไทย, 3.สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิต 

เนสแห่งประเทศไทย, 4.สมาคมกีฬา 

มวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, 5.สมา                         

คมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย, 6. สมาคม

กีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, 7.สมา   

คมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์, 8.สมาคมกีฬาบริดจ์ แห่งประ 

เทศไทย, 9.สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประ 

เทศไทย, 10.สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประ

เทศไทย, 11.สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศ

ไทย, 12.สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่น แห่ง

ประเทศไทย และ 13.สมาคมกีฬาอีสปอร์ต

แห่งประเทศไทย

โดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ 

ไทยได้กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรม

หลายอย่างหยุดชะงัก รวมไปถึงการแข่งขัน

กีฬาประเภทต่างๆ ทำาให้กำาลังกาย กำาลัง

ใจของบุคลากรในวงการกีฬาต้องตกอยู่

ในสภาวะสับสน และมีสมรรถนะลดลง 

เนื่องจากห่างหายจากการฝึกซ้อมและขาด

ประสบการณ์ที่ท้าทายความสามารถ ซึ่ง

พวกเขามักจะได้รับความรู้สึกนี้จากการเข้า

แข่งขันกีฬาของตน

ที่ผ่านมาทางภาครัฐได้มีนโยบายใน

การลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อออกมา

อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความรับผิดชอบร่วม

กันในสังคม เพื่อให้สัดส่วนของประชากรที่

ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยที่เหมาะสม 

อันจะช่วยเราให้ฟันฝ่าวิกฤตนี้ ไปได้ในที่สุด 

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราต้องรีบทบทวนว่าควร

ทำาเช่นไร ให้บุคลากรทางการกีฬาของเรา

ยังคงไว้ซึ่งศักยภาพของตน รักษามาตรฐาน

ที่เคยมีเอาไว้ หรือประคองให้ถดถอยน้อย

ที่สุดในระหว่างที่เราร่วมมือกันในการเว้น

ระยะห่าง เพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน นั่น

คือ การกีฬาแห่งประเทศไทยต้องพิจารณา

ให้นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาได้ทำา

หน้าที่ของตนในกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

นโยบายดังกล่าว

การแข่งขันกีฬารายการ SAT Virtual 

Sports 2021 (New Normal) จึงได้ผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะทำางานของฝ่าย

พัฒนากีฬาเป็นเลิศ เนื่องจากเป็นการ

แข่งขันที่ไม่มีการรวมตัวของผู้คน ทั้ง

นักกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่จัดการ

แข่งขัน รวมไปถึงผู้บริหารสมาคมในแต่ละ

ส่วนงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

พื้นฐานที่ใกล้ตัว เครื่องมือบนแพลตฟอร์ม

ต่างๆ ที่เราคุ้นชิน แล้วมาประยุกต์ให้เกิด

การทำางานเป็นเน็ตเวิร์กย่อยหลายกลุ่ม 

เชื่อมประสานกันจนกลายเป็นวงจรขนาด

ใหญ่

ซึ่งรูปแบบในการแข่งขัน ทางผู้

จัดการแข่งขันได้เสนอให้นำาสัญญาณภาพ

จากที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขก โรงรถ 

สนามหญ้าหน้าบ้านจากนักกีฬา ส่งต่อไป

ยังผู้ตัดสิน และส่งต่ออีกทอดหนึ่งไปยังสตู

ดิโอที่ใช้เครื่องมือในการถ่ายทอดสดผ่าน

ช่องทางต่างๆ ซึ่งจำากัดจำานวนเจ้าหน้าที่ให้

มีไม่มากจนเกินไป การเชื่อมโยงนี้จะมีการ

เชื่อมต่อเป็นทอดๆ เริ่มจากนักกีฬานับพัน

คน สู่สายตาของกรรมการผู้ตัดสินของ 13 

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอีกนับร้อย ซึ่ง

แยกย้ายอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว ไม่มีการกระจุก

ตัวของบุคลากรเช่นกัน

ทั้งนี้ ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยมี

ความห่วงใยนักกีฬาทุกคน อยากให้ทุกคน

ที่มีความใฝ่ฝัน มุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะใน

การแข่งขันทุกรายการ ซึ่งการแข่งขัน SAT 

Virtual Sports 2021 (New Normal) คือ

อีเวนต์ที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในช่วงเวลา

นี้ และเป็นการช่วยคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

สำาหรับกำาหนดการการแข่งขัน SAT 

Virtual Sports 2021 (New Normal) จะ

มีการเปิดรับสมัครนักกีฬาจากทุกสมาคม

เข้าร่วมการแข่งขัน ช่วงระหว่างวันที่ 30 

กันยายนที่ผ่านมา ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 

และแข่งขันในรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 5 

ตุลาคม ถึง 15 ตุลาคม 2564 ส่วนการ

แข่งขันรอบสุดท้ายจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 

ตุลาคม ถึง 24 ตุลาคม ปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ของการ

แข่งขัน SAT Virtual Sports 2021 (New 

Normal) สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ www.satvirtualsports.com และ

ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/

satvirtualsports.

‘ฐิติพงศ์-รัฐพงษ์’คว้าโพลOR BRIC Superbike2เรซติด
บุรีรัมย์ • “ติ๊งโน๊ต” ฐิติพงศ์ วโรกร ยอด

นักบิดไทยจากคาวาซากิ ไทยแลนด์ เรซ

ซิ่ง ทีม กดเวลาคว้าโพล รุ่นใหญ่ ซูเปอร์

ไบค์ 1,000 ซีซี ในศึกโออาร์ บีอาร์ไอซี ซู

เปอร์ไบค์ สองสนามติดต่อกัน เช่นเดียวกับ 

“โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ จากยามาฮ่า ไทย

แลนด์ เรซซ่ิง ทีม ท่ีซิวหัวแถวเรซท่ี 2 ในรุ่น

ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ตามด้วย “มุกข์” มุกข์                                               

ลดา สารพืช ยอดนักบิดสาวจากฮอนด้า 

เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ก่อนดวลเดือดรอบชิง

ชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคมนี้ ที่สนาม

ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์

ประเทศไทย รายการโออาร์ บีอาร์ไอซี ซู

เปอร์ไบค์ 2021 เข้าสู่การแข่งขันสนาม

ที่ 2 อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 1-3 

ตุลาคมนี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล 

เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ภายใต้มาตรการทาง

ไทยแลนด์ ตามหลัง 8.615 วินาที  

ขณะที่ผลควอลิฟายในรุ่นซูเปอร์

สปอร์ต 600 ซีซี ปรากฏว่าเป็น “โฟลท” 

รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ แชมป์เอเชียจากยามา

ฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ด้วยเวลาต่อรอบ 

1 นาที 43.132 วินาที เหนือ “มุกข์” มุกข์

ลดา สารพืช ยอดนักบิดสาวจากฮอนด้า 

เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ในกริดที่ 2 เพียง 0.521 

วินาที ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ “ซุป” อนุชา 

นาคเจริญศรี จากยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซ

ซิ่ง ทีม ตามหลัง 1.231 วินาที  

นอกจากนี้ยังมีเกมในรุ่นซูเปอร์

สปอร์ต 400 ซีซี ที่ดวลความเร็วกันสนุกไม่

แพ้คลาสอื่นๆ โดยตำาแหน่งโพลเรซนี้เป็น

ของ “เอ้” วรพงศ์ มาลาหวล แชมป์สนาม

แรกจากไฮสปีด เรซซิ่ง ทีม ด้วยเวลาต่อ

รอบ 1 นาที 46.987 วินาที เหนือ “ต๋ง” 

พีรพงศ์ บุญเลิศ จากเควายบี ต๋ง ท่ามะกา 

ทีม กริดที่ 2 ถึง 1.058 วินาที ส่วนกริดที่ 3 

เป็นของ รัฐพงษ์ บุญเลิศ จากยามาฮ่า เค

วายบี ไออาร์ซี ดี.ไอ.ดี. น้ำาบาน เอ็มเอ็น8 

โก๋ท่ามะกา ตามหลัง 1.120 วินาที  

ด้านผลควอลิฟายของรุ่นสปอร์ต 

โปรดักช่ัน 400 ซีซี ปรากฏว่า ภาสกรณ์                                       

สวนหลวง จากยามาฮ่า ดับเบิลยูพี 

หาดใหญ่ เรซซิ่ง กิ๊กะไบค์ ไฮสปีด พิเรล

ลี ผู้ชนะสนามแรก กดเวลามาเป็นอันดับ 

1 คว้าโพลไปครองด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 

52.681 วินาที ขนาบข้างด้วย สุทธิพจน์ พัช

รีธร จากยามาฮ่า อาร์ซีบี ไออาร์ซี ดี.ไอ.ดี. 

โมตุล ตาตั้ม เรซซิ่ง ในกริดที่ 2 ตามหลัง 

0.723 วินาที ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ ชนะ

ชัย บุญงาม จากเค-สปีด ยามาฮ่าลูป เซน

แข่ง, ทีมช่าง, สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ทุก

ส่วน เพิ่มมาตรการในส่วนการตรวจ ATK 

ก่อนเข้าสนาม  

สำาหรับการแข่งขันสนาม 2 จะ

ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวัน

อาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ถ่ายทอดสด

ทาง True Sports HD3 / True visions 

สาธารณสุข ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม

ที่ผ่านมา เป็นการควอลิฟายเพื่อจัดอันดับ

สตาร์ท

โดยในรุ่นใหญ่ที่สุดของไทยอย่าง ซู

เปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี ปรากฏว่า แชมป์

สนามแรกจากคาวาซากิ ไทยแลนด์ เรซซิ่ง 

ทีม อย่าง “ติ๊งโน๊ต” ฐิติพงศ์ วโรกร ร้อน

แรงอย่างต่อเนื่อง คว้าโพล 2 สนามติดต่อ

กัน ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 36.393 วินาที 

ขนาบข้างด้วยคู่แข่งจากยามาฮ่า ไทยแลนด์ 

เรซซิ่ง ทีม อย่าง “ตี” อนุภาพ ซามูล และ 

“แสตมป์” 

อภิวัฒน์ 

วงศ์ธนา

นนท์ ใน

กริดที่ 2-3 

เพยีงคนละ 

0.106 

วินาที และ 

0.410 

วินาที  

ส่วน

อันดับ

สตาร์ทใน

รุ่นซูเปอร์

สต๊อก 

1,000 ซีซี ปรากฏว่าตำาแหน่งโพลเป็นของ 

“นุด้า” อภิเดช บุญศรี จากหมูมอลล์ พีทีที 

ลูบริแคนต์ นุด้า 80 ทีม ด้วยเวลาต่อรอบ 

1 นาที 44.853 วินาที ขนาบข้างด้วย นที

ธาร ทองโคตร จากทีเอ็นพี มอเตอร์สปอร์ต 

ในกริดที่ 2 ตามหลัง 1.924 วินาที กริดที่ 3 

เป็นของ เอกลักษณ์ เตสังข์ จากเอสเค ซิค 

เซชั่น ไออาร์ซี ดี.ไอ.ดี. เอ็ม-เท็ค ตามหลัง 

0.789 วินาที  

ทั้งนี้ ศึกโออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์

ไบค์ 2021 อนุญาตให้แฟนเข้าชมการ

แข่งขัน 25% ของความจุสนาม ทุกคนต้อง

มีใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมทำาตาม

กฎและมาตรการด้านสาธารณสุข ด้านนัก

ช่อง 668 เวลา 15.00-18.00 น. หรือ

ชม Live Streaming ทางเพจ Chang 

Circuit Buriram และ Youtube : Chang 

International Circuit ตั้งแต่ 09.00 น. 

เป็นต้นไป และถ่ายทอดสดไปยัง 3 ประเทศ

เพื่อนบ้าน สปป.ลาว, เมียนมา และกัมพูชา 

โดยสามารถรับชมผ่านกล่อง MVBOX. 

กกท.จับมือ 13 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

จัดแข่งกีฬารูปแบบใหม่ ‘SAT Virtual Sports 2021’

จ่าฝูง• ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต นักกอล์ฟวัย 31 ปีจากขอนแก่น มีลุ้นแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการที่สามในอาชีพ หลังจบ

รอบสาม 9 อันเดอร์พาร์ 62 รวมสองวันนำาร่วมกับ สดมภ์ แก้วกาญจนา ด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 131 ในศึกไทยแลนด์พีจี

เอทัวร์ รายการสิงห์-เอสเอที ภูเก็ต คลาสสิก ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี่คลับ ฝั่งเลกส์คอร์ส.

คว้าหัวแถว• “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ จากยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม หมายเลข 56 บิดคันเร่งรถคู่ใจทำาเวลาได้เร็วที่สุด ด้วย

เวลาต่อรอบ 1 นาที 43.132 วินาที คว้าตำาแหน่งโพล ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ในศึกโออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ สนาม 2 ก่อนลุ้น

ชัยชนะวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ที่ สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์. 
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14 ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

4 จว.ชายแดนใต้ปฏิเสธวัคซีนสูง

สงขลา • สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข (สสจ.) สงขล�เปิดเผยยอด

ผู้ป่วยโควิดร�ยใหม่ใน จ.สงขล� วันที่ 2 ต.ค. จำ�นวน 434 

คน รวมผู้ป่วยสะสม 31,912 คน เสียชีวิตสะสม 155 คน 

รักษ�ตัวในโรงพย�บ�ลกว่� 6,200 คน และท่ีรักษ�ห�ยกลับ

บ้�น 25,380 คน ยังพบผู้ป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่

ม�กท่ีสุด รองลงม�รอก�รสอบสวนโรค กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงใน

ชุมชนและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในร้�นค้� บริษัทและโรงง�น

ร�ยง�นข่�วจ�กสำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรค 12 ว่�

ในพื้นที่ 4 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ พบผู้ป่วยสูง 4 จังหวัด มี 

จ.สงขล� ปัตต�นี นร�ธิว�ส และยะล� ม�จ�กพฤติกรรมส่วน

ตัวและสังคม เช่น ก�รบริโภค พิธีกรรมศ�สน� และที่สำ�คัญ

คือปฏิเสธเข้�ถึงวัคซีนในสัดส่วนยังสูง. 

คลายล็อกปัตตานีทำาโควิดพุ่ง 412 คน 

ปัตตานี • ผู้สื่อข่�วร�ยง�นวันที่ 2 ต.ค.2564 สถ�นก�รณ์ โค

วิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตต�นี ในช่วงที่ผ่�นม� พบผู้ติดเชื้อพุ่ง

กระฉูดอย่�งต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. ติดเชื้อ 406 ร�ย 

เสียชีวิต 1 ร�ย, วันที่ 30 ก.ย. ติดเชื้อ 313 ร�ย เสียชีวิต 3 

ร�ย และยอดล่�สุดวันที่ 1 ต.ค. ติดเชื้อพุ่งอีก 412 ร�ย เสีย

ชีวิต 4 ร�ย ทำ�ให้ขณะนี้มียอดติดเชื้อสะสม 22,657 ร�ย รักษ�

ห�ย 15,214 ร�ย และเสียชีวิตทะลุ 305 ร�ย

ซึ่งที่ผ่�นม�สถ�นก�รณ์ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัด

ปัตต�นีดีขึ้นต�มลำ�ดับ ยอดอยู่ที่หลัก 100 ร�ย แต่หลังจ�กมี

ก�รผ่อนปรนม�ตรก�รบ�งอย่�ง เช่น ส�ม�รถนั่งรับประท�น

อ�ห�รในร้�นได้ ส�ม�รถร่วมกลุ่มไม่เกิน 25 คน จ�กเดิม 5 

คน ทั้งหมดนี้หลังผ่อนปรนกลับทำ�ให้ผู้ติดเชื้อในจังหวัดปัตต�นี

กลับม�พุ่งสูงอีกครั้ง ร้�นอ�ห�รต่�งๆ ไม่มีก�รเว้นระยะห่�ง 

ยังคงมีก�รนั่งอย่�งหน�แน่น เช่นเดียวกับรีสอร์ตต่�งๆ ยังคง

มีก�รจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ร่วมฉลองง�นเลี้ยงกันเป็นจำ�นวน

ม�ก ทำ�ให้รีสอร์ตบ�งแห่งในพ้ืนท่ี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง 

ติดเชื้อกันเป็นจำ�นวนม�ก ก่อนเชื้อได้แพร่ขย�ยสู่ชุมชนและ

ครอบครัว เป็นเหตุให้ยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดปัตต�นีพุ่งสูงอีก

ครั้ง นอกจ�กนี้ตล�ดสดบ�งพื้นที่ของจังหวัดปัตต�นีพบว่�

ยังคงมีผู้ม�จับจ่�ย และพ่อค้�แม่ข�ยยังคงเมินต่อม�ตรก�ร

ป้องกันโควิด-19 หล�ยคนสวมแมสก์ใต้ค้�งอยู่.

ติดเชื้อใหม่สมุทรสาครลดต่อเนื่อง

สมุทรสาคร • ส�ธ�รณสุขจังหวัดสมุทรส�ครได้เปิดเผย

ตัวเลขล่�สุดของผู้ติดเช้ือโควิด-19 (1 ต.ค.) มีผู้ติดเชื้อร�ย

ใหม่ 151 ร�ย เป็นก�รค้นห�เชิงรุก 20 ร�ย ในโรงพย�บ�ล 

131 ร�ย ผู้เสียชีวิต 2 ร�ย และอยู่ระหว่�งก�รรักษ�ตัวในโรง

พย�บ�ล 2,752 ร�ย รักษ�ห�ยกลับบ้�นได้ 129 ร�ย และอยู่

ระหว่�งก�รสังเกตอ�ก�รอีก 4,387 ร�ย

ก�รฉีดวัคซีน ฉีดได้ 11,695 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำ�นวน 

1,695 โดส, เข็มที่ 2 จำ�นวน 9,560 โดส ยอดสะสมรวมทั้งสิ้น 

966,158 โดส

น�ยณรงค์ รักร้อย ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดสมุทรส�คร 

เตรียมเปิดแผน MARKET  SANDBOX เชิงรุกในตล�ดกล�ง

กุ้งและตล�ดทะเลไทย ซึ่งทั้ง 2 ตล�ดนี้ถือเป็นเเหล่งเศรษฐกิจ

ก�รค้�อ�ห�รทะเลที่ขึ้นชื่อของท�งจังหวัดสมุทรส�คร โดย

แผนง�นที่ว�งไว้ ขั้นแรกจะมีก�รตรวจเชื้อให้กับแรงง�นข้�ม

ช�ติตล�ดกล�งกุ้งร�ว 3,000 คน และท่ีตล�ดทะเลไทยร�ว 

2,000 คนแบบ 100% เต็มด้วยชุดตรวจ ATK ห�กพบว่�ใคร

ติดเช้ือก็จะส่งเข้�โรงพย�บ�ลสน�ม ส่วนใครที่ ไม่พบเชื้อก็จะ

ฉีดวัคซีนให้ ค�ดว่�จะเริ่มดำ�เนินก�รได้ ในเร็ววันนี้.

โควิดโคราชสถานการณ์ดีขึ้น

นครราชสีมา • คณะกรรมก�รโรคติดต่อ จ.นครร�ชสีม� 

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ในพื้นที่จังหวัดนครร�ชสีม� ล่�สุดพบผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ลดลง

อย่�งต่อเนื่อง 102 ร�ย ผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 4 ร�ย โดยผู้เสีย

ชีวิตสะสม 185 ร�ย ส่วนพื้นที่จังหวัดนครร�ชสีม�มีผู้ป่วย

สะสม 26,117 ร�ย ยังรักษ�อยู่ 3,611 ร�ย รักษ�ห�ยแล้ว 

22,381 ร�ย ติดเชื้อนอกพื้นที่จังหวัด 9 ร�ย ส่วนก�รสัมผัสผู้

ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 93 ร�ย.

บุรีรัมย์ขาลงติดเชื้่อต่ำากว่า 20 คน

บุรีรัมย์ • ศูนย์ปฏิบัติก�รตอบโต้ภ�วะฉุกเฉิน สำ�นักง�น

ส�ธ�รณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร�ยง�นข้อมูลสถ�นก�รณ์แพร่

ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ (โควิด-19) ระลอก

ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.  ถึงวันที่ 1 ต.ค. ว่�สถ�นก�รณ์เริ่มดี

ขึ้น จำ�นวนผู้ป่วยลดลงต่ำ�กว่� 20 ร�ย ครั้งแรกในรอบหล�ย

เดือน ซึ่งวันนี้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ร�ยใหม่ จำ�นวน 

19 ร�ย 

มีผู้เสียชีวิต 1 ร�ย ที่ อ.พลับพล�ชัย  เป็นเพศช�ย อ�ยุ 

56 ปี โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อพบในพื้นที่จังหวัด 8 ร�ย ติดเชื้อ

ม�จ�กนอกพื้นที่ 11 ร�ย แยกเป็นติดเชื้อม�จ�กจังหวัดเสี่ยง 

7 ร�ย และติดเชื้อม�จ�กจังหวัดเสี่ยง (พบก่อนเข้�สถ�นกักกัน

ตัว) LQ 4 ร�ย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 15,733 ร�ย เสียชีวิต

สะสม 70 ร�ย ห�ยป่วยสะสม 15,024 ร�ย ยังรักษ�อยู่ 639 

ร�ย กระจ�ยต�มโรงพย�บ�ลต่�งๆ ในพื้นที่จังหวัด.

กรมชลฯ เตือน

ท่ีอ�ศัยอยู่ในพ้ืนท่ีริมสองฝ่ังแม่น้ำ�                                             

เจ้�พระย� ด้�นเหนือเข่ือนเจ้� 

พระย� ให้เตรียมรับสถ�นก�รณ์

น้ำ�เจ้�พระย�สูงข้ึนอีก 20 เซนติ 

เมตร    

เน่ืองจ�กกรมชลประท�น

ได้บริห�รจัดก�รน้ำ�ด้�นเหนือ

เข่ือนเจ้�พระย� จังหวัดชัยน�ท 

ด้วยก�รตัดยอดน้ำ�เข้�ระบบคลอง

ชลประท�นท้ังสองฝ่ังรวม 376 

ลูกบ�ศก์เมตรต่อวิน�ที ซ่ึงเต็ม

คว�มส�ม�รถท่ีรับได้ ในขณะ

น้ี ทำ�ให้ปัจจุบันมีปริม�ณน้ำ�ไหล

ผ่�นเข่ือนเจ้�พระย�อยู่ในอัตร� 

2,784 ลูกบ�ศก์เมตรต่อวิน�ที แต่

เนื่องจ�กบริเวณแม่น้ำ�เจ้�พระย�

ตอนล่�งเ กิดภ�วะน้ำ � ท่วมขัง

ชุมชนริมตล่ิงนอกคันก้ันน้ำ�จำ�                                           

นวนม�ก ซ่ึงกำ�ลังได้รับคว�ม

เดือดร้อน ต้องได้รับคว�มช่วย

เหลืออย่�งเร่งด่วน ดังน้ัน เพ่ือ

ควบคุมผลกระทบดังกล่�วไม่ให้

ขย�ยวงกว้�งข้ึนไปอีก 

กรมชลประท�นจึงมีคว�ม

จำ � เ ป็นต้องใ ช้ พ้ืน ท่ีว่�งเหนือ

เขื่อนเจ้�พระย�ชะลอน้ำ�ไว้ โดย

ระดับน้ำ�บริเวณด้�นเหนือเข่ือน

เ จ้�พระย�อ�จจะเ พ่ิม ข้ึนอีก

ประม�ณ 20 เซนติเมตร ทำ�ให้มี

พ้ืนท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ 

อำ�เภอเมืองชัยน�ท อำ�เภอวัดสิงห์ 

อำ�เภอมโนรมย์ จังหวัดชัยน�ท,  

อำ�เภอเมืองอุทัยธ�นี จังหวัด

อุทัยธ�นี, และอำ�เภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค์ โดยปริม�ณน้ำ�

จะเอ่อล้นตล่ิงท้ังสองฝ่ังเข้�ท่วม

พ้ืนท่ีก�รเกษตรและชุมชนริมน้ำ� 

นอกคันก้ันน้ำ�ประม�ณ 700 ครัวเรือน

ท้ังน้ี กรมชลประท�นได้ร่วม

บูรณ�ก�รกับหน่วยง�นท่ีเ ก่ียวข้อง 

ประช�สัมพันธ์แจ้งเตือนจังหวัด บริษัท

หรือห้�งร้�นท่ีประกอบกิจก�รในแม่น้ำ�

เจ้�พระย� อ�ทิ ง�นก่อสร้�ง เข่ือน

ป้องกันตล่ิง แพร้�นอ�ห�ร เป็นต้น รวม

ท้ังประช�ชนท่ีอ�ศัยอยู่ในพ้ืนท่ีริมสอง

ฝ่ังแม่น้ำ�เจ้�พระย� จึงขอให้ประช�ชน

ติดต�มสถ�นก�รณ์น้ำ�ในระยะน้ีอย่�งใกล้

ชิด ห�กต้องก�รคว�มช่วยเหลือ ติดต่อ

ได้ท่ีโครงก�รชลประท�นใกล้บ้�น หรือ

โทร.ส�ยด่วนกรมชลประท�น 1460 ได้

ตลอดเวล�

สถ�นก�รณ์แม่น้ำ�เจ้�พระย� วัน

น้ีแม่น้ำ�เจ้�พระย�ไหลผ่�น จ.นครสวรรค์ 

มีปริม�ณ 2,657 ลบ.ม./วิน�ที (ลดลง 9 

ลบ.ม./วิน�ที) แม่น้ำ�สะแกกรัง ไหลผ่�น 

จ.อุทัยธ�นี มีปริม�ณ 385 ลบ.ม./วิน�ที 

(ลดลง 7 ลบ.ม./วิน�ที) เขื่อนเจ้�พระย� 

ระบ�ยน้ำ� 2,766 ลบ.ม./วิน�ที (ลดลง 18 

ลบ.ม./วิน�ที) น้ำ�ท้�ยเขื่อน อ.สรรพย� ลด

ลง 4 เซนติเมตร อยู่ท่ีระดับ 16.17 เมตร 

(รทก.) น้ำ�เหนือเขื่อน อ.เมืองชัยน�ท เพ่ิม

ข้ึน 2 เซนติเมตร อยู่ท่ีระดับ 17.08 เมตร 

(รทก.) น้ำ�ผันเข้�ระบบชลประท�นเหนือ

เขื่อนเจ้�พระย� ฝ่ังตะวันตกและฝ่ังตะวัน

ออก รวมกัน 376 ลูกบ�ศก์เมตรต่อวิน�ที

น�ยนิพนธ์ บุญญ�มณี รัฐมนตรี

ช่วยว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย ลงพ้ืน

ท่ีติดต�มโครงก�รประกันร�ยได้สินค้�

เกษตรและสถ�นก�รณ์น้ำ � จังห วัด

เพชรบูรณ์-สุโขทัย โดยย้ำ�ถึงก�รเตรียม

ก�รรับมือน้ำ�ท่วม หลังกรมอุตุฯ ประก�ศ

เตือนจะมีพ�ยุลูกใหม่เข้�วันท่ี 9-10 ต.ค. 

โดยได้มีก�รเเจ้งเตือนม�เป็นระยะในทุก

จังหวัด โดยเฉพ�ะริมฝ่ังแม่น้ำ�ท้ังหมด 

ท้ังเ ร่ืองก�รเตรียมอพยพประช�ชน 

อ�ห�รก�รกิน คว�มปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประช�ชน

“ยืนยันแม้ว่�ปีน้ีจะมีปริม�ณน้ำ�

ม�ก แต่เมื่อเทียบกับ 2554 ยังน้อยกว่�

ม�ก  เพร�ะเขื่อนสิริกิต์ิและเขื่อนภูมิพล

มีปริม�ณน้ำ� ร้อยละ 40 ยังส�ม�รถรับ

น้ำ�ได้อีกม�ก แต่เขื่อนป่�สักชลสิทธ์ิ ขณะ

น้ีมีน้ำ�ปริม�ณม�กเกินจำ�นวน แต่เร�ยัง

ส�ม�รถบริห�รจัดก�รได้อยู่” น�ยนิพนธ์ 

กล่�ว.

‘บ๊ิกป้อม’ ทุบโต๊ะ!

ให้สัมภ�ษณ์ถึงกระแสข่�วก�รปรับคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) อ�จจะมีก�รปรับน�ย

ดอน ปรมัตถ์วินัย ออกจ�กรองน�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.ก�รต่�งประเทศ รวม

ถึงน�ยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเช�ว์ รองน�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.พลังง�น ว่�ก�รปรับ

ครม. ถือเป็นเร่ืองปกติ เน่ืองจ�กมีก�ร

ปรับรัฐมนตรี 2 คนออกก่อนหน้�น้ี ส่วน

จะมีใครถูกปรับออกอีกน้ันถือว่�ยังคงเร็ว

ไปท่ีจะสรุป 

เข�แย้งว่� ข่�วว่�จะปรับน�ยสุ

พัฒนพงษ์ออก มองว่�เป็นไปไม่ได้ เพร�ะ

ท่�นทำ�ง�นได้ดี และมีผลง�นในก�ร

เยียวย�แก้ปัญห�ให้กับพ่ีน้องประช�ชน

เรื่องเศรษฐกิจเยอะ และในข่�วคนท่ีจะ

ม�แทนไม่ใช่คนท่ีอยู่ในพรรคพลังประช�

รัฐด้วย ถ้�รอบน้ีมีก�รปรับก็คงจะเป็น

คนในพรรคพลังประช�รัฐ ไม่น่�เป็น

คนนอก พรรคจะได้เข้มแข็ง ทำ�ง�นให้กับ

พ่ีน้องประช�ชนได้อย่�งเต็มท่ี

รมว.ดีอีเอสให้สัมภ�ษณ์ถึงคว�ม

เคลื่อนไหวในพรรคพลังประช�รัฐ (พปชร.)                                              

เวล�น้ีว่� ยืนยัน ส.ส.ยังคงรักกันเหมือน

เดิม ยังรักหัวหน้�พรรคพร้อมจะทำ�ง�น

ร่วมกับพรรคและสนับสนุนน�ยกฯ

เหมือนเดิม ซ่ึงทุกคนท่ีเข้�ม�ร่วมทำ�ง�น

ในพรรคก็ม�เร่ิมแรกด้วยก�รสนับสนุน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� เป็นน�ยกฯ 

และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

น�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะหัวหน้�พรรคพลัง

ประช�รัฐ ก็ดูแล ส.ส.ทุกคนอย่�งดีในก�ร

ทำ�ง�น สม�ชิกไม่มีใครมีปัญห� คนท่ีมี

ปัญห�คือคนนอกพรรคท้ังน้ัน 

ส่วนกรณีท่ี พ.อ.สุช�ติ จันทรโชติ

กุล อดีตประธ�นยุทธศ�สตร์ภ�คใต้ของ

พรรคพลังประช�รัฐ จะออกไปต้ังพรรค

ใหม่น้ัน น�ยชัยวุฒิกล่�วว่� ห�กจะออก

ไปต้ังพรรคใหม่ก็เป็นสิทธ์ิของเข� แต่

ถือว่� พ.อ.สุช�ติไม่ใช่คนในพรรค ไม่ใช่

กรรมก�รบริห�รพรรค ไม่ใช่ ส.ส. ก็อย่�

ไปให้คว�มสำ�คัญม�ก ฟังเสียง ส.ส.ใน

พรรคดีกว่�

เสนอชื่อ “จุรินทร์” เป็นนายกฯ

รมว.ดีอีเอสยังกล่�วถึงผู้ชุมนุมบุก

ต่อต้�นขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ระหว่�งลงพ้ืน

ท่ีตรวจสถ�นก�รณ์น้ำ�ท่ี จ.นนทบุรี ว่� ผู้

ชุมนุมมีสิทธ์ิแสดงคว�มคิดเห็นท�งก�ร

เมือง แต่ควรจะเค�รพก�รทำ�หน้�ท่ีของ

รัฐบ�ล โดยเฉพ�ะน�ยกฯ ท่ีไปตรวจ

ติดต�มสถ�นก�รณ์น้ำ� เพ่ือแก้ปัญห�ให้

กับช�วนนทบุรีและ กทม. ดังน้ันควรจะ

ม�ช่วยกันทำ�ง�นแก้ปัญห�ให้ประช�ชน 

ซ่ึงเร่ืองก�รเมืองควรจะเอ�ไว้ก่อน ควร

จะให้รัฐบ�ลเร่งแก้ปัญห�ให้กับประช�ชน

และประเทศช�ติก่อน เน่ืองจ�กตอนน้ี

ประช�ชนเดือดร้อนจ�กน้ำ�ท่วม

“เล่นก�รเมืองม�กไปประเทศ

ก็ไปไม่ได้ ประช�ชนก็จะเดือดร้อน ก็

อย�กฝ�กไปถึงผู้ชุมนุมทุกคนให้คำ�นึง

ถึงประเทศช�ติ ให้รักประเทศช�ติม�กๆ 

ส่วนท่ีพบว่�ผู้ชุมนุมทุบรถตนน้ัน ไม่

เป็นไร ปล่อยไป ไม่ซีเรียส” น�ยชัยวุฒิ

กล่�ว

ด้�นน�ย นิพน ธ์ บุญญ�มณี  

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย 

ในฐ�นะรองหัวหน้�พรรคประช�ธิปัตย์ 

กล่�วถึงท่�ทีพรรคพลังประช�รัฐและ

พรรคภูมิใจไทย ท่ีออกม�ประก�ศ

ช่ือแคนดิเดตน�ยกรัฐมนตรีของพรรค

สำ�หรับก�รเลือกต้ังคร้ังหน้�ว่� ในส่วน

ของพรรคประช�ธิปัตย์ชัดเจนว่�คนท่ี

เป็นหัวหน้�พรรคคือแคนดิเดตน�ยก

รัฐมนตรี และเชื่อว่�น�ยจุรินทร์ ลักษณ                                  

วิศิษฏ์ หัวหน้�พรรคประข�ธิปัตย์ พร้อม

เป็นน�ยกรัฐมนตรี ห�กได้รับเสียงเพียง

พอในก�รเป็นแกนนำ� จัด ต้ัง รัฐบ�ล 

เพร�ะมีประสบก�รณ์ม�กพอจ�กก�รเป็น

รัฐมนตรีม�แล้วเกือบทุกกระทรวง 

ปั จ จุ บั น ใ น ฐ � น ะ ร อ ง น � ย ก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

พ�ณิชย์ ก็ท่ีมีผลง�นเป็นท่ีประจักษ์ โดย

เฉพ�ะก�รประกันร�ยได้สินค้�เกษตร 

รวมถึงก�รส่งออก ท่ีทำ�ได้จริง ต�มท่ี

เคยแถลงไว้กับประช�ชน และถือว่�

กระทรวงพ�ณิชย์เป็นเครื่องยนต์หลักใน

ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

น�ยนิพนธ์กล่�วต่อว่� ขณะท่ี

บุคล�กรของพรรคประช�ธิปัตย์ก็มีคว�ม

พร้อม เพร�ะอดีตน�ยกรัฐมนตรีและผู้

บริห�รระดับประเทศหล�ยคนท่ียังคงอยู่

กับพรรคประช�ธิปัตย์ม�โดยตลอด จึง

ยืนยันได้ว่�น�ยจุรินทร์มีคว�มพร้อมใน

ก�รเป็นน�ยกรัฐมนตรี

“ส่วนท่ีพรรคก�รเมืองเร่ิมเดินส�ย

ประก�ศเป้�จำ�นวนท่ีน่ัง ส.ส.น้ัน ส่วนตัว

มองว่�ยังเร็วเกินไปท่ีจะบอกตัวเลข แต่

ยืนยันว่�พรรคประช�ธิปัตย์มีคว�มพร้อม

ในก�รส่งผู้สมัครทุกพ้ืนท่ี โดยท่ีจังหวัด

เพชรบูรณ์ยังคงส่งผู้สมัครเดิม คือน�ย

ยุพร�ช บัวอินทร์ และหวังว่�อดีต ส.ส. 

ภ�คเหนือจะส�ม�รถทวงท่ีน่ังคืนได้ท้ัง 

13 ท่ีน่ัง และพ้ืนท่ีใหม่ๆ ก็ม่ันใจว่�จะ

ได้รับเสียงตอบรับจ�กประช�ชน” น�ย

นิพนธ์ กล่�ว

น�ยนิพนธ์ยังกล่�วถึงกระแสก�ร

ปรับคณะรัฐมนตรีว่� ขณะน้ียังไม่มีอะไร 

และอำ�น�จก�รปรับคณะรัฐมนตรีเป็น

อำ�น�จของน�ยกรัฐมนตรี สำ�หรับสัดส่วน

ของพรรค ก็อยู่ท่ีแต่ละพรรคจะเป็นผู้

ดำ�เนินก�ร แต่ย้ำ�ว่�พันธสัญญ�ก�รร่วม

คณะรัฐมนตรีและสัดส่วนต่�งๆ ยังคงมี

อยู่เหมือนเดิม

นอกจ�กน้ี น�ยนิพนธ์ยังกล่�วถึง

กระแสข่�วน�ยศุภชัย พ�นิชภักด์ิ อดีต

อดีตผู้อำ�นวยก�รใหญ่องค์ก�รก�รค้�

โลก (WTO) ได้ โควต�ม�น่ังเก้�อ้ีรอง

น�ยกรัฐมนตรีด้�นเศรษฐกิจ ควบ รมว.

พลังง�น ว่�ไม่ได้เป็นไปต�มกระแส

ข่�ว และเม่ือว�นน้ี น�ยปริญญ์ พ�

นิชภักด์ิ รองหัวหน้�พรรคและหัวหน้�

ทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประช�ธิปัตย์ 

ซ่ึงเป็นบุตรช�ยของน�ยศุภชัย ยืนยันว่�

กระแสข่�วดังกล่�วไม่เป็นคว�มจริงแต่

อย่�งใด แต่เชื่อว่�น�ยศุภชัยเป็นบุคล�กร

ท่ีมีคว�มส�ม�รถและมีคุณค่�ของพรรค

ประช�ธิปัตย์ 

“ธีระชัย” หนุนสามนิ้ว?

ด้�นน�ยเสกสกล อัตถ�วงศ์ ผู้

ช่วยรัฐมนตรีประจำ�น�ยกรัฐมนตรี กล่�ว

ถึงน�ยธีระชัย ภูวน�ถนร�นุบ�ล อดีต 

รมว.คลัง โพสต์ข้อคว�มผ่�นเฟซบุ๊ก ยก

ตัวอย่�งม็อบไล่น�ยกฯ ท่ีนนทบุรี เพร�ะ

ประช�ชนไม่นิยมตัวน�ยกฯ แล้ว โดย

ตนเองม่ันใจว่�ประช�ชนส่วนใหญ่

ยังอย�กให้น�ยกฯ แก้ไขปัญห�และ

พัฒน�ประเทศอยู่ ส่วนม็อบท่ีออกม�

เคล่ือนไหวน้ันก็มีเพียงบ�งส่วนเท่�น้ัน 

ซ่ึงอ�จเป็นม็อบท่ีผู้อย�กเข้�ม�มีอำ�น�จ

ให้ก�รสนับสนุนอยู่ หวังว่�จะขับไล่                            

น�ยกฯ สำ�เร็จ

น�ยเสกสกลระบุว่� ก�รลงพ้ืน

ท่ีของน�ยกฯ ก็เป็นหน้�ท่ีต้องลงพ้ืนท่ี

ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศเพื่อรับฟังปัญห�จ�ก

ประช�ชนโดยตรง ซ่ึงท่ีผ่�นม�น�ยกฯ ได้

ลงพ้ืนท่ีเช่นน้ีอย่�งต่อเนื่องอยู่แล้ว ดังน้ัน

จึงไม่ได้เป็นก�รห�เสียงหรือเล่นละคร

น�ยธีระชัยคงเคยชินกับก�ร

ทำ�ง�นแบบเล่นละครตบต�ประช�ชน 

หวังผลประโยชน์ของตัวเองและพวก

พ้อง จนคิดว่�คนอื่นจะเป็นเช่นเดียวกัน 

นอกจ�กน้ีประเทศเกิดวิกฤตขน�ดน้ี น�ย

ธีระชัยท่ีเป็นถึงอดีตรัฐมนตรี ควรคำ�นึงถึง

ก�รแก้ไขปัญห�ให้กับประช�ชนม�กกว่�

ท่ีจะม�คิดถึงเรื่องท�งก�รเมือง และก�ร

ท่ีน�ยกฯ ประยุทธ์ลงพ้ืนท่ี รัฐบ�ลพรรค

เพื่อไทยท่ีมีน�งส�วย่ิงลักษณ์เป็นน�ยกฯ 

ก็ลงพ้ืนท่ีเช่นเดียวกัน แต่แตกต่�งกัน

เพร�ะน�ยกฯ ประยุทธ์ลงพ้ืนท่ีเพ่ือไป

แก้ไขปัญห�ให้กับประช�ชนโดยแท้จริง 

และท่ีบอกว่�น�ยกฯ ไม่เป็นท่ีนิยมอีก

ต่อไปเพร�ะมีม็อบออกม�เคลื่อนไหวขับ

ไล่ ตนเองก็มองว่�น่�จะมีจำ�นวนน้อย

กว่�เยอะ กับม็อบท่ีออกม�เคลื่อนไหวขับ

ไล่รัฐบ�ลน�งส�วย่ิงลักษณ์ ท่ีมีน�ยธีระ                                                  

ชัยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบ�ลยุคท่ีโกงเงิน

ช�วน�แล้วขนเงินหนีไปอยู่ต่�งประเทศ มี

ม็อบออกม�ไล่เป็นแสนเป็นล้�นม�กม�ย

หล�ยเท่�กว่�น้ีมิใช่หรือ น�ยธีระชัยแกล้ง

ลืมหรือคว�มจำ�เสื่อมกันแน่

“ม็อบส�มน้ิวเหล่�น้ีเคยจ�บจ้วง

ก้�วล่วงสถ�บันฯ และออกม�ปลุกระดม

สร้�งคว�มรุนแรงอย่�งต่อเนื่อง และบ�ง

คนไม่ใช่คนนนทบุรีด้วย คงถูกว่�จ้�งม�

จ�กท่ีอ่ืน ก�รท่ีออกม�พูดเช่นน้ีเสมือน

หน่ึงว่� น�ยธีระชัยต้องก�รสนับสนุน

หรือรู้เห็นเป็นใจกับม็อบกลุ่มน้ีด้วยหรือไม่ 

น�ยธีระชัยก็คงมีกิเลสตัณห�อย�กกลับ

ม�เป็นรัฐมนตรีอีกหรือเปล่� จึงออกม�

พูดจ�เช่นน้ี บุญบ�รมีเก่�ท่ีหินเคยหล่นใส่

ตีนได้เป็นรัฐมนตรี คงอย�กห�หินหล่นใส่

อีก จึงต้องตอบแทนบุญคุณเจ้�ของหินคน

เดิมท่ีโกงเงินช�วน�หนีไปอยู่ต่�งประเทศ 

จึงได้ออกม�พ่นน้ำ�ล�ยน้ำ�เน่�ใส่น�ยกฯ 

และรัฐบ�ล อย่�คิดว่�คนอ่ืนจะรู้ไม่ทัน

เล่ห์เหล่ียมคนชอบตีกินประเภทน้ีเลย” 

น�ยเสกสกลกล่�ว

น�ยสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรอง

น�ยกรัฐมนตรี แกนนำ�พรรคช�ติพัฒน� 

กล่�วถึงก�รปรับ ครม.ว่� เน่ืองจ�กมี

ตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่�งลงถึง 2 ตำ�แหน่ง 

ฉะน้ันถ้�จะมีก�รปรับ ครม. ก็เป็นเรื่อง

ของสถ�นก�รณ์ท่ีเกิดข้ึน หรืออ�จจะ

เป็นก�รปรับคณะรัฐมนตรีเ พ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นของรัฐบ�ล 

แต่เร�ก็ต้องเข้�ใจว่�ตอนน้ีรัฐบ�ลก็

บริห�รประเทศม�ได้กว่� 2 ปีคร่ึงแล้ว 

และเกือบ 3 ปีก็จะเข้� 3 ปีเดือนมีน�คมน้ี 

ฉะน้ันถ้�เปรียบเทียบเป็นว่ิงผลัด ก็คือว่ิง

ม� 3 ไม้ และจนไม้ 3 แล้วกำ�ลังจะส่งไป

ถึงไม้ท่ี 4 ฉะน้ันไม้ต้องไม่หล่น ต้องจับไม้

ให้น่ิงแล้วว่ิงถึงเส้นชัยให้ได้. 

โควิด

ทำ�ให้มียอดผู้ติดเช้ือสะสมต้ังแต่ปี 63 

จำ�นวน 1,626,604 ร�ย ผู้รักษ�ห�ยป่วย

เพ่ิม 13,127 ร�ย 

ยอดรวมห�ยป่วยสะสมต้ังแต่ปี 63 

จำ�นวน 1,496,273 ร�ย อยู่ระหว่�งก�ร

รักษ� 113,394 ร�ย อ�ก�รหนัก 3,124 

ร�ย ใส่เครื่องช่วยห�ยใจ 725 ร�ย เสีย

ชีวิตเพ่ิม 87 ร�ย เป็นช�ย 44  ร�ย หญิง 

43 ร�ย ในจำ�นวนน้ีเป็นผู้ท่ีมีอ�ยุ 60 ปี

ข้ึนไป 60 ร�ย มีโรคเร้ือรัง 23 ร�ย ทำ�ให้

มีผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่ปี 63 จำ�นวน 

16,937 ร�ย ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันท่ี 1 

ต.ค. 796,583 โดส ยอดฉีดวัคซีนสะสม

ต้ังแต่ 28 ก.พ.64 จำ�นวน 54,581,395 

โดส ขณะท่ีสถ�นก�รณ์ โลกมีผู้ติดเช้ือ

สะสม 235,063,766 ร�ย เสียชีวิตสะสม 

4,805,700 ร�ย

สำ�หรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือม�ก

ท่ีสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 1,241 ร�ย, ยะล� 

738 ร�ย, สมุทรปร�ก�ร 646 ร�ย, ชลบุรี 

638 ร�ย, นครศรีธรรมร�ช 524 ร�ย,  

นร�ธิว�ส 495 ร�ย, ระยอง 451 ร�ย,  

สงขล� 434 ร�ย, ปร�จีนบุรี 349 ร�ย 

และปัตต�นี 311 ร�ย 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด

กระทรวงส�ธ�รณสุข กล่�วว่� สำ�หรับ 

จ.ยะล� ท่ีพบก�รติดเช้ือเพ่ิมข้ึนม�เป็น

อันดับ 2 ของประเทศคือ 738 ร�ยน้ัน 

ได้รับร�ยง�นจ�กน�ยแพทย์ส�ธ�รณสุข

จังหวัดยะล� ว่�ก�รติดเช้ือในพ้ืนท่ียังเป็น

ลักษณะเดิม คือก�รติดเช้ือในบ้�นและ

ชุมชน ไม่ได้มีก�รระบ�ดเป็นคลัสเตอร์

ใหญ่ ปัจจัยเส่ียงสำ�คัญคือก�รจัดกิจกรรม

รวมกลุ่มคน เช่น ง�นแต่งง�น ง�นเล้ียง

ในชุมชน เป็นต้น สำ�หรับโรงพย�บ�ลได้

เตรียมคว�มพร้อมรองรับผู้ป่วยได้เพียง

พอ จ.ยะล� มีอัตร�เสียชีวิตร้อยละ 0.74 

น้อยกว่�ค่�เฉล่ียของประเทศ 

สำ�หรับแนวท�งก�รลดผู้ติดเช้ือ 

จะเฝ้�ระวังก�รเสียชีวิตของกลุ่มเส่ียง

อย่�งต่อเน่ือง และคัดกรองก�รติดเช้ือ

ในชุมชน รวมถึงย้ำ�ม�ตรก�ร DMHT ซ่ึง

ผู้ติดเช้ือส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและคน

ทำ�ง�น จะมีก�รต้ังศูนย์สู้ภัยโควิดในท่ี

ทำ�ง�น เช่น สำ�นักง�น โรงง�น สถ�น

ประกอบก�ร ร้�นอ�ห�ร และตล�ด โดย

เน้นม�ตรก�รป้องกันตนเองข้ันสูงสุด 

(Universal Prevention) และก�รทำ�ง�น

ท่ีบ้�น (Work From Home) ก�รตรวจ

พนักง�นด้วยชุดตรวจ ATK ประม�ณ 

10% ทุกสัปด�ห์ เพื่อเฝ้�ระวังและแยก

กักผู้ติดเช้ือโดยเร็ว ป้องกันไม่ให้สถ�นท่ี

เส่ียงเหล่�น้ีเป็นแหล่งแพร่เช้ือ ตัดวงจร

ก�รระบ�ด และป้องกันก�รนำ�เช้ือกลับ

ไปแพร่ท่ีบ้�น

นอกจ�กน้ี จะเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีน

ให้มีคว�มครอบคลุมม�กข้ึน ซ่ึงภ�พ

รวม จ.ยะล� ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม

ท่ี 1 แล้ว 47% ส่วนผู้สูงอ�ยุ 60 ปีข้ึน

ไป ฉีดวัคซีนแล้วกว่� 60% โดย อ.เมือง

ยะล� และ อ.เบตง ได้รับวัคซีนแล้วกว่� 

70% แต่ยังต้องเร่งรัดก�รฉีดวัคซีนเข็ม

ท่ี 2 และเข้มม�ตรก�รร้�นอ�ห�รต้อง

ฉีดวัคซีนพนักง�นให้ครบ 2 เข็ม โดยจะ

ระดมสรรพกำ�ลังท้ังฝ่�ยส�ธ�รณสุข ฝ่�ย

ปกครอง และประช�ชน ในก�รสื่อส�ร

ทำ�คว�มเข้�ใจเร่ืองก�รฉีดวัคซีน ซ่ึงมี

ประสิทธิผลในก�รลดก�รป่วยรุนแรง

และเสียชีวิต โดยก�รฉีดด้วยสูตรไขว้ซิโน

แวคต�มด้วยแอสตร้�เซนเนก้�ห่�งกัน 3 

สัปด�ห์ ท่ีกำ�ลังใช้อยู่ในขณะน้ี ค�ดว่�จะ

ช่วยให้ฉีดเข็ม 2 ได้ครอบคลุมเร็วข้ึน และ

ในวันท่ี 4 ตุล�คมน้ี จะเร่ิมฉีดวัคซีนไฟ

เซอร์ให้เด็กนักเรียนอีกด้วย.

4 ตุลาลุย 

มีนักเรียนช่วงอ�ยุระหว่�ง 12-18 ปี ท่ี

มีคุณสมบัติรับก�รฉีดวัคซีนจำ�นวน 799 

คน สมัครใจฉีด 695 คน คิดเป็นร้อยละ 

86.98 โดยจะเข้�รับก�รฉีดวัคซีนในวัน

จันทร์ท่ี 4 ตุล�คมน้ี จำ�นวน 200 คน และ

จะทยอยฉีดวัคซีนนักเรียนเม่ือได้รับก�ร

จัดสรรในรอบต่อๆ ไป

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

กล่�วอีกว่� กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้

กำ�หนดแผนให้นักเรียนนักศึกษ�ทุก

สังกัด ท่ีมีอ�ยุระหว่�ง 12-18 ปี จำ�นวน 

5,048,081 คน เบ้ืองต้นมีผู้ประสงค์จะฉีด 

3.61 ล้�นคน คิดเป็น 71.67% จะได้รับ

ก�รฉีดวัคซีนสูตรไฟเซอร์+ไฟเซอร์ ต้ังแต่ 

4 ตุล�คมน้ีเป็นต้นไป โดยจะเร่ิมฉีดให้กับ

สถ�นศึกษ�ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้ม

งวด (สีแดงเข้ม) ท่ีมีจำ�นวน 15,465 แห่ง 

ใน 29 จังหวัดก่อน และจะฉีดวัคซีนเข็มท่ี 

2 ต้ังแต่ต้นเดือนพฤศจิก�ยนต่อไป

ท้ังน้ี ข้อมูลจ�กองค์ก�รอ�ห�ร

และย� (อย.) วัคซีนท่ี ได้รับก�รข้ึน

ทะเบียนให้ ใช้สำ�หรับกลุ่มเด็กต้ังแต่

อ�ยุ 12 ปีข้ึนไป ในประเทศไทย ได้แก่ 

วัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนโมเดอร์น� ซ่ึงมี

ประสิทธิภ�พและคว�มปลอดภัยผ่�นก�ร

รับรองจ�กองค์ก�รอน�มัยโลก นอกจ�กน้ี 

หล�ยประเทศ เช่น สหรัฐอเมริก� ญ่ีปุ่น 

สิงคโปร์ แคน�ด� อินโดนีเซีย ฯลฯ ยังได้

อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์สำ�หรับกลุ่มเด็ก

ต้ังแต่อ�ยุ 12 ปีข้ึนไปแล้ว

“น�ยกรัฐมนตรีกำ� ชับก�รฉีด

วัคซีนสำ�หรับเด็กนักเรียน/เย�วชน รวม

ไปถึงก�รฉีดวัคซีนให้กับบุคล�กรภ�ยใน

โรงเรียนทุกระดับ เพื่อสร้�งพ้ืนท่ีปลอดภัย

ให้กับนักเรียน/เย�วชนให้ม�กท่ีสุด ขณะ

เดียวกันก็ให้ ศธ.เร่งดำ�เนินก�รโครงก�ร 

Sandbox Safety Zone in School (SSS) 

สำ�หรับโรงเรียนท่ีมีคว�มพร้อม โดยค�ด

หวังให้โรงเรียนกลับม�เปิดเรียน On Site 

ให้ม�กท่ีสุด เพื่อจะได้ลดคว�มเครียดและ

ข้อจำ�กัดของนักเรียนในก�รเรียนก�รสอน

ออนไลน์ด้วย” น�ยธนกรกล่�ว

ด้�นองค์ก�รเภสัชกรรม (อภ.) เปิด

เผยว่� จ�กแถลงก�รณ์ของบริษัท ซิลลิค 

ฟ�ร์ม� จำ�กัด เมื่อวันท่ี 1 ตุล�คม 2564 

ได้แจ้งกำ�หนดก�รส่งมอบวัคซีนโมเดอร์

น� ในไตรม�ส 4 ของปี 2564 จำ�นวน 

1.9 ล้�นโดส โดยค�ดว่�จะเร่ิมส่งมอบได้

ในเดือนพฤศจิก�ยนน้ัน

องค์ก�รเภสัชกรรมได้รับจดหม�ย

แจ้งจ�กบริษัท ซิลลิคฯ เพ่ิมเติมว่� ต�ม

ท่ีท�งบริษัทค�ดว่�จะส่งมอบวัคซีนโม                                          

เดอร์น�ในเดือนตุล�คมได้น้ัน ต่อม�พบ

ว่� แหล่งผลิตในยุโรปท่ีได้รับก�รข้ึน

ทะเบียนสำ�หรับนำ�เข้�ไว้ มีแนวโน้มว่�จะ

ส่งมอบได้ต้ังแต่เดือนพฤศจิก�ยนเป็นต้น

ไป แต่อย่�งไรก็ต�ม บริษัท ซิลลิคฯ ได้

พย�ย�มจะนำ�เข้�ม�ให้ได้ภ�ยในเดือน

ตุล�คม โดยจัดห�จ�กแหล่งผลิตอ่ืนม�

ทดแทนโดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงจ�กแหล่ง

ประเทศสหรัฐอเมริก�

ในก�รน้ี องค์ก�รเภสัชกรรมและ 

สม�คมโรงพย�บ�ลเอกชน จะติดต�ม

เร่งรัดให้มีก�รส่งมอบให้ได้ ต�มท่ีบริษัท 

ซิลลิคฯ ได้เคยแจ้งไว้คือในเดือนตุล�คม

น้ี และเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว จะเร่งดำ�เนิน

ก�รกระจ�ยต�มสัดส่วนท่ีโรงพย�บ�ลได้

จองไว้อย่�งรวดเร็วต่อไป

ส่วนวัคซีนท่ีเหลือ 3.1 ล้�นโดส 

ต�มสัญญ�ท่ี 1 และซ้ือเพ่ิม 3.7 ล้�นโดส 

ต�มสัญญ�ท่ี 2 รวมท้ังส้ิน 6.8 ล้�นโด

สน้ัน ท�งบริษัท ซิลลิคฯ จะส่งมอบได้ใน

ไตรม�ส 1 ของปี 2565.

ทำาเนียบรัฐบาล • น�ยธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่� โครงก�รภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 

(Phuket Sandbox) มีจำ�นวนนักท่อง

เที่ยวสะสมถึงวันที่ 30 กันย�ยน 2564 

จำ�นวน 38,699 คน โดยในจำ�นวนดัง

กล่�วพบผู้ติดเชื้อจ�กก�รคัดกรอง คิด

เป็นร้อยละ 0.3 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 

ในขณะที่จำ�นวนก�รจองที่พัก  SHA+ 

Phuket Sandbox สำ�หรับก�รเข้�พัก

ระหว่�งเดือนกรกฎ�คม 2564 ถึงเดือน

กุมภ�พันธ์ 2565 อยู่ที่ 716,898 คืน 

ส่วนโครงก�รสมุยพลัส (Samui 

Plus) และโครงก�รส่วนขย�ยของภูเก็ต

แซนด์บ็อกซ์ 7+7 (Phuket Extension) 

มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวสะสมทั้งสิ้น 907 

คน และ 399 คน ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ มูลค่�

ท�งเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสำ�หรับโครงก�รภู

เก็ตแซนด์บ็อกซ์ ณ วันที่ 27 กันย�ยน 

2564 อยู่ที่ประม�ณ 2,254 ล้�นบ�ท 

โครงก�รสมุยพลัสอยู่ที่ 66.58 ล้�นบ�ท 

และสำ�หรับโครงก�รส่วนขย�ยของภู

เก็ตแซนด์บ็อกซ์อยู่ที่ 12.16 ล้�นบ�ท 

รวมสร้�งมูลค่�ท�งเศรษฐกิจกว่� 2,330 

ล้�นบ�ท

เข�กล่�วว่� พล.อ .ประยุทธ์  

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงกล�โหม มีนโยบ�ยเปิด

ประเทศด้�นก�รท่องเที่ยว โดยขย�ย

ผลและพลิกโฉมก�รท่องเที่ยวภูเก็ต

แซนด์บ็อกซ์ เป็นสถ�นที่ท่องเที่ยวระดับ

โลก (World Class Destination) ตั้งเป้�

หม�ยนักท่องเที่ยวต่�งช�ติที่เดินท�ง

เข้�ประเทศในช่วงไตรม�สที่ 4 ของ

ปี 2564 และไตรม�สแรกของปี 2565 

จำ�นวน 1 ล้�นคน หรือเฉลี่ยวันละไม่

น้อยกว่� 5,000 คน ค�ดว่�จะสร้�งร�ย

ได้จ�กนักท่องเที่ยวต่�งช�ติไม่น้อยกว่� 

60,000 ล้�นบ�ท ซึ่งมีก�รดำ�เนินก�ร

ปลดล็อกเงื่อนไข เช่น ก�รลดวันกักตัว

เหลือ 7 วัน ก�รตรวจ RT-PCR ก่อน

ม�และเมื่อถึงสน�มบิน หลังจ�กนั้นให้

ตรวจแบบ ATK, หนังสือรับรองก�รเดิน

ท�งเข้�ประเทศไทยออนไลน์แบบหมู่

คณะ (Group COE), ก�รอนุญ�ตเที่ยว

บินพ�ณิชย์ของรัสเซียให้ส�ม�รถเดิน

ท�งเข้�สู่ภูเก็ต เป็นต้น 

ทั้งนี้  ก�รพัฒน�เพื่อพลิกโฉม

ภู เก็ตสู่ สถ�นที่ท่อง เที่ ยวระดับโลก 

(World Class Destination) ในปี 2565 

ภ�ยใต้แนวคิด SUPRA ประกอบด้วย 

1.Safety สร้�งคว�มมั่นในด้�นคว�ม

ปลอดภัย 2. Upgrading โดยก�รยก

ระดับโครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญและก�ร

ยกระดับระบบส�ธ�รณสุข 3.Pro-Poor 

ก�รเยียวย�และดูแลประช�ชนฐ�นร�ก 

สนับสนุนก�รท่องเที่ยวเชิงชีวภ�พเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG Tourism) 

4.Refine ก�รพัฒน�ปรับปรุงทักษะใหม่ๆ 

ให้กับแรงง�น ควบคู่ไปกับก�รเพิ่มมูลค่�

สินค้� และ 5. Activities จัดกิจกรรมส่ง

เสริมก�รข�ยและกิจกรรมระดับโลกด้วย

“รัฐบ�ลและหน่วยง�นที่ เกี่ยว 

ข้องกำ�ลังดำ�เนินก�รอย่�งเต็มที่ เพื่อ

จัดห�และเร่งก�รฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้

กับประช�กรในประเทศ ซึ่งต�มแผน

สิ้นปีนี้ ไทยจะมีวัคซีนจำ�นวน 126 ล้�น

โดส ประช�กรไทย 70 ล้�นคน จะ

ได้รับวัคซีน 62 ล้�นคน คิดเป็นร้อย

ละ 90 พร้อมรับก�รพลิกโฉมก�รท่อง

เที่ยวของประเทศไทยสู่ระดับโลก สร้�ง

ม�ตรฐ�นด้�นส�ธ�รณสุข และสร้�ง

คว�มม่ันใจให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงคน

ไทยอย่�งแน่นอน” โฆษกประจำ�สำ�นัก

น�ยกรัฐมนตรีกล่�ว.

ตั้งเป้าเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ล้านคน

ราชทัณฑ์ • เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2564 น�ย

ธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมร�ชทัณฑ์ 

และโฆษกกรมร�ชทัณฑ์ เปิดเผยถึงก�ร

ดูแลรักษ�กลุ่มผู้ต้องขังท�งก�รเมือง

ที่อยู่ระหว่�งก�รกักโรคต�ม Protocol 

ของกรมร�ชทัณฑ์ว่� เช้�วันนี้พย�บ�ล

ประจำ�เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพฯ ได้เข้�

ตรวจสุขภ�พของผู้ต้องขังคือ น�ยพริษฐ์ 

ชิว�รักษ์ หรือเพนกวิน, น�ยภ�ณุพงศ์  

จ�ดนอก หรือไมค์ ระยอง และน�ย

จตุภัทร์ บุญภัทรรักษ� หรือไผ่ ด�วดิน 

พบว่� ทั้งหมดไม่มีไข้ สุขภ�พโดยทั่วไป

แข็งแรง รับประท�นอ�ห�รและนอน

หลับพักผ่อนได้ สัญญ�ณชีพปกติและ

ค่�ออกซิเจนในกระแสเลือดอยู่ในเกณฑ์

เป็นปกติ  ส�ม�รถทำ�กิจวัตรประจำ�วัน

ได้ เช่นเดียวกับน�ยอ�นนท์ นำ�ภ� ที่

เพิ่งย้�ยเข้�ม�ควบคุมที่เรือนจำ�พิเศษ

กรุงเทพมห�นคร เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่

ผ่�นม� พย�บ�ลได้ทำ�ก�รตรวจร่�งก�ย

แล้ว เบื้องต้นสุขภ�พโดยรวมแข็งแรง 

ไม่มีโรคประจำ�ตัวที่น่�กังวล ขณะนี้อยู่

ระหว่�งกักโรค 21 วัน ต�มม�ตรก�ร

ป้องกันโรคโควิดของท�งเรือนจำ�

น�ยธวัชชัยยังเปิดเผยถึงก�ร

ตรวจสุขภ�พของน�ยเวห� แสนชน

ชนะศึก เจ้�ของบัญชีทวิตเตอร์ “ฟ้�ฝน 

ver.เกรี้ยวกร�ด” และน�ยอมร อมร

รัตน�นนท์ อดีตแกนนำ�กลุ่มพันธมิตร

ประช�ชนเพื่อประช�ธิปไตย ว่�รู้สึกตัวดี 

ไม่มีไข้ ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีอ�ก�ร

หอบเหนื่อย รับประท�นอ�ห�รได้ ลิ้น

รับรสได้ปกติ นอนหลับได้ดี โดยทั้งสอง

คนได้รับก�รรักษ�โรคโควิด-19 ครบ 14 

วันแล้ว และอยู่ระหว่�งก�รพักฟื้น เพื่อ

รอส่งกลับไปคุมขังยังเรือนจำ�ต�มเดิม.

แกนนำาม็อบในคุกแข็งแรงดีทุกคน
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สถานการณ โควิดในประเทศไทยจนถึงชวงตนเดือน

ตุลาคม ตัวเลขผูติดเชื้อรายใหมเริ่มทรงตัวในระดับหนึ่ง

หม� นคนตนๆ ตอวัน 

ขณะที่ในสวนของ ภาคแรงงาน พบวา ที่ผาน

มารัฐบาลและกระทรวงแรงงานไดออกนโยบายและ

มาตรการเชิงรุก เพ� อชวยเหลือเยียวยาทั้งแรงงานใน

ระบบและแรงงานนอกระบบ รวมถึงนายจาง ผูประกอบ

การ โดยใชเม็ดเงินไปแลวรวมสองแสนลานบาทผาน

มาตรการตางๆ 

สุชาติ-รมว.แรงงาน กลาวสรุปภาพรวมการชวย

เหลือภาคแรงงานและภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ใน

ชวงการรับมือวิกฤตโควิดที่ผานมาวา สิ่งที่รัฐบาลและ

กระทรวงแรงงานเขาไปแกปญหาตางๆ ใหกลุมผู ใช

แรงงานในชวงโควิด ทําใหกลุมภาคแรงงานมีขวัญและ

กําลังใจ อยางตัวผมเขาไปอยูในไลนกลุมผูนําแรงงาน 

เชน กลุมสหภาพแรงงาน ผมจะรูปญหาตางๆ ก็เขาไปแก

ปญหาใหเขาไปชวยเขาหมด ชวยเขาหมดทุกอยางเทาที่

เราจะชวยได โดยไมไดคิดวาตัวเราเปนรัฐมนตรี แตคิด

วาเราเปนคนตองรับผิดชอบเขาไปแกปญหาใหพวกเขา 

ไมไดมองวาเปนรัฐมนตรีแตมองวาเปนเพ� อนกัน คิดแต

วาทําอยางไรจะชวยเพ� อนใหได 

การชวยเหลือแรงงานที่ ไดรับผลกระทบจากวิกฤต

โควิดในชวงที่ผานมา ทั้งแรงงานในและนอกระบบ เร� อง

นี้เปนนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เห็นถึงความเดือดรอนของผู ใช

แรงงาน ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ รวม

ถึงนายจาง ผูประกอบการ เพราะนายจางก็ตองประคอง

ธุรกิจใหอยูรอด เพราะหากกิจการอยูไมได ลูกจางทั้งใน

และนอกระบบตลอดจนแรงงานพารตไทมก็จะไมมีงาน

ทํา ซึ่งหลังจากมีคําสั่ง ศบค.ที่ออกมาตรการคุมการแพร

ระบาดของโควิดในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเขม ที่มีการ

ออกมาตรการเคอรฟว ที่สงผลใหธุรกิจ 9 ประเภทไดรับ

ผลกระทบจากมาตรการ เชน รานอาหาร  ภัตตาคาร ผู

เชาพื้นที่ขายสินคาในหางสรรพสินคา ธุรกิจโรงแรม การ

ทองเที่ยวที่หยุดกิจการ นายกฯ ก็สั่งใหกระทรวงแรงงาน

ทําตัวเลขผูประกันตนในระบบของสํานักงานประกัน

สังคมตามมาตรา 33 รวมทั้งหมด 29 จังหวัด ก็พบวามีผู

ประกันตนประมาณ 3 ลาน 5 แสนกวาคนที่ ไดรับผลกระ

ทบ  สวนนายจางก็ประมาณ 2 แสนกวาราย

 สวนแรงงานนอกระบบมาตรา 40 ก็ลานกวาราย 

นอกจากนี้ก็ยังมีกลุมผูไดรับผลกระทบที่เปนกลุมซึ่งยังไมได

เขามาสมัครมาตรา 40 เชน พวกอาชีพอิสระ กลุมผูขับขี่

วินมอเตอรไซค คนขับรถแท็กซี่ หาบเรแผงลอย หรือเด็ก

เสิรฟพารตไทม รัฐบาลก็ใหสมัครเขามาตรา 40 ที่พบวามี

ประมาณเจ็ดลานกวาคน จากเดิมมีสามลานกวาคน ก็เพิ่ม

เขามาสี่ลานกวาคน คนกลุมนี้คือแรงงานนอกระบบ 

สวนแรงงานที่เพิ่งออกจากงาน หรือออกไปกอน

หนานี้  และรอการหางาน ตามมาตรา 39 มีประมาณ

ลานกวาคน  รวมแลวแรงงานในระบบทั้งมาตรา 33 

มาตรา 39 และมาตรา  40 รัฐบาลไดออกมาตรการและ

แนวทางชวยเหลือเยียวยาจากการไดรับผลกระทบโค

วิด โดยเฉพาะชวง ก.ค.-ก.ย.64 มีการเขาไปชวยเหลือ

เยียวยาประมาณ 12 ลานกวาคน โดยรวมแลวใชเม็ดเงิน

ไป 80,000 กวาลานบาท ที่มีการโอนเขากระเปาเงินผู

ประกันตนและนายจาง ผูประกอบการ 

...เงิน 80,000 ลานบาทจะไปทําใหเกิดการ

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เปนเงิน 200,000-300,000 

ลานบาท ซึ่งเงินดังกลาวก็จะหมุนเวียนในระบบ ในชวงที่

ผานมาสิงหาคม-กันยายน ทําใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ 

ทําใหจีดีพีประเทศเติบโต อีกทั้งทําใหนายจางรักษาการ

จางงานไวได ไมทําใหคนตกงาน 

การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากโควิดรอบนี้ ที่

ใหกระทรวงแรงงานเปนผูดูแลรับผิดชอบ จากที่ผานมา

มักจะเปนกระทรวงการคลัง ก็เพราะกระทรวงแรงงาน

มีฐานขอมูลที่แมนยํา จึงสามารถโอนเงินเยียวยาใหถึง

กลุมที่มีสิทธิ์ไดรับการเยียวยาดังกลาวโดยตรงไดถึงรวม 

98 เปอรเซ็นต โดยไมมีเสียงตําหนิติเตียน เพราะกระทรวง

แรงงานมี big data ที่นายจาง ผูประกอบการตองสงขอมูล

มาทําประกันสังคมอยูแลว อีกทั้งการโอนก็มีการทําผาน

ระบบ prompt pay กับเลขที่บัตรประชาชนจึงทําใหการ

โอนเงินทําไดรวดเร็ว แตหากเกิดกรณีมีการรองเรียน เชน

ไมไดรับการเยียวยา หรือไดเงินชา ทางกระทรวงแรงงานมี

ฐานขอมูลอยู จึงสามารถชี้แจงตอบขอสงสัยไดทันทีวาทําไม

คนไหนไมได ทําไมไดชา แตหากเกิดติดขัดเพราะสาเหตุ 

เชนเร� องความไมสมบูรณของเอกสาร หรือรายช� อตกหลน 

กระทรวงแรงงานก็มีฐานขอมูลตางๆ อยูในระบบ ก็สามารถ

ตรวจสอบและจายเงินใหได

สุชาติ-รมว.แรงงาน ยังกลาวถึงการดําเนินโครงการ  

Factory Sandbox หรือโครงการนํารองการปองกันและ

ควบคุมการแพรระบาดโควิดในโรงงานในชวงที่ผานมาวา 

เร� องการชวยเหลือนายจางนอกจากเร� องเม็ดเงินที่ใหแลว ก็

มีโครงการ Factory Sandbox ซึ่งนายกฯ สั่งการมาใหประ

คับประคองธุรกิจสงออก โดยเช� อหรือไมวาธุรกิจสงออก 

กลุมแรงงานผูประกันตนตามมาตรา 33 ทั่วประเทศ พบวา

เปนผู ใชแรงงาน พนักงานบริษัทในกิจการสงออกรวม 40 

เปอรเซ็นต

...วันนี้ธุรกิจสงออกคือเคร� องยนตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเคร� องเดียวที่ยังหมุนอยู ซึ่งก็ปรากฏวาวิกฤตคือ

โอกาส เพราะตางประเทศพวกซัพพลายเชนที่เดิมเขาสั่งจาก

อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟลิปปนส, เวียดนาม แตชวงโควิดพบ

วามีการปดตัว โดยตอนแรกของไทยเราก็แยเหมือนกัน  หลาย

แหงก็ปดการประกอบการ แตเราก็มารวมกันแกปญหา โดย

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุตสาหกรรม มาบูรณาการกัน โดยฉีดวัคซีนใหกลุม

ธุรกิจโรงงานใน Factory Sandbox รอยเปอรเซ็นต โดยที่วิธี

การกวาจะทําออกมาไดไมใชเร� องงาย  เพราะมีการศึกษาและ

คุยกับหน�วยงานที่เกี่ยวของอยาง สํานักงานคณะกรรมการสง

เสริมการลงทุน จนมีการออกมาตรการออกมา 

...ยกตัวอยางเชน ธุรกิจสงออกบางแหงมีพนักงาน แรงงาน

หลายพันคน บางแหงก็หม� นกวาคน ก็เหมือนเปนครอบครัวใหญ 

โดยที่ยังไมไดมีการฉีดวัคซีน แตเม� อเกิดโควิดระบาดก็ติดทั้ง

ครอบครัว เราเลยจําลองประสบการณที่เราเจอ  ที่เคยมีคนติด

โควิดทั้งครอบครัว เราก็มามองวาหากคนติดโควิดทั้งโรงงานผล 

กระทบจะเปนอยางไร เราก็เห็นวาจําเปนตองรักษากลุมนี้ ไว พวก

กลุมสงออก เพราะตางประเทศ คูการคากับประเทศไทย เขาเช� อ

มั่นในประเทศไทย ในโครงการ Factory Sandbox ในการตรวจ 

RT-PCR หรือการ Swab รอยเปอรเซ็นต  

...ขอยกตัวอยางใหเห็นภาพ เชน โรงงานแหงหนึ่งมีคน

งานหนึ่งพันคน เราใหตรวจรอยเปอรเซ็นต หากเจอคนติดโควิด

สักสิบเปอรเซ็นตหรือหนึ่งรอยคน เร� องคาตรวจโควิด รัฐบาล

ออกใหหมด ผูประกอบการไมตองจาย ซึ่งหากเจอคนติดเชื้อโค

วิดก็นําไปรักษาโควิดที่โรงพยาบาลในเครือประกันสังคมทันที 

โดยรักษาใหฟรีเลย เจาของกิจการไมตองออก  สวนแรงงาน 

พนักงานที่เหลือเการอยคน เราก็จะมีขอมูลเปน  data เพ� อดูวา

มีคนไปฉีดวัคซีนแลวกี่คน สมมุติวาฉีดไปแลวหารอยคน เหลือ

อีกสี่รอยยังไมไดฉีด กระทรวงแรงงานก็จะนําวัคซีนที่มีการ

ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข นําไปฉีดใหกับอีกสี่รอยคนที่

เหลือ 

...เทากับวาโรงงานแหงนั้น พนักงาน แรงงานก็ไดรับการ

ฉีดวัคซีนครบหมดเการอยคน สวนรอยคนที่ติดโควิดพอรักษา

หาย ออกมาภูมิคุมกันก็เกิดแลว ก็ถือวาโรงงานในโครงการ 

Factory Sandbox รอยเปอรเซ็นตถือวาคอนขางปลอดภัย อีก

ทั้งตอมาก็ยังคงใหมีการตรวจดวย ATK ไปเร� อยๆ เชนสัปดาห

ละครั้ง เชนหากตรวจสามรอบในสามสัปดาห ก็ถือวามีการคัด

กรองเกือบ 90 กวาเปอรเซ็นต โดยผมไดประสานกับเลขาธิการ

สํานักงานบีโอไอเพ� อใหบีโอไอออกใบรับรองให 

เม� อเปนแบบนี้ อยางยกตัวอยางผมเปนคูคาตางประเทศ  

เห็นแบบนี้ก็เกิดความมั่นใจ กลาสั่ง order การผลิตที

ละไตรมาสไปไดเลย เพราะมั่นใจวาโรงงานหรือกิจการ

ไมหยุดหรือปดเพราะมีคนติดโควิดแน�นอน ขณะ

เดียวกันพนักงานในโรงงานที่อยูในโครงการ Factory 

Sandbox เม� อเขาเลิกงานกลับไปอยูกับครอบครัว 

เขาก็มีความมั่นใจวาไมไดนําเชื้อโควิดไปใหคนใน

ครอบครัวก็เกิดขวัญกําลังใจ มันก็ไดหลายตอ 

สุชาติ-รมว.แรงงาน กลาวตอไปวา ในชวงวิกฤต

โควิดจะเห็นไดวา การสงออกของไทยเติบโตเพราะ

ไปสั่งผลิตหรือสั่งสินคาจากที่อ� นไมได คนก็เลยมาสั่ง

ผลิตหรือสั่งซื้อสินคาจากไทย ผมเจอผูประกอบการ

ผลิตยานยนตและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เขาบอกเลย

วาโครงการ Factory Sandbox เปนโครงการรัฐบาล

ที่ทําใหธุรกิจของเขาเติบโตสวนทาง  อยางบริษัทที่

ผลิตเกียรใหกับรถยนตที่เปนของนักลงทุนชาวญี่ปุน 

ที่เขารวมโครงการ Factory Sandbox ก็ทําหนังสือ

ขอบคุณนายกรัฐมนตรี เพราะไมเคยเห็นรัฐบาลใดดูแล

ผูประกอบการเหมือนกับเปนเจาของกิจการเอง และ

ส� อก็มีการทําขาวเร� องดังกลาวไปเผยแพรที่ญี่ปุน จน

นักลงทุน ผูประกอบการ มีการชักชวนเพ� อนนักลงทุน

ที่อยูตางประเทศมาลงทุนเพิ่มในประเทศไทย นี่คือ

วิกฤตที่พลิกเปนโอกาส โดยปจจุบัน Factory Sandbox 

เขาสูเฟสสองแลว มีการนําเร� องเขาหารือในที่ประชุม

ใหญ ศบค.เม� อ 27 ก.ย.ที่ผานมา เพราะนักลงทุนตาง

ชาติโดยเฉพาะญี่ปุนที่ทําธุรกิจที่ปราจีนบุรี, ระยอง,  

สมุทรปราการ ทําหนังสือเขามาขอเขารวมโครงการ 

Factory  Sandbox 

-สถานการณคนตกงานในชวงที่ผานมา โดย

เฉพาะที่ โควิดระบาดหนักเปนอยางไร เพิ่มขึ้นหรือ

ไม?

สวนทางกัน พบวาชวงเดือนมกราคม-กันยายน 

2563  ตัวเลขคนเขาคนออกกลายเปนวา ตัวเลขคน

ออกมากกวาคนเขาประมาณ 5 แสนเศษ ซึ่งหมายถึง

เชน คนเขาทํางานมีประมาณ 2 แสนคน คนออกมี

ประมาณ 7 แสนคน หักลบกันกลายเปนวาคนออกมี

มากกวาเขาประมาณ 5 แสนคน 

ผมนําตัวเลขในระบบประกันสังคมมาเปรียบ

เทียบกันกับของป 2564 พบวาชวงมกราคมถึง

กันยายน 2564 ที่คือชวง 3 ไตรมาสแรกของทั้งสอง

ปมาเทียบกัน พบตัวเลขที่สวนทางกัน กลายเปนวา

ในชวงปนี้ คนเขาทํางานมีมากกวาคนออกจากงาน 

ประมาณ 1 แสน 8 หม� นกวาคน 

เหตุผลก็เพราะ ภาคธุรกิจสงออก มีการเติบโต 

ซึ่งตัวเลขดังกลาวใชฐานขอมูลจากตัวเลข 13 หลักของ

สํานักงานประกันสังคม แตธุรกิจที่ ไดรับผลกระทบ ที่

คนหายหรือออกจากงานไปแสนกวาคนเกือบสองแสน

คน คือคนที่ทํางานอยูในภาคธุรกิจการทองเที่ยว

 สวนที่มีการบอกวา แตคนที่ทํางานอยูแมไม

ตกงานแตชั่วโมงการทํางานลดลง รายไดลดลง ขอ

ยืนยันวาไมใชเพราะเรามีสถิติอยู พบวารายไดตอคน

ตอชั่วโมงมีการทํางานมากขึ้น ทําใหมีรายไดมากขึ้น 

เพราะมีการทํางานลวงเวลาหรือได โอที 

และนอกเหนือจากชวยเหลือภาคแรงงานเร� อง

เงินสมทบ การชวยหางานแลว ทางกระทรวงแรงงาน

ยังชวยขยายการสงออกแรงงานไปตางประเทศ เรา

ได โควตาการสงออกแรงงานไปตางประเทศ โดยการ

เจรจาของกระทรวงแรงงานไปทํางานที่อิสราเอล จาก 

5 พันคนก็เพิ่มเปนรวม 7 พันคน ขณะที่แรงงานไทยที่

ไปเก็บผลไมปาที่สวีเดน, ฟนแลนด ก็มีการสงแรงงาน

ไทยไปทํางานมากกวาปที่แลว กระทรวงแรงงานเราทํา

ทุกอยางเพราะรูวาตลาดแรงงานในประเทศอาจขยาย

ตัวลําบากชวงโควิด ก็พยายามไปขยายการสงออกให

คนไทยไปทํางานที่ตางประเทศใหมากขึ้น.

 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

รัฐบาลไดออกมาตรการและแนวทางชวยเหลือเยียวยาเฉพาะชวง ก.ค.-ก.ย.2564

มีการเขาไปชวยเหลือเยียวยาประมาณ 12 ลานกวาคน รวมแลวใชเม็ดเงินไป

80,000 กวาลานบาท ทําใหเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

เปนเงิน 200,000-300,000 ลานบาท เกิดการกระตุนเศรษฐกิจ

นายจางรักษาการจางงานไวได ไมทําใหคนตกงาน 

Factory Sandbox 

โมเดลรับมือโควิด-ดันฟน ศก.
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พปชร.-ในวันคล� นลมเริ่มสงบ

ความในใจ‘สุชาติ-รมว.แรงงาน’

‘ตองเลนการเมืองแบบลูกผูชาย’

งตอนนี้สถานการณคล� นใตน้ํา การเมืองรอนแรงภายใน

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) สงบนิ่งมาไดระยะหนึ่ง

แลว บนกระแสขาวใหมการเมืองที่ถูกพูดถึงมากในชวง 1 

สัปดาหที่ผานมา คือเร� องการเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีที่คาดวาจะ

ลงตัวภายในเดือน ต.ค.นี้ รวมถึงกระแสขาวความเคล� อนไหวการ 

เตรียมตั้งพรรคการเมืองใหมที่จะมี ฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัด

กระทรวงมหาดไทยอยูหลังฉาก ซึ่งทั้ง 2 ขาวจะพบวามีความเช� อม

โยงกับการเมืองในพรรคพลังประชารัฐโดยตรง 

เม� อเปนเชนนี้ตองจับเขาคุยการเมืองกับคียแมน

การเมืองตัวจริงในพรรคพลังประชารัฐ สุชาติ ชม

กลิ่น-รมว.แรงงาน-ส.ส.ชลบุรี-รองหัวหนาพรรคพลัง

ประชารัฐ ที่แวดวงการเมืองเรียกขาน เสี่ยเฮง-ชลบุรี 

ที่กอนหนานี้เปนประธาน ส.ส.พลังประชารัฐ และเปน

หนึ่งในแกนนํา พปชร.ที่รูกันทางการเมืองวา เปนมือ

ทํางานการเมืองในพรรค พปชร.ที่พลเอกประวิตร 

วงษสุวรรณ หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ-รองนายกฯ 

ไววางใจมากที่สุดคนหนึ่ง  

เรายิงคําถามเขาประเด็นทันทีถึงกระแส

ขาวที่ออกมาตลอดวา สุชาติ-รมว.แรงงาน ที่

แวดวงการเมืองบอกวาคือหนึ่งในกลุม 4 ว. หรือ

กลุม 4 รัฐมนตรีวาการในพลังประชารัฐ ที่อยู

คนละขั้วกับกลุมของธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการ

พรรคพลังประชารัฐ-อดีต รมช.เกษตรฯ โดยถาม

ไปวา เร� องกระแสขาวไมถูกกับเลขาธิการพรรค

พลังประชารัฐ เร� องนี้ในทางการเมืองเปนอยางไร         

สุชาติ-รมว.แรงงาน ฟงคําถามแลวตอบวา ทุกอยางก็

เขียนไปไดหมด เพราะภาพคนไปมองแบบนั้น คือผมมา

จากภาคตะวันออก ผมก็มีกลุมมีเพ� อนที่มาจากภาคตะวัน

ออกที่อยูในพลังประชารัฐ ซึ่งบางครั้งโดยสวนตัวผมเอง ผม

อาจเปนคนที่เหมือนกับเปนคนแข็ง แตผมเปนคนมีกาลเทศะ 

ผมรูกาลเทศะ แตผมก็เปนคนที่ใหความเคารพทุกคน แตสิ่งที่ผมจะ

ตองไปเปนเหมือนกับ...(หยุดคิด)...คือผมไมใชจะไปเปนนักการเมือง

แบบตอหนาอีกอยาง ลับหลังอีกอยาง ผมเปนคนแบบตรงๆ แตผม

ไมมีอะไรอยูแลว ถาทุกคนมีเปาหมายเดียวกัน คือทําเพ� อประเทศ

ชาติ บานเมือง เพ� อสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึงเพ� อสนับสนุน

พลเอกประยุทธ นายกฯ-พลเอกประวิตร และทําใหพรรคพลัง

ประชารัฐแข็งแรง ถาเปาหมายเดียวกันก็ไปดวยกันไดหมด 

 สุชาติ ยังกลาวถึงพรรคพลังประชารัฐดวยวา พรรค

พลังประชารัฐ ทางหัวหนาพรรค พลเอกประวิตรเปนคนที่

ประวัติศาสตรการเมืองตองบันทึกไว เพราะเปนครั้งแรกที่มี

พรรคการเมืองตั้งขึ้นมาแลวสงคนลงเลือกตั้งครั้งแรก แลวมี 

ส.ส.เขาสภาฯ เปนรอยกวาคน โดยมี ส.ส.จากทุกภาคของประเทศ 

หลังการเลือกตั้งครั้งแรก จนเขาไปเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได การ

ทําสิ่งนี้ใหเกิดขึ้นไดมันยากมาก เพราะอยางสมัยพรรคไทยรักไทย 

ที่เปนรัฐบาลครั้งแรกก็ไมมี ส.ส.เขตที่มาจากภาคใต แตพลังประชา

รัฐมี ส.ส.ทุกภาค ภาคใตก็มีไปถึงนราธิวาส ยะลา ที่เปนจังหวัดใต

สุดของประเทศ รวมถึงตรัง ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช ภาค

เหนือก็มี นี่คือคะแนนนิยมที่ประชาชนมีตอพลเอกประยุทธ จันทร

โอชา และเกิดจากความสามารถของพลเอกประวิตร หัวหนา

พรรค พปชร. ผมกลาพูดเลยวา สิ่งที่เกิดขึ้นไมมีใครทําได ผมกลา

พูด อยางไรก็ตาม เร� องภายในพรรคพลังประชารัฐก็เปนเร� องปกติ

ที่หลายคนมาอยูรวมกันก็อาจมีปญหาบางที่ความคิดความอานไม

ตรงกัน แตทุกคนในพลังประชารัฐมีจุดศูนยรวมเดียวกันคือหัวหนา

พรรค พลเอกประวิตร การที่อาจมีกระทบกระทั่งกันบาง แตไมได

ทําใหพรรคถึงกับแตก หรือทําใหพรรคเสียหาย ผมยืนยันวาไมมี 

เพราะทุกอยางเราฟงหัวหนาพรรค จะใหไปทางไหนก็ไปทางนั้น 

เดินทางไหนก็เดินทางนั้น 

ใครจะไมรักหัวหนาพรรคก็แลวแต แตสําหรับผม ผมรัก

หัวหนาพรรค เดินตามหัวหนาพรรค แตบางครั้งผมก็ตองออกมา

พูดบาง เพราะบางครั้งการเมืองเม� ออยูในครอบครัวเดียวกัน ก็

ตองพูดกันบาง เพราะถาไมพูดแลวมางอนกัน มันจะยิ่งซึมลึกลงไป

เร� อยๆ เพราะการที่เราพูดกัน มันก็เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

คุยกัน พี่นองกันคุยกัน ถามีกระทบกระทั่งมันก็ตองพูดกัน เพราะ

หากไมพูดกันเลย ครอบครัวก็อยูดวยกันไมได

-เดือนตุลาคมนี้ พรรคพลังประชารัฐจะมีการสัมมนา 

ส.ส.กอนเปดประชุมสภา 1 พ.ย. คิดวาจะทําใหบรรยากาศตางๆ 

ดีขึ้นหรือไม?

ผมวาคงดีขึ้นอยูแลว แตจริงๆ ทุกวันนี้มันก็ดีอยูแลว เพียง

แตบางครั้ง เม� อเราไดพูดอะไรออกไป

บาง มันก็จะมีเสียงสะทอนกลับ

มา เพราะบางครั้งคนอาจไม

เขาใจมุมมอง ความรูสึก

ของแตละคน มันก็ควร

ไดมีการพูดคุยกันบาง 

สวนที่กอนหนา

นี้มีการปลอยขาวออก

มาโดยอางแหลง

ขาววาผมไปเสนอ

ช� อ ส.ส.ของพลัง

ประชารัฐ 2 คนไป

เปนรัฐมนตรีโควตา 

พปชร. เร� องแบบนี้

มันก็เหมือนระเบิดที่

โยนใสใหผม เรารับไม

ได รับไประเบิดใสตัว

เรา เราก็พัง เพราะผม

มีมารยาท 

มีกาลเทศะ ผมไมใชนักการเมืองหนาใหมที่คิดอะไรไมเปน เรา

อยูในพรรค ยิ่งผมเปนคนใหความเคารพพลเอกประวิตร หัวหนา

พรรค ดุจยังกับพอของเราคนหนึ่ง เราจะไปทําอยางนั้นใหทาน

เสียใจไดหรือ ผมจะไปขามหนาขามตาทานไดยังไง เพราะในระบบ

พรรคการเมืองเร� องแบบนี้ หัวหนาพรรคจะแสดงเจตจํานงจะ

ใหใครเปน เพราะในพรรค คนที่เปน ส.ส.ทุกคนอยูใน level เทา

กันหมด อยางถึงผมเปนรัฐมนตรี แตถอยหลังกลับไป ผมก็เปน 

ส.ส.เหมือนทุกคนในพรรค ทุกคนก็เทากันหมด 

ผมไมสามารถไปบอกไดวาคนนั้นดี คนนี้ ไมดี เราไปพูดแบบ

นั้นไมได ถาพูดมันก็ไมใชเพ� อนกัน เราทําไมได คนที่ไปปลอยขาว 

ผมไมรูเปนใคร แตก็ตองดักคอกอนวา ทําแบบนี้มันไมถูก เราไมใช

คนไมมีกาลเทศะ

-คิดวาทําไมคนที่ช� อสุชาติ ชมกลิ่น ดูแลวเหมือนตกเปนเปา

หลายอยางในพลังประชารัฐ?

ก็เปนเร� องปกติ เพราะเราเปนคนที่มีความชัดเจนสูง 

อยางในตําแหน�งรัฐมนตรี ถาระดับรัฐมนตรีวาการฯ ผม

ก็อายุนอยที่สุด ในทางการเมือง ก็อาจมีคนมองวา

กําลังเปน “ดาวรุง” หรือไม แตทั้งหมดที่เจอ ผมวา

เปนเร� องปกติ ผมรับได ผมผานมาเยอะ แตผมก็

ตองพูดบางเพ� อความชัดเจน ผมก็ตองดักคอไว

กอนวา ที่ปลอยขาวพูดกันไปแบบนี้ มันไมใชลูก

ผูชาย เพราะลูกผูชาย เขาไมพูดกันลับหลัง เขา

ตองพูดกันตรงๆ เพราะผมก็ตองพูดตรงเหมือน

กันวา การที่จะไปทําแบบนั้น มันไมใชตัวผม 

‘เสี่ยเฮง’ กับอนาคตการเมือง

อยูกับ ‘พปชร.’ ตอหรือ

แยกวง?

-อนาคตทางการเมืองจะอยูกับพลังประชารัฐตอไปอีกนาน

แคไหน หากสุดทาย ถา พล.อ.ประยุทธกับ พล.อ.ประวิตรวางมือ

ทางการเมือง?

หากถาทานหัวหนาพรรค พลเอกประวิตร เกิดวาวันหนึ่งถา

สมมุติวาทานพัก โดยจะเปนสมัยหนาหรืออีกกี่สมัยก็แลวแต ผมก็

จะอยูกับทาน แตถาทานพัก หรือถาพลเอกประยุทธ นายกรัฐมนตรี 

ถาทานพัก ผมก็ตองตัดสินใจใหมในวันนั้นวาจะเอาอยางไรตอไป 

หรือวาผมจะพักตามดวย ผมไมไดยึดติดตรงนี้ 

สําหรับเสถียรภาพของรัฐบาล ผมมองวาไมน�าจะมีอะไร 

เพราะเสียง ส.ส.รัฐบาลก็เยอะกวาฝายคานอยูแลว หากเดินไป

เร� อยๆ เพราะนายกรัฐมนตรีก็ไมมีขอกลาวหาเร� องทุจริต แลว

พรรคพลังประชารัฐก็เดินไปเร� อยๆ หลังจากนี้เม� อขาวตางๆ ซา

ลง ผมวารัฐบาลอยูครบเทอมอยูแลว แตถาจะอยูไมครบเทอม ก็

คือการที่มีการเสี้ยมกันไปเสี้ยมกันมา ส� อตรงโนนส� อตรงนี้ อันนี้คือ

อันตรายที่สุด อยางกระแสนิยมของพลเอกประยุทธ ผมก็มองวา

คะแนนสูงขึ้น ที่คนบอกวาคะแนนตก ผมถามวาตกตรงไหน เร� อง

โควิด ถาการแกปญหาไปผิดทาง สถานการณก็คงไมเปนแบบวันนี้ 

ที่ตอนนี้กําลังมาถูกทางหมดแลว

ที่สําคัญพลเอกประยุทธมีความจริงใจกับประชาชน ทุมเท

เสียสละ ที่เปนจุดแข็งนายกฯ 

สําหรับ สุชาติ-รมว.แรงงาน เปนหน่ึงในรัฐมนตรีท่ีถูกฝาย

คานย� นซักฟอก อภิปรายไมไววางใจ 2 รอบติดกันภายในปน้ี 2564 

ท้ังท่ีบางสวนมองวาเขาน�าจะเปนรัฐมนตรีท่ีมีผลงานมากท่ีสุดคนหน่ึง

ในชวงโควิด ทามกลางกระแสขาววา การท่ีสุชาติถูกย� นซักฟอกรอบ

ลาสุด เปนเกมการเมืองกันเองในพลังประชารัฐท่ีดีลกับฝายคาน เพ� อ

ใหนายสุชาติถูกซักฟอก จะไดนําไปเปนเหตุในการปรับ ครม. 

โดยเร� องดังกลาว สุชาติ กลาววา ในทางการเมืองการ

อภิปรายไมไววางใจรัฐบาลเพ� อลมรัฐบาลหรือลมนายกรัฐมนตรี

ใหได ก็ตองตีขาไปที่กระทรวง ซึ่งทํางานเต็มที่ เพราะผมเอง

ตองยอมรับวา ตั้งแตเขามาทํางาน การทํางานในตําแหน�ง 

รมว.แรงงาน ไดมีการประสานกับฝายตางๆ เชน พี่นองใน

สหภาพแรงงานตางๆ เยอะมาก โดยผูใชแรงงานสิบกวาลานคน 

ผมเขาถึงไดแทบทุกกลุม 

เม� อเปนแบบนี้ สมมุติหากฝายคานตอไปจะตองมาแขงกับ

รัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหนา ก็ตองพยายามจะมาใสความผม ที่

พี่นองผูใชแรงงานมีกับผม แตมันก็เปนโอกาสที่ดี ที่การอภิปรายไม

ไววางใจ เลยกลายเปนเวทีใหผมชี้แจงผลงานในชวงการเปน รมว.

แรงงานในชวงที่ผานมา และอีกอยางหนึ่ง ผมเช� อวาการที่นายก

รัฐมนตรีใหความสําคัญในการเขาไปชวยเหลือผูใชแรงงาน จน

ปจจุบันกระทรวงแรงงานกลายเปนกระทรวงเกรดเอ จาก

เดิมเปน C ตอนนี้ขึ้นมาเปนกระทรวงเกรด A การทํา

แบบนี้ ไดมันไมงาย ยากมาก และพลเอกประวิตร รอง

นายกรัฐมนตรีกํากับดูแลกระทรวงแรงงาน ทานกําชับ

ผมตั้งแตวันที่ผมเขารับตําแหน�งวาใหดูแลพี่นองผู

ใชแรงงานดุจญาติพี่นอง ใหดูแลพี่นองแรงงาน

เหมือนกับเปนคนในครอบครัวเดียวกัน 

ตอนเกิดโควิด กระทรวงแรงงานเรา

ไดดําเนินการทั้งสงเสริมสนับสนุนใหมีการ

ตรวจหาเชื้อโควิด, การหาวัคซีนมาฉีดให

ผูใชแรงงาน, การใหแรงงานที่ติดโควิดไป

เขารับการรักษา และการจายเงินเยียวยา 

ซึ่งจริงๆ ไมใชหนาที่ แตมันเปนเร� องของ

ความรับผิดชอบของคนในครอบครัว 

สิ่งเหลานี้กระทรวงแรงงานไดทําไป

ทั้งหมด เปนเพราะกระทรวงแรงงานเราเปน

หวงคนในครอบครัวเรา เรากลัวคนในครอบครัว

เราไมมีที่รักษาหรือเสียชีวิต หรือทําใหเขาไมมีขวัญกําลัง

ใจในชวงโควิด วันนี้กระทรวงแรงงานตองประคับประคอง เขาไป

ชวยเยียวยาจิตใจเขา 

“เราตองยืนขางเขา เราตองติดดิน ผูใชแรงงานเปนอะไรไป 

เราก็ตองรับรูรวมกับเขา เราถึงจะอยูรวมกันได การที่ฝายคานย� น

อภิปรายไมไววางใจผมทั้ง 2 ครั้ง หากใครไดฟงสิ่งที่ผมชี้แจง ก็

จะรูวาผมเปนคนที่ตอบจากความรูสึก ผมพูดจากจิตใจ ผม

ไมไดมีกระดาษมาถืออาน ผมตอบเปนฉากๆ กลาง

สภาฯ ทั้งหมดผมตอบได เพราะผมทํางานทุก

อยางกับมือ ทุกอยางผมเปนคนคิด เปนคนเริ่ม แลวนําเสนอตอ

รัฐบาล นายกรัฐมนตรีให โจทยผมมา ผมก็นําไปคิดเพ� อตีโจทยให

แตกแลวนําเสนอออกมาเปนแนวทางแกปญหา ทุกอยางเลยออก

มาเปนภาพบวกอยางที่เห็น 

ที่ฝายคานย� นอภิปรายผมถึง 2 ครั้งติดกัน ผมไมคิดอะไร ก็

ชอบดวย เพราะมันทําใหผมมีเวทีในการบอกกับประชาชนทั้ง

ประเทศวา สิ่งที่เขามากลาวหาเรา ปรากฏวา สิ่งที่ฝายคานพูด 

กลายเปนวาสิ่งที่ฝายคานอภิปรายทําใหผมไดพูดถึงผลงานในชวงที่

ผานมาไปเลย” รมว.แรงงานระบุ

อานตอหนา 15 

การเมืองเม� ออยูในครอบครัวเดียวกัน ตองพูดกันบาง 

เพราะถาไมพูดแลวมางอนกัน มันจะยิ่งซึมลึกลงไปเร� อยๆ....

ปลอยขาวพูดกันไปแบบนี้ มันไมใชลูกผูชาย

เพราะลูกผูชาย เขาไมพูดกันลับหลัง ตองพูดกันตรงๆ เพราะผมก็ตอง

พูดตรงเหมือนกันวา การที่จะไปทําแบบนั้นมันไมใชตัวผม

ผมวาคงดีขึ้นอยูแลว แตจริงๆ ทุกวันนี้มันก็ดีอยูแลว เพียง

หลายอยางในพลังประชารัฐ?

อยางในตําแหน�งรัฐมนตรี ถาระดับรัฐมนตรีวาการฯ ผม

ก็อายุนอยที่สุด ในทางการเมือง ก็อาจมีคนมองวา

กําลังเปน “ดาวรุง” หรือไม แตทั้งหมดที่เจอ ผมวา

ตองพูดบางเพ� อความชัดเจน ผมก็ตองดักคอไว

กอนวา ที่ปลอยขาวพูดกันไปแบบนี้ มันไมใชลูก

ผูชาย เพราะลูกผูชาย เขาไมพูดกันลับหลัง เขา

ตองพูดกันตรงๆ เพราะผมก็ตองพูดตรงเหมือน

กันวา การที่จะไปทําแบบนั้น มันไมใชตัวผม 

‘เสี่ยเฮง

ไววางใจ เลยกลายเปนเวทีใหผมชี้แจงผลงานในชวงการเปน รมว.

รัฐมนตรีใหความสําคัญในการเขาไปชวยเหลือผูใชแรงงาน จน

ปจจุบันกระทรวงแรงงานกลายเปนกระทรวงเกรดเอ จาก

แบบนี้ ไดมันไมงาย ยากมาก และพลเอกประวิตร รอง

นายกรัฐมนตรีกํากับดูแลกระทรวงแรงงาน ทานกําชับ

ผมตั้งแตวันที่ผมเขารับตําแหน�งวาใหดูแลพี่นองผู

ใชแรงงานดุจญาติพี่นอง ใหดูแลพี่นองแรงงาน

ไดดําเนินการทั้งสงเสริมสนับสนุนใหมีการ

ตรวจหาเชื้อโควิด, การหาวัคซีนมาฉีดให

ผูใชแรงงาน, การใหแรงงานที่ติดโควิดไป

เราก็ตองรับรูรวมกับเขา เราถึงจะอยูรวมกันได การที่ฝายคานย� น

จะรูวาผมเปนคนที่ตอบจากความรูสึก ผมพูดจากจิตใจ ผม

ไมไดมีกระดาษมาถืออาน ผมตอบเปนฉากๆ กลาง

สภาฯ ทั้งหมดผมตอบได เพราะผมทํางานทุก

ถึ
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